
พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร ผูสมัครเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 1 ชุมพร เบอร 5 พรรคกลา ชี้ใหเห็นจุดที่คนรายขี่รถจักรยานยนตใช

อาวุธปนยิงใสรถแหหาเสียงของตนเองที่บริเวณถนนเสนชุมพร-ระนอง เม� อเวลา 14.30 น. วันที่ 7 ม.ค.ที่ผานมา เจาหนาที่

ตํารวจเขาตรวจสอบพบปลอกกระสุน 9 มม.ตกอยู จึงเก็บไวเปนหลักฐาน

ตามคาดติดเชื้อใหมพุง7,526ราย

กทม.-ชลบุรีดริงกในรานถึง3ทุมระงับเทสตแอนด โก

             
|

‘หน�อย’ยํ้าแจกคนแก3พัน

รัฐบาลตอกนโยบายทิพย

เรงสางหมูแพงโรคASFระบาด

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” นั่งหัวโตะประชุม 

ศบค.ปเสือนัดแรก ปรับพื้นที่ทั้งประเทศมี

ผล 9 มกราคมนี้ ให 69 จังหวัดเปนพื้นที่สี

สม สวน 8 จังหวัดทองเที่ยวและ 18 อําเภอ

ในบางจังหวัดเฮคงสีฟา “คนเมืองกรุง-ชาว

ชลบุรี” นั่งดริงกในรานไดถึง 3 ทุม “ผับ-

บาร-โอเกะ” ซวยตองปรับเปนรานอาหาร

กอน 15 ม.ค. ฮึ่ม! ทําผิดสั่งพักใบอนุญาต-

ปดกิจการ พรอมขอใหเวิรกฟรอมโฮมยาว

ถึง 31 ม.ค. สั่งระงับเทสตแอนด โก พวก

คางทอเขาไดถึง 15 ม.ค. ไมหามขามจังหวัด 

แคเปนคําเตือนเหมือนน้ําทวม!

เม� อวันศุกรที่ 7 มกราคม นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

ใหสัมภาษณกอนการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

ชุดใหญ ครั้งที่ 1/2565 วาตองคอยๆ ยก

ระดับมาตรการใหสอดคลองกับเหตุการณ 

หวังวาไมตองล็อกดาวนกันอีกรอบ แตอยา

ลืมวาสายพันธุที่ระบาดปจจุบัน นอกจากโอ

มิครอนที่พูดถึงกันมาก เดลตาก็ยังระบาด

อยู ตองระวัง เพราะสายพันธุเดลตาถือวา

เปนสายพันธุที่มีความรุนแรง ประชาชนก็

ตองยกการดสูงเอาไวกอน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ 

จําสํานักนายกฯ กลาววา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ใน

ฐานะผูอํานวยการ ศบค. ขอใหประชาชน

และผูประกอบการ ทุกฝายรวมมือปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันการแพรระบาดโควิด-19                                             

อยางเครงครัด หลังจากที่ สธ.ไดยกระดับ

เตือนภัยโควิด-19 เปนระดับ 4 รวมทั้งตอง                                                  

เรงรัดแผนการฉีดวัคซีนใหไดมากที่สุด โดย                                                      

วางแผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุนเข็ม 3 และ

เข็ม 4 และการฉีดวัคซีนใหเด็กนักเรียนอายุ

ต่ํากวา 12 ป

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจําสํานักนายกฯ ระบุวา รัฐบาล

ไดรับขอรองเรียนจากหลายชองทางเกี่ยว

กับราคาชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test 

Kit (ATK) ดวยตนเอง ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้ง

ในสวนรานขายยาและรานคาออนไลน จึง

ใหกระทรวงพาณิชยรวมกับหน�วยงานท่ีเก่ียว                    

ของดําเนินการเชนเดียวกับชวงแรกที่รัฐ 

บาลอนุญาตใหใชชุดตรวจ ATK แลวมีปญ 

หาชุดตรวจราคาสูง 

และในเวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ

เปนประธานการประชุม ศบค.ชุดใหญผาน

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ โดย นพ.ทวีศิลป                                                           

วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประ                                                         

ชุมวา สธ.ไดรายงานสถานการณการแพร

ระบาด และฉากทัศนคาดการณกันการติด

เชื้อที่ปจจุบันอยูในเสนสีเทา ที่ประชาชน

สวนใหญหยอนยานการปฏิบัติตามมาตรการ

สาธารณสุข หากปลอยเชนนี้ตอไป ภายใน

ปลายเดือน ม.ค. หรือตนเดือน ก.พ. ตัวเลข

ผูติดเชื้อจะพุงไปถึง 3 หม� นรายตอวัน ซึ่ง

นายกฯ มีความเปนหวงอยางยิ่ง จึงใชเวลา

ประชุมเพ� อรับมือสถานการณนาน แตสิ่งที่

ทําใหสบายใจไดขึ้นมานิดหนึ่งคืออัตราการ

เสียชีวิตยังต่ํา 

ไทยโพสต • “สุดารัตน” ประกาศลั่น ถา

ไดเปนนายกฯ จะแจกคนแกเดือนละ 3 พัน

ทันที ยันไมใชทั้งประชารัฐและประชานิยม 

ที่คิดแคแจกเงินแบบสูญเปลา “ดร.แรมโบ” 

ตอกยับ! ลืมไปวาเคยรวมกับรัฐบาลโกงที่

ผูนําหนีไปตางประเทศ ถามถาทําไดตอน

เปนรัฐบาลทําไมไมทํา เลิกใชวิธีเอาดีใสตัว 

เอาชั่วใหคนอ� นไดแลว

เม� อวันที่ 7 มกราคม 2565 คุณหญิง

สุดารัตน เกยุราพันธุ ประธานพรรคไทย

สรางไทย แสดงความไมพอใจกรณีนายกรัฐ 

มนตรีสั่งใหนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ 

ตรวจสอบนโยบายบํานาญประชาชนเดือน

ละ 3,000 บาท ของพรรคไทยสรางไทยวา

ผิดกฎหมายหรือไม 

โดยเธอแสดงความเห็นผานโซเชียลฯ

วา เม� อวานลงพ้ืนท่ี หาเตียงใหชาวบานท่ีติด

โควิดวุนทั้งวันคะ ดิฉันไมได Work From 

Home นะจะ!! เลยไมเห็นขาว 

“ดิฉันยืนยันไดเลยคะวา ถาไทยสราง

ไทยเปนรัฐบาล ดิฉันเปนนายกรัฐมนตรี ดิฉัน

ทําไดแน�นอนทันทีคะ นายกประยุทธลาออก

สิคะ ดิฉันจะทําใหดู”

เม� อเราหลีกเลี่ยงไมไดที่ประเทศไทย

จะเดินหนาสูประเทศที่เปนสังคมผูสูงวัย

อยางเต็มขั้น เราจะปลอยใหประเทศมีแตผู

สูงวัยท่ียากจน และออนแอ สุขภาพไมแข็ง

แรงไมไดคะ เพราะจะกระทบตอระบบเศรษฐ                                                                   

กิจอยางใหญหลวง

คุณหญิงสุดารัตนระบุวา นโยบาย

บํานาญประชาชนเดือนละ 3 พันบาท ของ

พรรคไทยสรางไทย จึงมิใชเปนโครงการประ                                                           

ชารัฐ หรือประชานิยม ที่คิดแคแจกเงินแบบ                                                            

สูญเปลา ไมสงผลใหเกิดการสรางสุขภาพ

ดีใหกับผูสูงวัย รวมท้ังการสรางงานและสราง

รายไดใหกับผูสูงวัยอยางตอเน� อง เพ� อเตรียม

รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประ 

ชากรไทย

ดานนายเสกสกล อัตถาวงศ ผูชวย

รัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี กลาววา ใน                                                 

ที่สุดคุณหญิงสุดารัตน ไดแสดงธาตุแทออก                                                       

มาจนไดวาอยากเปนรัฐบาล อยากเปนนายก

รัฐมนตรีหญิงคนท่ีสองรองจาก น.ส.ย่ิงลักษณ 

ชินวัตร เต็มประดา จนลืมไปวาจุดจบของ

อดีตนายกฯ หญิงคนแรกเปนอยางไร 

ไทยโพสต • ประกาศหามสงออกหมูมีผล

บังคับใชแลว รัฐบาลวอนผูประกอบการยึด

กฎหมายเครงครัด “บิ๊กตู” จี้ใหเรงสางสู

ภาวะปกติโดยเร็ว “กรมการคาฯ” ฮึ่ม หวด

ผูคาซ้ําเติมประชาชน “ศูนยวิจัยกสิกรฯ” ชี้

สาเหตุราคาพุง มีความเสี่ยงโรคเอเอสเอฟ

ระบาด

เม� อวันที่ 7 มกราคม น.ส.ไตรศุลี 

ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี เปดเผยวา ตามที่รัฐบาลไดเรงแก                               

ไขปญหาราคาเนื้อหมูแพงตามขอสั่งการ

ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และคณะกรรม                                                   

การกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.) 

ที่มีนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐ 

มนตรีและ รมว.พาณิชยเปนประธาน โดย

ไดมีมาตรการ 3 ระยะ ไดแก มาตรการ

เรงดวน ระยะสั้น และระยะยาวเพ� อแกไข

ปญหานั้น ลาสุดกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของ

กับการแกไขปญหาราคาหมูแพงไดมีผลบัง 

คับแลว 

น.ส.ไตรศุลีกลาววา กฎหมายสําคัญ

ประกอบดวย การหามสงออกหมู 

ไทยโพสต • ตามคาดยอดติดเชื้อรายใหมพุง 

7,526 ราย เสียชีวิต 19 ราย “ชลบุรี” ปวยมาก

สุดตอเน� อง “กทม.” โดน “ปากน้ํา” แซงตกอยู

ลําดับ 3 “รพ.สมุทรปราการ” แจงปดแผนกตา

ถึง 12 ม.ค. หลังพบบุคลากรทางการแพทยติดโอ

มิครอน “ตราด” วุน! 6 นักทองเที่ยวตางชาติติด

โควิดหนีออกจากเกาะชาง เรงติดตามตัว เช� อมา

พัทยาหรือกรุงเทพฯ “ขอนแกน” ขยายงดดริงก

แอลกอฮอลในรานอาหารอีก 7 วัน 

เม� อวันที่ 7 มกราคม นพ.ทวีศิลป วิษณุ

โยธิน โฆษกศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. แถลงภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญวา                                                       

พบผูติดเชื้อรายใหม 7,526 ราย เปนการติดเชื้อ

ในประเทศ 7,139 ราย มาจากระบบเฝาระวัง 

และระบบบริการ 6,706 ราย คนหาเชิงรุก 433 

ราย เรือนจํา 39 ราย เดินทางมาจากตางประเทศ 

348 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม 2,252,776 

ราย หายปวยเพิ่ม 2,895 ราย ทําใหมียอดหาย

ปวยสะสม 2,188,397 ราย อยูระหวางรักษา 

42,580 ราย อาการหนัก 547 ราย ใสทอชวยหาย 

ใจ 140 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย ทําใหมียอดผู

เสียชีวิตสะสม 21,799 ราย 

2565: ปแหงการ

แกหนี้ครัวเรือนคนไทย?

รัวสนั่นกลางตลาด

เมืองภูเก็ต

คลังการันตี

ยังบริหารหนี้ ได

ปตตานี • ปวนปตตานี! ซุกถังแกสขาง

กองดินถนน บึ้มรถทหารพราน บาดเจ็บ 5 

นายรวด ขณะที่แมทัพภาค 4 สั่งเฝาระวัง

พื้นที่เสนทางซอมบํารุง ชี้พุงเปาสังหารเจา

หนาที่ สังเวยเหย� อสถานการณรุนแรง

เม� อวันศุกร ไดมีการเผยแพรคลิปเหตุ 

การณคนรายลอบวางระเบิดรถบรรทุกหก

ลอของเจาหนาที่ทหารพราน รอย ทพ.4304 

สังกัดหน�วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 43                                                       

เหตุเกิดขึ้นเม� อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 

ม.ค. โดยเหตุการณดังกลาวเปนการบันทึก

คลิปหนารถยนตของประชาชนที่ขับตามรถ

เจาหนาที่ บนถนนสาย 418 เสนทางบาน

มะพราวตนเดียว-แยกดอนยาง ม.6 ต.บอ

ทอง อ.หนองจิก จ.ปตตานี ซึ่งในภาพเปน

รถบรรทุกหกลอของเจาหนาที่ขับบนถนนที่

กําลังปรับปรุงถนนใหม และบังคับใชเสน

ทางเดียว โดยอีกเสนทางปดใชงาน ปรากฏ

วาไดเกิดระเบิดขึ้นอยางรุนแรง กองทราย

และหินไดปะทุขึ้นทองฟากระจัดกระจายไป

ทั่วบริเวณ

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  6  ค่ํา  เดือน  2  ปฉลู

กาแฟดำ

อานตอหนา 3 อานตอหนา 3

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9187

อิสรภาพแหงความคิด

วางบึ้ม!รถทพ.

บาดเจ็บ5นาย

คุมเขมเสนทาง

6

14

15หนา...

หนา...

หนา...

 ทรงเปนนักแบดมินตันครั้งวันเยาว
เฉกพงศเผาพระอัยกาสามารถยิ่ง

ลงสนามบังคับมากลาทาชิง
ไวลายนักกีฬาหญิงชนชาติไทย

ทรงออกแบบเสื้อผาประกาศศักดิ์
ฝากฝมือลือประจักษอยางยิ่งใหญ
กระทบไหลนักแฟชั่นชั้นเกริกไกร

เทิดพระนามเจาหญิงไทยใหโลกลือ
ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต
นายประยอม ซองทอง ศิลปนแหงชาติ ประพันธ

ทรงพระเจริญนิรันดร

ปรับพ้ืนท่ี69จว.สีสม
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เรื่อง ‘ยาก’ ที่ ‘อยากให้รู้’

-๓ ปีมานี้ “สังคมโลก” ผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ ๓ เรื่อง

๑.เรื่องไวรัสโควิด “โรคล้างโลก”

๒.เรื่องเศรษฐกิจลิงพันแห “ยิ่งแก้ยิ่งนุงนัง” และ

๓.เรื่องสงคราม “ล้างโลก” และ “ล้างหนี้” ทางเศรษฐกิจ

แล้วไทยเราล่ะ....

จะเข้าไปเอี่ยวอยู่ตรงส่วนไหนในเรื่องทั้ง ๓ นั้น? 

ก็คงทั้ง ๓ เอี่ยวนั่นแหละ ในความที่เศรษฐกิจไทย เป็น

เศรษฐกิจในแอ่งเท้า “เศรษฐกิจบริโภคนิยม”

แล้วสงคราม “ล้างหนี้-ล้างเศรษฐกิจ” มันจะเกิดจริงมั้ย?

เกิดจริงๆ ก็ดีน่ะซี จะได้จบแบบ “ราพณาสูร” กันไปเลย

ที่ไม่ดี ก็ตรงมันเหมือนปวดท้องแล้วไม่ถ่ายอย่างที่เป็น

อยู่ตอนนี้นั่นแหละ มันจะยืดเยื้อ-เรื้อรัง แสนจะทรมาน 

เศรษฐกิจตีนใหญ่ เขาปั๊มเงินใช้เองได้ แต่พวกหญ้าใต้ตีน

อย่างบ้านเรา กูรูหลายราย บอกปี ๖๕ อันตราย เว้นแต่ใครที่

เดินแนว “เศรษฐกิจพอเพียง”

คุณ “Dang Urairat” ไลน์เรื่องที่เขาไลน์ต่อๆ กันมา มา

ให้ผมอ่าน ผมก็อยากให้อ่านเพื่อตระหนักไว้ 

และเพื่อเข้าถึงที่มา-ที่ ไปของเรื่อง จะยกมาให้อ่านทั้ง

ดุ้นเลย ดังนี้

..............................

เสียงเตือนจาก CEO ธ.กสิกรไทย บัณฑูร ล่ำาซำา “ขอให้

ทุกคนระมัดระวังตัวอย่างเต็มที่ ต่อสภาพเศรษฐกิจที่จะเกิด

ขึ้นในปี 2565”

“บอนด์จะเป็นชนวนการเกิด crisis ใหญ่”

............................................

เอ่ยชื่อ “บัณฑูร ล่ำาซำา” หรือคุณปั้น เชื่อว่าคงแทบไม่มี

ใครไม่รู้จัก เพราะบุรุษผู้นี้ ทรงอิทธิพลมากทีเดียว ปัจจุบัน คุณ

ปั้น ดำารงตำาแหน่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหารธนาคาร

ล่าสุด “คุณปั้น” แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน รวมทั้งมุมมองต่างๆ ที่น่าสนใจไว้ ดังนี้

 1.นักท่องเที่ยวจีนที่หายไปมากไม่ใช่เพราะเรือล่มอีก 

แล้ว แต่เป็นเพราะในประเทศจีนเองก็เจอปัญหาหนักมาก 

ทั้งคนที่เที่ยว และออกมาลงทุนหายไป จากปัจจัยใหญ่กว่าที่

คนไทยเข้าใจมากนัก

 2.อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยเฉพาะคอนโดที่เราก็เห็น

ว่ามันโอเวอร์ซัพพลายมานานแล้ว เริ่มออกอาการชัดเจน 

เนื่องจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำาให้คนไป

หายนะ เช่น การไปสอนคนกู้เงินเกินมากๆ เพราะอยากได้นาย

หน้า ยกตัวอย่าง คนที่ไม่เคยมีเงินกู้คอนโดเลย ก็มีคนสอนให้

กู้พร้อมกันห้าที่ 

เงินเดือนห้าหมื่น กู้พร้อมกันห้าคอนโดผ่าน เพราะยังไม่

เคยมีประวัติ และก็จะผ่านพร้อมกัน ได้เงินเกินจำานวนหลาย

11.อสังหาจีน ธุรกิจที่พึ่งประเทศจีน ตอนนี้เหนื่อย เพราะ

จีนเองก็เหนื่อยมากจริงๆ

12.คอนโดดีๆ ที่เราชอบ ให้วนดูให้ถูกใจ และรอซื้อตอน

แฮร์คัตของแบงก์ต่างๆ ค่อยยื่นกู้ซื้อ ในเงื่อนไขที่ดีมาก เพราะคน

ที่ถือเก็งกำาไรและไม่สามารถจ่ายได้มีจำานวนมากในขณะนี้

13.ที่ดินตอนนี้ ขายยากมาก เพราะเงินในระบบจาก M3  

หายไปมากจริงๆ

14.Bitcoin และเหรียญต่างๆ น่าจะออกแบบมาเพื่อทดสอบ

ระบบและทำาหน้าที่ Burn cash ทิ้งจากการพิมพ์เงินตลอดเวลา  ซึ่ง

เป็นการ burn ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก

15.Block Chain เป็นอะไรที่เจ๋งมากถ้าใช้ถูกจุดประสงค์  

เช่นการระดมทุน เพราะ fraud ยากมาก

16.หุ้น softbank น่าซื้อเก็บไว้เป็นหุ้นแห่งอนาคต แต่ต้อง

ใช้เงินที่ตัดลงทุนระยะยาว ไม่ควรเก็งกำาไร

17.โลกแห่งหุ้น VI ในไทยจะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะ

ไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนในพื้นฐานโลกใหม่ที่กำาลังจะดำาเนินไป

18.จีนเร่งการใช้ไฟฟ้าแทนน้ำามัน...ธุรกิจหุ้น Bluechip  ใน

น้ำามันจึงควรพิจารณาให้ดี โดยเฉพาะคนที่ซื้อกองทุนเพื่อลดภาษี 

LTF LMF ลงในหุ้นพลังงานแทบทั้งนั้น

และในแบงก์ใหญ่ ซึ่งแบงก์กำาลังจะมีปัญหาจากหนี้เสีย

จำานวนมากแบบควบคุมไม่ได้ …และพลังงานจะเปลี่ยนแปลงใน

อีกไม่กี่ปีอย่างมีนัย …ให้มองการลงทุนมากกว่าการลดภาษี

19.ในปีหน้าจะมีการ Roll over Bonds ในไทยอย่างต่ำา 

ประมาณห้าแสนล้าน และบางส่วนก็ไม่รู้จะ roll ผ่านหรือไม่  และ

อาจจะมีการลด rating ในหลายบริษัทที่ไม่ผ่าน…

20.หนี้เสียแค่บริษัทใหญ่ๆ บริษัทเดียวกระเทือนไปทั้งตลาด 

ถ้ามีแบบนี้หลายบริษัท ไม่ต้องพูดถึง

21.AI จะเข้ามาแทนในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมากอย่างไม่น่าเชื่อ 

และการที่ไม่เชื่อว่ามันจะมาแทนขนาดนั้น 

ก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เรา ไม่คิดว่าโลกทุกอย่างจะมารวม

ในมือถือเครื่องเดียวได้ขนาดนี้

22.ไม่ใช่เมืองไทยบริหารไม่ดีเพียงอย่างเดียว แต่ระดับโลก

ทรุดตัวลงพร้อมๆ กัน โดยที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย 

ซึ่งหมายความว่า จากที่เคยแย่ส่งออก ดีใน, หรือแย่ใน  ดี

ส่งออก แต่จะกลับเป็น แย่ในทั้งภาคบริโภคภายใน และส่งออก

พร้อมกัน

23.สิ่งที่เราเจออยู่คือ Bubble ของอสังหาริมทรัพย์, หุ้น,             

เดริเวอร์ทีฟ, หนี้ พร้อมๆ กันทุกอย่าง ซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไง จึง

ค่อยๆ ซึมลง 

เพราะทุกปัญหา หากมีทางแก้ชัดเจน ก็จะ crash ลงและ  

correction ตัวมันเอง

24.ทุกอย่างที่จะเป็นโค้ช พารวย แล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา พา

เที่ยว ...ถ้ามันมีจริง คงไม่มีใครอยากทำางานหนัก 

อย่าไปโลภมาก เพราะความเสียหายจากสิ่งเหล่านี้ มัน

มาก และซ้ำาไปมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

25.ให้ระวังการถือ Bonds ต่างๆ อย่างที่สุด เพราะพวก

เราถูกสอนให้เชื่อใน credit rating แล้วให้ยืมเงิน และเอาสิทธิ์

เจ้าหนี้มาเฉยๆ… 

ในบริษัทท่ีล้มหลายบริษัท ตอนออกหุ้นกู้ เรตติงก็ยังดีอยู่

แต่ทำาไมถึงล้ม ท้ังต่างประเทศและในไทยเร็วๆ น้ี (มีท้ังเจ้าหน้ี

ภายนอกด้วย) ให้รักษาเน้ือรักษาตัวระวังเงินต้นท่ีมีให้ดี 

บางที หุ้นกับบอนด์ หุ้นยังปลอดภัยกว่า

26.ถ้ารอบน้ีคนเก่ง ช็อตแบงก์ใหญ่เป็น จะได้เงินก้อนใหญ่ 

เพราะเป็นท่ีแน่นอนว่าหน้ีเสียในระบบไม่น่าจะควบคุมได้ และ

ผิดนัดชำาระบานตะไท

27.อีกไม่เกินสิบปี ในหลายประเทศไม่ได้เปล่ียนรถ

เครื่องยนต์ธรรมดาเป็น EV car แต่จะเทิร์นไปสู่ ออโตโนมัส

คาร์เลย โดยเฉพาะเมืองจีน จะเร่งวางระบบอินฟราสตรักเจอร์

ใหม่ บนระบบ 7G ซ่ึงฟังดูดี แต่ธุรกิจท่ีเก่ียวกับรถท่ีไม่ใช้น้ำามัน 

เครื่องยนต์ประเภทเก่าจะถูกโละไป

จะทำาให้หลายอุตสาหกรรมหมดไปจากท่ีเห็นๆ เช่น โรงงาน

ท่ีทำาส่วนประกอบท้ังหมดของรถยนต์ดีเซล, เต็นท์รถ, ช่างท่ัวไป

แม้แต่อุตสาหกรรมท่ีใหญ่สุดๆ เช่น พลังงานน้ำามัน ...มันมี

โอกาสจะกระทบแบบ big impact มากๆ

28.ทองคำายังมีค่าเสมอ เวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้จาก

หลายๆ ประเทศท่ีค่าเงินลดอย่างรุนแรง และคนท่ีมีทองคำาอยู่ใน

มือ จะสามารถทรานสเฟอร์ไปในค่าเงินใดก็ได้ในโลก ...

 29.นักลงทุนรายใหญ่ของโลกมากๆ หลายคน และบริษัท

เข้าไปถือเหมืองทองอย่างมีนัย ถ้ามันไม่ดีเขาจะถือไว้ด้วยเหตุอัน

ใด โดยเฉพาะตระกูลยิวใหญ่ๆ

 30.ใครท่ีฟุ้งเฟ้อมากกว่ารายได้ท่ีมี ...ขอให้ลองพิจารณา

อย่าสร้างหน้ี เพราะดอกเบ้ียมันคือพลังทวีอย่างมาก อย่างท่ีไอน์ส

ไตน์ได้กล่าวไว้ ท้ังทางบวกและลบ

 31.เศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยเราได้ ถ้าเราไม่สร้าง

หน้ีมากเกินไป อย่างน้อยไทยก็มีวัดให้เราฝากท้อง…และท่ีดิน

ทุกจังหวัดก็สามารถปลูกผัก ปลูกผลไม้ทานได้ …ไม่เหมือนใน

หลายๆ ประเทศ

 32.บอนด์จะเป็นชนวนการเกิด crisis ใหญ่ในรอบน้ีอย่าง

มีนัย

@ จบข่าวที่น่าคิด ด้วยรักและห่วงใย

.............................

ไม่สนุกสำาหรับคนทั่วไป แถมยากต่อความเข้าใจอีกตะ

หาก แต่นั่นแหละ ในเมื่อกูรูในวงจรเศรษฐกิจ-การเงิน อย่าง

คุณบัณฑูรส่งสัญญาณเตือน

เข้าลักษณะ.....

“สุสฺสูสัง ลภเต ปญฺญัง” รู้จักฟัง ย่อมได้ปัญญาครับ!

ล้าน และมีหนี้ระดับสิบล้าน 

มีคนเป็นแบบนี้จำานวนมาก คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อน  แต่

ค่าเช่าก็ไม่พอ และไม่มีคนเช่า

3.Leverage ทางการเงิน แค่ใช้ไม่เป็นก็แย่แล้ว นี่กำาลังจะ

เป็นขาขึ้นของดอกเบี้ยเต็มอัตราอีกไม่นาน

4.หนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ คือหนี้สินที่ดอกเบี้ยต่ำาสุด  (bottom) 

ถ้าดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเพียง หลักสตางค์ บาท สองบาท หายนะ

ของคนเป็นหนี้ทันที 

เช่นบ้านเคยผ่อนต้น หมื่น ดอกเบี้ย สองหมื่น ในยอดผ่อน

สามหมื่น จะกลายเป็นดอกเบี้ยแทบทั้งหมดในทันที

5.ที่เงินยังไหลเข้าในบอนด์ไทยที่เรตต่ำากว่าโลก อย่าดีใจ 

เพราะเขาต้องการถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่างเท่านั้น

6.บริษัทใหญ่ๆ ช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ ออกบอนด์กันบาน

ตะไท มีสองอย่างคือ 

หนึ่ง ขาดสภาพคล่องจริง ซึ่งเรตติงจะตกอีกไม่ช้าจากผล

ประกอบการ จึงต้องรีบออกบอนด์ในเรตที่ยังไม่เป็น junk  bonds 

อีกอย่างคือ บริษัทที่ทราบว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นแล้ว จึง 

lock อัตราดอกเบี้ยระยะยาวไว้ เพราะเมื่อ ดบ.ลอยตัว ต่อให้เป็น 

บลจ.ต้นทุนก็จะสูงขึ้นมากอยู่ดี

7.ใครทำางานแบงก์ให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกลดคน

พร้อมๆ กันจากระบบใหม่ 

และตอนนั้นจะหางานทำายากมาก เพราะจะมีคนที่ออกจาก 

sector นี้หลักหมื่นคนพร้อมๆ กัน

8.อาชีพขายประกันจะอันตรายมาก 

เนื่องจากจะถูก threads หลากหลาย โดยเฉพาะบริษัททุน

จากจีน ที่สร้างระบบ ecosystem ครบวงจรมา โดยตัดตัวแทนทิ้ง

ออกหมดต้องหาทิศทางให้เราอยู่ได้ดีๆ

9.คนทำาธุรกิจ อย่า cut ตัวเองตอนที่ ไม่เหลืออะไรให้คัต

เหมือนหุ้น

10.หนี้เสีย NPL ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมาก และต่อให้

ประกาศจริง ของจริงก็มากกว่านั้นอีกเยอะมาก ซึ่งจะทำาให้แบงก์

เซได้ อย่างมีนัย

๒

‘หน่อย’

คุณหญิงสุดารัตน์คงลืมไปว่าตัวเองเคยร่วม

สังฆกรรมกับรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ที่หนี

คดี จนระหกระเหินในต่างประเทศนานนับปี 

ร้องขออยากกลับแผ่นดินเกิดในประเทศไทย

ใจจะขาดมาแล้ว และคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ

เป็นผู้ร่วมคนหนึ่งที่ทำาให้ประชาชนคนไทย

และประเทศไทยล่มจมมาแล้ว มาครั้งนี้มา

แก้ตัวใหม่ สร้างพรรคใหม่ของตัวเองหลัง

จากไม่ลงรอยกับนายเก่า แต่ก็ยังยึดนโยบาย

ประชานิยมของนายเก่ามาเรียกคะแนน

สงสารจากประชาชนอยู่ดี

“หากคุณหญิงสุดารัตน์คิดว่าการให้

เงินบำานาญผู้สูงอายุดีจริง ทำาไมในช่วงที่

เป็นรัฐบาลจึงไม่คิดทำา ถ้าคิดว่าทำาได้จริง 

ไม่มีปัญหาหรือไม่เป็นภาระต่องบประมาณ

ประเทศ อย่าสักแต่ว่าได้พูดๆ ไปโดยไม่คิดถึง

ผลเสียที่มันจะตามมา  การให้เงินมากๆ กับ

ประชาชนหรือผู้สูงอายุอย่างที่คุณหญิงสุดา

รัตน์ โฆษณาหาเสียง ใครๆ ก็ต้องการทั้ง

นั้น แต่ในฐานะที่เป็นนักการเมืองมานาน 

เป็นอดีตรัฐมนตรีมาแล้ว ก็น่าจะรู้ดีว่ามัน

จะมีผลกระทบอะไรตามมาหรือไม่ หรือคุณ

หญิงจะใช้วิธีกู้เงินมาอีก มาสร้างภาระให้

ประชาชนที่เกิดมาก็ต้องเป็นหนี้เหมือนใน

สมัยรัฐบาลทักษิณ ที่กู้เงินมาทำานโยบาย

ประชานิยม จนทำาให้รัฐบาลที่รับช่วงมาต้อง

มาตามล้างตามเช็ดให้”

นายเสกสกลกล่าวว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุ 

ได้รับเงินเบ้ียคนชราตามเกณฑ์อัตราอายุ คือ 

60 ปี 600, อายุ 70 ปี 700, อายุ 80 ปี 800 

และอายุ 90 ปี ได้รับ 1,000 ตลอดไป และใน

ช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด  รัฐบาลโดย 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการจ่ายเงินเพื่อ

เป็นการเยียวยาประชาชน ไม่ใช่เพียงแค่ผู้อายุ

เท่าน้ัน เพราะนายกฯ เห็นถึงความยากลำาบาก

และความเดือดร้อนของประชาชน ประชาชน

เขารู้ไส้รู้พุงหมดแล้ว เลิกใช้วิธีเอาดีใส่ตัว เอา

ช่ัวให้คนอื่นได้แล้ว ไม่เช่นน้ันมันจะเข้าตัวจน

หมดอนาคตทางการเมืองคร้ังสุดท้ายของคุณ

หญิงจนส้ินอนาคตทางการเมืองได้

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึก

ผิดหวังแนวนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย 

เพราะนโยบายบำานาญประชาชน 3,000 บาท

น้ัน เหมือนเป็นนโยบายทิพย์ ทำาให้เกิดข้ึน

จริงได้ยาก น่าจะส่งเสริมให้ประชาชนออม

เงินจะดีกว่า ท้ังน้ี ท่ีผ่านมาเคยมีคนเสนอเข้า

มาท่ีกระทรวงการคลังหลายคร้ัง แต่โดยหลัก

การแล้ว การให้เงินบำานาญประชาชนทุกคน 

3,000 บาทน้ันทำาไม่ได้ และไม่ควรทำา เพราะ

จะสร้างภาระต่องบประมาณรัฐอย่างมหาศาล 

เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว 

ขณะท่ีการเลือกต้ังซ่อม เขตเลือกต้ังท่ี 9 

กทม. เร่ิมคึกคักข้ึน หลายพรรคการเมืองออก

หาเสียงกันถ่ียิบ 

เมื่อช่วงเช้าถึงเท่ียงวันท่ี 7 มกราคม ท่ี

สำานักงานประสานงานของนางสรัลรัศม์ิ เจน

จาคะ ท่ีผู้สมัคร ส.ส.หลักส่ี-จตุจักร เบอร์ 7 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้มีประชาชน

ในพ้ืนท่ีเขตหลักส่ี-จตุจักร นำากระเช้าผลไม้ 

ดอกไม้ มาให้กำาลังใจนางสรัลรัศม์ิและนาย

สิระจำานวนมาก พร้อมระบุว่า ท่ีผ่านมานาย

สิระและนางสรัลรัศม์ิดูแลพวกเขาเป็นอย่าง

ดี ไม่ใช่แค่ฉีดยุง ฉีดพิษสุนัขบ้า แต่ยังให้การ

อุปการะเด็กในชุมชนหลายคนท่ีครอบครัวขาด

รายได้ รวมถึงพาชาวบ้านให้รอดตายจากโค

วิด-19 ก็ได้ครอบครัวเจนจาคะท่ีเป็นท่ีพ่ึงพา

มาโดยตลอด นายสิระ และมาดามหลี จึงไม่ใช่

เป็นเพียง ส.ส. แต่เป็นเหมือนคนในครอบครัว

ของพวกเรา

ด้านนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 

เลขาธิการพรรคกล้า และผู้สมัครเลือกต้ังซ่อม 

ส.ส.กทม.เขต 9 พรรคกล้า กล่าวว่า หากตนเอง

แพ้ก็ย่อมมีผลสะเทือนใหญ่ในทางการเมือง 

แต่ก็หนีไม่ได้ ด้วยความท่ีเราเป็นพรรคกล้า มี

ความบ้าบ่ินอยู่พอสมควร จึงต้องมีความกล้า 

และคิดอยู่อย่างเดียวว่า เราต้องเสนอตัวเอง

เป็นทางเลือกให้กับประชาชน ต้องทำาให้เรา

เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดให้กับพ่ีน้องประชาชนใน

พ้ืนท่ีหลักส่ีและจตุจักร

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค

กล้า กล่าวถึงการเลือกต้ังซ่อม 3 เขตท้ัง กทม. 

ชุมพร และสงขลา ว่าพูดตามตรง โอกาสสูงสุด

อยู่ท่ีการเลือกต้ังซ่อมในพ้ืนท่ี กทม. ขณะท่ีพ้ืนท่ี 

จ.ชุมพรกำาลังลุ้นอย่างสูสีระหว่าง 3 พรรคคือ 

พรรคกล้า พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลัง

ประชารัฐ ส่วนท่ี จ.สงขลา ถือว่ากระแสตอบ

รับเราดีมาก

“แต่เป็นท่ีทราบกัน ในปัจจุบัน จ.สงขลา

เป็นการแข่งขันกันในอีกมิติหน่ึง ท่ีทำาให้พรรค

เราท่ีไม่มีการจัดต้ัง ไม่มีการซ้ือเสียง ทำางาน

ยากมาก” หัวหน้าพรรคกล้ากล่าว

พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ หรืออดีตผู้กำากับ

หนุ่ย ผู้สมัครเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 1 ชุมพร 

พรรคกล้า เปิดเผยว่า ช่วงบ่ายวันท่ี 7 ม.ค. มี

คนร้ายข่ีรถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถ

แห่หาเสียงของตนท่ีถนนเส้นชุมพร-ระนอง 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ก่อกวนทำานองน้ีเกิด

ข้ึนเป็นคร้ังท่ี 2 โดยคร้ังแรกป้ายหาเสียงถูก

ทำาลาย ส่วนคร้ังน้ีมีการใช้อาวุธปืน ไม่คิดว่า

ยุคสมัยน้ีจะยังมีใช้วิธีสกปรกอยู่ ยืนยันยังมี

กำาลังใจดี และพร้อมสู้เต็มท่ีเดินหน้าหาเสียง

จนกว่าจะถึงวันเลือกต้ัง ท้ังน้ี เจ้าหน้าท่ีตำารวจ

เข้าตรวจสอบ พบปลอกกระสุน 9 มม.ตกอยู่ จึง

เก็บไว้เป็นหลักฐาน และจะดำาเนินการสืบสวน

หาผู้กระทำาผิดต่อไป 

ด้านนายกมลรัตน์ พรหมสุวรรณ ผู้ขับ

รถแห่รับจ้าง เปิดเผยว่า ระหว่างขับรถแห่ผ่าน

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักด์ิ มณฑลทหารบก

ท่ี 44 บนถนนเส้นชุมพร-ระนอง เวลาประมาณ 

14.30 น. ได้มีคนร้ายสวมชุดสีดำา สะพายเป้ ข่ี

รถจักรยานยนต์และใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด

ยิงใส่ตนจำานวน 3 นัด เคราะห์ดี กระสุนพลาด

เป้าไปโดนรถท้ัง 3 นัด

ท่ีกองพลพัฒนาท่ี 4 ค่ายรัตนพล 

อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พรรคก้าวไกล นำา

โดยนายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค พร้อม 

ส.ส.ของพรรค อาทิ นายรังสิมันต์ โรม, นาง

อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล, น.ส.เบญจา แสงจันทร์ 

ลงพ้ืนท่ีหาเสียงให้กับนายธิวัชร์ ดำาแก้ว ผู้สมัคร

รับเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 6 จ.สงขลา พรรค

ก้าวไกล โดยมีการเปิดเวทีปราศรัยและพบปะ

ครอบครัวทหารในค่าย บรรยากาศเป็นไป

อย่างชื่นมื่น มีนายทหารท้ังระดับช้ันประทวน

และสัญญาบัตรร่วมรับฟังการปราศรัยเป็น

จำานวนมาก

นายพิธากล่าวช่วงหน่ึงว่า อยากเร่ิมใน

ส่ิงท่ีกองทัพและประชาชนคนไทยอาจเข้าใจ

ผิดเก่ียวกับแนวคิดของพรรคก้าวไกลท่ีมีต่อ

กองทัพ ขอยืนยันในฐานะหัวหน้าพรรค เรา

ต้องการอยู่เคียงข้างกองทัพ หากแต่ต้องเป็น 

กองทัพท่ีทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 คือกองทัพ

ท่ีอยู่คู่กับประชาธิปไตยอย่างคู่ขนาน ไม่ได้ทับ

เส้นซ่ึงกันและกัน ต้องการสร้างความม่ันคงใน

อาชีพให้กับทหารช้ันผู้น้อย เพื่อให้มีครอบครัว

ท่ีม่ันคงและเข้มแข็ง มีพลังปกป้องและเป็น

ร้ัวของชาติ.

เร่งสาง

และการกำาหนดให้ผู้เลี้ยงต้องแจ้งปริมาณ 

ราคา สถานที่เก็บและจัดทำาบัญชีสินค้า

และเนื้อหมูต่อสำานักงานพาณิชย์จังหวัด 

ซึ่งรัฐบาลขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกัน

แก้ไขปัญหาราคาเนื้อหมูแพงเพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยนายกฯ ให้

ความสำาคัญกับทุกปัญหาที่กระทบปากท้อง

ประชาชน จึงได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำาเนินมาตรการเพื่อให้สถานการณ์กลับคืน

สู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมมีแนวทางแก้ไขที่

ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ป้องกัน

กรณีเกิดปัญหาซ้ำา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.65 ราชกิจจา

นุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ

กลางว่าด้วยสินค้าและบริการ จำานวน 2 ฉบับ 

ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 เรื่องห้ามส่งออกสุกรมี

ชีวิตไปนอกราชอาณาจักร มีสาระสำาคัญห้าม

มิให้บุคคลใดส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราช

อาณาจักรทุกกรณี โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 

7 ม.ค. ต่อเนื่องไปเป็นเวลา 3 เดือน ส่วนฉบับ

ที่ 2 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ 

และจัดทำาบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร มีสาระ

สำาคัญเป็นการบังคับใช้ ให้ผู้เลี้ยง ผู้จำาหน่าย 

ผู้ส่งออกซึ่งครอบครองสุกรมีชีวิตตั้งแต่ 500 

ตัวขึ้นไป ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มี

กรรมสิทธิ์หรือครอบครองแทนผู้อื่นต้องแจ้ง

ปริมาณการเลี้ยง การซื้อ การจำาหน่าย การ

ส่งออก ปริมาณคงเหลือราคาจำาหน่าย สถาน

ที่เก็บ และสถานที่เลี้ยง 

สาระสำาคัญของฉบับที่ 2 ยังได้กำาหนด

ให้ผู้ครอบครองสุกรชำาแหละผ่าซีก เนื้อสุกร

ชำาแหละแยกชิ้นส่วน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อ

ไหล่ เนื้อสะโพก เนื้อสันคอ เนื้อสันนอก เนื้อ

สันใน และเนื้อหมูสามชั้น ที่มีปริมาณรวมกัน

ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่ว่าจะครอบ

ครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครอง

แทนผู้อื่น แจ้งปริมาณการซื้อ การจำาหน่าย 

การใช้ การส่งออก การรับฝาก ปริมาณคง

เหลือราคาจำาหน่าย และสถานที่เก็บ ทั้งนี้ ให้

แจ้งภายในวันที่ 10 ม.ค.65 และให้แจ้งครั้ง

ต่อไปเป็นประจำาทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ของ

สัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้ ประกาศฉบับที่ 2 มีผล

ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. ต่อเนื่องไปเป็นเวลา 1 ปี 

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรม

การค้าภายใน กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.

64 - 4 ม.ค.65 เจ้าหน้าที่ได้ดำาเนินการตรวจ

สอบสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 208 แห่ง 

ตรวจสอบเครื่องชั่งสปริงสำาหรับชั่งจำาหน่าย

เนื้อหมู จำานวน 292 เครื่อง พบถูก 290 เครื่อง 

พบผิด 2 เครื่อง โดยเครื่องที่ผิดเจ้าหน้าที่ชั่ง

ตวงวัดดำาเนินการยึดทั้งหมด และตรวจสอบ

เครื่องชั่งดิจิทัลสำาหรับชั่งจำาหน่ายเนื้อหมู 

จำานวน 349 เครื่อง พบถูก 346 เครื่อง พบ

ผิด 3 เครื่อง โดยเครื่องที่ผิดเจ้าหน้าที่ชั่งตวง

วัดดำาเนินการผูกบัตรห้ามใช้ทั้งหมด กรมการ

ค้าภายในจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูก

ต้องของเครื่องชั่งอย่างต่อเนื่อง หากพบการ

ใช้เครื่องชั่งที่มีการดัดแปลงเพื่อขายสินค้าให้

กับประชาชน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.มาตรา

ชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ม.75/1 มีโทษจำาคุกไม่

เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท 

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้

จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย

และพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคา

สินค้าเกษตรในเดือน ม.ค. โดยสินค้าเกษตร

ที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น อาทิ ข้าว

เปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ด

ยาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำาตาลทรายดิบตลาด

นิวยอร์ก ยางพาราแผ่นดิบชั้น ขณะที่สุกร 

ราคาอยู่ที่ 77.56-81.29 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจาก

เดือนก่อน 1.45-6.31 

ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าปัจจัย

ที่ทำาให้ราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้นเป็นผล

มาจากทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยภาย

หลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำาให้

เกิด Pent-up demand ประกอบกับมีความ

ต้องการบริโภคเนื้อสุกรในช่วงเทศกาลปลาย

ปี ขณะที่ปริมาณเนื้อสุกรมีไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของตลาด โดยมีสาเหตุมาจาก

ปัญหาโรคระบาดในสุกรที่กระจายเป็นวง

กว้าง ทำาให้จำาเป็นต้องกำาจัดสุกรที่มีความ

เสี่ยงจำานวนมากเพื่อควบคุมโรค ยิ่งกดดัน

ให้ปริมาณสุกรขาดตลาดมากยิ่งขึ้น ขณะ

เดียวกันยังมีความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริ

กันในสุกร (เอเอสเอฟ) ที่กำาลังแพร่ระบาด

ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งโรคดังกล่าวยังไม่มี

วัคซีนป้องกันและยารักษาโรค.

ตำารวจช้ันผู้น้อย ตำารวจช้ันประทวน ยกหูโทรมาถาม โทรมาเล่าความ

รู้สึกอึดอัด รู้สึกมึนงง กับนโยบายการแต่งต้ังตำารวจระดับ รองสารวัตร 

(รองสว.) และผู้บังคับหมู่ (ผบ.หมู่) วาระประจำาปี 2564 ท่ีอยู่ระหว่าง

การดำาเนินการในขณะน้ีของผู้บังคับบัญชา

จะยึดนโยบายแบบไหนกันแน่???

หลังโซเชียลแชร์จดหมายของนางบุญล้อม วงศ์ชัยนันท์ ชาวบ้าน 

ต.หนองแปลน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ เขียนถึง ผบ.ตร. อยากขอให้พิจารณา

ย้ายลูกชาย คือ ส.ต.ท.จีรศักด์ิ สมเนตร ผบ.หมู่งานปราบปราม สภ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลับภูมิลำาเนา เพื่อมาดูแลตัวเองท่ีป่วยมีโรคประจำาตัว ต้อง

พักรักษาตัวอยู่ท่ีบ้าน 

จนชาวโซเชียลต่างสงสาร ต่างเห็นใจคุณแม่บุญล้อมท่ีอยากให้ลูกชายได้

ย้ายกลับมาดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วย และอยากให้ “ผู้บังคับบัญชาตำารวจ” ช่วย

ทำาตามความประสงค์ของคุณแม่

กระท่ังพอได้ฟัง พล.ต.ต.ย่ิงยศ เทพจำานงค์ โฆษกสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV บอก...

“ท่ีผ่านมาเหตุผลเรื่องครอบครัว ท้ังความต้องการเรื่องดูแลครอบครัว 

พ่อแม่ท่ีป่วย ดูแลภรรยาหรือลูกเล็ก เป็นเหตุผลแรกๆ ท่ีนายตำารวจใช้ยื่นเรื่อง

โยกย้ายทุกปี จึงไม่สามารถใช้ในการพิจารณาได้ เพราะต้องดูตามความเหมาะ

สมเรื่องกำาลังพลในพ้ืนท่ีด้วย ซ่ึงการพิจารณาการโยกย้ายน้ันผู้บังคับบัญชาช้ัน

ต้นในสายงานท่ีสังกัดอยู่จะเป็นผู้ประเมินคนแรก หากสังกัดอยู่ในสถานีตำารวจ

ภูธร ผู้กำากับสถานีตำารวจน้ันๆ ต้องพิจารณาว่าหากมีการโยกย้ายแล้วจะขาด

เจ้าหน้าท่ีในส่วนงานใดหรือไม่ ก่อนส่งเรื่องให้ผู้การจังหวัดพิจารณาต่อ ซ่ึงส่วน

ใหญ่หากเห็นตรงกันว่าเหมาะสมท่ีจะโยกย้ายก็จะอนุมัติตามคำาร้องขอ  แต่หาก

พบว่าโยกย้ายแล้วอาจไม่มีเจ้าหน้าท่ีทำางานในส่วนงานท่ีย้ายออก ก็จะไม่ได้โยก

ย้ายตามคำาขอ”

ตำารวจหลายนาย “งง” ตำารวจหลายนาย “สับสน” ตำารวจหลายคน 

“สงสัย” คำาสัมภาษณ์ของโฆษก ตร. ท่ีบอกตำารวจท่ีขอโยกย้ายกลับบ้านไม่

สามารถใช้ในการพิจารณาได้ ต้องดูความเหมาะสมเรื่องกำาลังพล

เหตุใดนโยบาย “โฆษก ตร.” ถึงตรงข้ามกับคำาส่ัง “ผบ.ตร.”!!!! 

ถ้าจำากันได้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ทำาบันทึกเรื่องการแต่ง

ต้ังข้าราชการตำารวจตำาแหน่งระดับรอง สว.และ ผบ.หมู่ ประจำาปี 2564 ส่งถึง 

จเรตำารวจแห่งชาติ, รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร.หรือตำาแหน่งเทียบเท่า, ผบช.

หรือตำาแหน่งเทียบเท่า, ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำาแหน่งเทียบเท่า เมื่อ

ปลายเดือนธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา

ในหนังสือคำาส่ังดังกล่าวข้อท่ี 10 “ผบ.ป๊ัด” ระบุ...

“ให้หน่วยพิจารณาให้ความสำาคัญกับการแต่งต้ังข้าราชการตำารวจใน

กรณีร้องขอกลับภูมิลำาเนาหรืออุปการะครอบครัว โดยเฉพาะข้าราชการตำารวจ

ท่ีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีควรได้รับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นลำาดับ

แรก ท้ังน้ี เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้ข้าราชการตำารวจในการจะปฏิบัติหน้าท่ี

และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว สำาหรับหน่วยซ่ึงมีพ้ืนท่ี

พิเศษหรือเส่ียงภัยให้พิจารณาแต่งต้ังข้าราชการตำารวจสับเปล่ียนหมุนเวียนเพื่อ

ฟ้ืนฟูกำาลังพลตามความจำาเป็น โดยให้กระทบต่อข้าราชการตำารวจรายอื่นให้

น้อยท่ีสุด”

สรุปคือการร้องขอกลับภูมิลำาเนา การร้องขออุปการะครอบครัว สำาคัญ

หรือไม่สำาคัญ หรือต้องมีเส้นมีสาย มีต๋ัวช้าง ต๋ัวม้า ถึงย้ายได้ 

“ผบ.ป๊ัด” ต้องชัดเจน อย่าแค่เขียนไว้สวยหรูป้องกันโดนฟ้องร้อง แต่

การกระทำาตรงกันข้าม “ลูกน้อง” จะเสื่อมศรัทธา หมดกำาลังใจทำางาน.

เชื่อ‘ผบ.’หรือ‘โฆษก ตร.’ดี?

มี
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4 บทความ

เ

ไดกลองชวย

เขาสูปใหม 2565 แลว แตทีมองครักษพิทักษ ลุงตู-

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

อยาง แรมโบ-เสกสกล อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายก

รัฐมนตรี ที่คอยใกลชิดติดตามนายกฯ 

ลุงตูไปทุกพื้นที่ตลอด ยังแข็งขันทํางาน 

และออกมาตอบโตฝายคานไดอยางทัน

ทวงทีเหมือนปที่ผานมาเชนเคย

โดยเปดศักราชใหมยังคงสงขาว 

สงรูปภาพประกอบ และคลิปวิดีโอให

สัมภาษณ เผยแพรแกส� อมวลชนอยาง

ครบถวนทุกชองทางดวยตัวเองเชนเดิม 

ครั้นนักขาวเห็นภาพประกอบ

ขาวที่เจาตัวดูหนาตาสดใสกวาทุกวัน 

เลยอดจะแซวไมไดวา ทําไมวันนี้ดูหลอสดใสขึ้นกวาเดิม 

ดาน แรมโบ ก็ตอบทันทีวา “ไดกลองชวยครับ” พรอม

กับหัวเราะอยางอารมณดี ฮา!

แหม..ถอมตนไวกอน วาแตใชกลองจากมือถือหรือกลอง

ถายรูปรุนไหน ของเขาชางดีจริงๆ ฮาๆๆ 

    

“ชมภรรยา”

นอกจากทํางานเกง และยังปากหวานไมมีใครเหนือ  รมต.

เฮง-สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เจาของฉายา สุชาติ ชมเกง 

ที่ส� อมวลชนสายทําเนียบรัฐบาลตั้งใหประจําป 64 

สําหรับการทํางานตางๆ ที่ผานมาสําเร็จลุลวงมาไดถึง

บัดนี้ รมต.เฮง ไมเลือกที่จะชมตัวเองกอน แตมักจะยกยองผู

ให โอกาสและผูมีพระคุณทุกครั้งกอน

เสมอ นั่นคือ บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

และ บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหนาพรรค

พลังประชารัฐ ตนสังกัดของเขา 

ลาสุดอีกคนหนึ่งที่ รมต.สุชาติ 

เอยปากชม ซึ่งไมใชใครที่ไหน นั่นคือ 

ศรีภรรยา ของตัวเอง ลาสุดชวงปใหม 

เจาตัวถึงกับโพสตยกยองในทํานองวา 

ที่ตัวเองกาวมาถึงทุกวันนี้ ได เพราะภรรยาเปนผูสนับสนุน   

“ที่ผานมาภรรยาใหอิสระผมเต็มที่ ไมเคยยุงเกี่ยวกับ

การเมืองเลย เรียกไดวายอมเสียสละทุกๆ อยาง ทั้งในเร� อง

สวนตัว เร� องครอบครัว ที่สําคัญสุดคือทรัพยสินตางๆ เธอก็

ยอมหมด!@”

แหม! ชมเกงแบบนี้ เหมาะสมแลวกับฉายา “สุชาติ ชม

เกง” 555

                                               

ชวนพลังทอม

ชวงนี้บรรดาเสนาบดียังคงอยูระหวางการเดินสายสวัสดี

ปใหมผูใหญในบานเมืองที่ตนเองเคารพนับถือ ดาน ชวน หลีก

ภัย ประธานรัฐสภา เรียกวาคิวแน�น มีรัฐมนตรี ส.ส. ขาราชการ 

ตอคิวเขาพบจํานวนมาก 

แตที่ฮาที่สุด เม� อปลายป 64 

กระจอกขาวประจําสภาตั้งฉายาให

ประธานสภาวา ชวนพลังทอม เพราะ

ในรอบปนั้นทํางานอึดมาก มีแรงมีไฟ

ทํางานราวกับคนหนุม ไมเหมือนคน

อายุ 83 ป 

ลาสุด หมอตี๋-สาธิต ปตุเตชะ                                                     

รมช.สาธารณสุข เดินทางไปหา เหมือน                                                            

กับคนอ� นๆ และโพสตรูป “ประธาน

ชวน” กําลังเชยชมตนกระทอมและฟา

ทะลายโจร พรอมบรรยายวา “กราบขอพรปใหม จากทานชวน

พลังทอม ประธานรัฐสภาครับ ของขวัญเปนตนกระทอมและ

ฟาทะลายโจร สนับสนุนสมุนไพรไทยครับผม” แถมยังตบทาย

อีกวา ทานชวนมีรอยยิ้มออนๆ 

แหะๆ หวังวาฉายาน้ีจะทําใหทานมีพลังในการทํางานตลอด

ป 65 คะ อิ อิ

                                                                

กลับบาน?

ยังไมไดหางหายไปจากสารบบการเมืองเสียทีเดียว ทัก 

ษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไมกี่วันกอนเพิ่งจัดรายการ

ในคลับเฮาสของกลุมแคร ซึ่งเปนแนว

รวมของพรรคเพ� อไทย พรอมกับหลน

วรรคทอง ทําเอาหลายคนฮือฮาไมนอย

“ขอใหกําลังใจคนไทย วาป 2565 

ขอให ใชความอดทน สวนตัวอยาก

อวยพร แตไมรูอวยพร หรือเปนการ

สาปแชงคนที่ ไมชอบหนาหรือเปลา 

เพราะจะขออวยพรใหผมไดกลับบาน 

ใหไปชวยงาน เวลาที่เหลือใครเปน

รัฐบาลก็ชาง ถาอยากใหชวยคิดแก

ปญหาให ผมพรอม ไมคิดตังค.....”

วาทกรรมขอกลับบาน ทักษิณ พูดมาหลายหนแลว รอบ

นี้ก็พูดอยางมั่นใจอีกครั้ง 

แหะๆ ไมรูเปนการพูดเรียกเรตต้ิงหรือม่ันใจอะไรบางอยาง 

แตถึงอยางไร เผ� อใจเอาไวหน�อยเหมือนอยางท่ีแลวมาก็ดีเหมือน 

กันนะ (อิ อิ).

เสกสกล อัตถาวงศ 

สาธิต ปตุเตชะ

สุชาติ ชมกลิ่น 

ทักษิณ ชินวัตร 

ม� อวันที่ 15 ธ.ค.2021 รัสเซียไดสงรางสนธิสัญญา “รับประกัน

ความมั่นคง” ที่รัสเซียเรียกรองสหรัฐฯ ใหคํามั่นสัญญา ประกัน

ความมั่นคงปลอดภัยแกรัสเซีย เปนลายลักษณอักษร  และตอมา

ประธานาธิบดี วลาดิมีร ปูติน ก็ไดแถลงซ้ําในการประชุมส� อมวลชนโลก

ประจําปเม� อวันที่ 23 ธ.ค.อีกครั้งหนึ่ง สาระสําคัญของรางสนธิสัญญา

ดังกลาว สรุปรวบยอดก็คือใหประกันความมั่นคงปลอดภัยในยุโรป โดย

เฉพาะแกรัสเซีย ซึ่งรูปธรรมมี 3 ขอดวยกัน

1.สหรัฐฯ และนาโตจะตองไมแผขยายอิทธิพลรุกคืบไปทางตะวัน

ออกเด็ดขาด

2.สหรัฐและนาโตจะตองไมติดตั้งอาวุธเชิงรุก เชน ขีปนาวุธพิสัย

กลาง และสงทหารเขาไปประจําในยูเครนและในประเทศที่อดีตอยูใน

เครือสหภาพโซเวียต

3.นาโตจะตองไมรับยูเครนเขาเปนสมาชิก ซึ่งถือเปนเสนแดงสุด 

ทาย

“คุณควรใหคํารับรองกับเราในทันที! โดยไมรีรอ” ปูตินกลาว และ

ย้ําตอไปวา รัสเซียมิไดเปนฝายนําขีปนาวุธไปติดตั้งไวใกลกับชายแดน

สหรัฐฯ แตสหรัฐฯ ตางหากที่นําขีปนาวุธมาติดตั้งไวประชิดชายแดน

รัสเซีย 

เหตุใดปูตินจึงตองเสนอรางสนธิสัญญา “รับประกันความมั่นคง” 

ตอสหรัฐฯ และนาโต?   

หนึ่งปที่ไบเดนขึ้นครองอํานาจเปนผูนําสหรัฐฯ เขาดําเนินนโยบาย

ขมขูคุกคามจีนและรัสเซีย 2 มหาอํานาจที่เปนคูแขงของตนอยางหนัก 

ทั้งในเอเชียและในยุโรป ปาวประกาศซ้ําๆ ซากๆ วา จีน-รัสเซียเปนศัตรู

ที่คุกคามสหรัฐฯ ทั้งๆ ที่ตัวเขาเองนั่นแหละที่กระทําการคุกคามผูอ� น สง

เจาหนาที่ชั้นสูงของสหรัฐฯ เที่ยวชักจูง กดดัน และขูเข็ญ ใหประเทศ

ตางๆ ยืนขางสหรัฐฯ มาตอตานจีนและรัสเซีย ขณะเดียวกันก็ดึงชาติ

ตางๆเหลานี้ ดําเนินการซอมรบอยางขนานใหญไมหยุดหยอน กอความ

ตึงเครียดราวกับวาโลกกําลังจะเกิดสงครามครั้งใหญ  กระทั่งดึงพันธมิตร

จากยุโรปบางชาติมาอวดศักดาในเอเชีย-แปซิฟก หมายจะขูใหจีนและรัส 

เซียที่ตนถือเปนศัตรูหวาดหวั่นพรั่นพรึง แตไรผล

ในยุโรป สหรัฐฯ ไดกระตุนใหนาโตแสดงบทบาทเปนปฏิปกษตอ

รัสเซียนับวันโจงแจงยิ่งขึ้น ตั้งแตทะเลบอลติกถึงทะเลดํา สหรัฐฯ กับ

พรรคพวกในนาโตไดดําเนินการซอมรบอยูหนาบานรัสเซีย คุกคามความ

ปลอดภัยรัสเซีย เรือรบแลนเพนพาน เคร� องบินรบบินขวักไขว โดยเฉพาะ

เคร� องบินสอดแนมบินสอดแนมประชิดน�านฟารัสเซียในยูเครน สหรัฐฯ 

สงอาวุธยุทโธปกรณเขาไปยูเครนจํานวนมาก เชน ขีปนาวุธตอตานรถถัง

ที่ทันสมัย Javelin ถึง 80 ชุด 120 ลูก เพ� อยิงรถถัง T-80 ของรัสเซียโดย

เฉพาะ ยังมีจรวดสติงเกอรที่ยิงจากพื้นสูอากาศ และ เฮ-Mi ที่ตกคางจาก

อัฟกานิสถาน  สงทหารกองพล 53 จากสหรัฐฯ เขาไปฝกใหทหารยูเครน  

กระทั่งมีทหารจางที่เตรียมเขาไปทําสงครามเคมีดวย ฯลฯ  ทหารยูเครน

เกือบครึ่งหนึ่งราว 125,000 นาย ถูกระดมเขาภาคตะวันออกเตรียมลุย

เขตที่ประชาชนเชื้อสายรัสเซียประกาศแข็งขอ กระทั่งบุกขามแดนไป

แตขณะเดียวกัน สหรัฐฯ กับพวก กลับโฆษณาปาวรองอยางอึก 

ทึกครึกโครมวารัสเซียชุมนุมทหารอยูตามชายแดนใกลยูเครนกวาแสน 

เตรียมเขารุกรานยูเครน แลวก็ขูสําทับวา ถารัสเซียกลาบุกก็จะลงโทษ

ใหหนักอยางสาสม ทั้งๆ ที่รัสเซียไดแถลงครั้งแลวครั้งเลาวาไมไดคิดจะ

บุกยูเครน เปนการเคล� อนกําลังตามปรกติ แมส� อตางประเทศบางแหงก็

วิเคราะหวา ดูจากสภาพแลว 1) เปนการเคล� อนกําลังแบบปกติ ไมมีทีทา

วาจะกอการบุกทางทหาร 2) การจะบุกยึดยูเครนไมไดงายอยางท่ีฝายตะวัน

ตกปาวรอง และ 3) การทําสงครามตองสิ้นเปลืองงบมหาศาล รัสเซียไม

น�าจะเสี่ยง ปูตินถึงไดเสนอตอไบเดนใหรีบมาพบคุยกันทางการทูต กอนที่

สถานการณจะย่ําแยไปกวานี้

ใน 1 ปที่ผานมา ปูตินกับไบเดนไดพบคุยกัน 3 ครั้ง นับวาไมนอย 

ครั้งแรกเม� อเดือน มิ.ย.2021 เปนความเรียกรองตองการของฝายไบเดน 

การพบปะครั้งนี้ ไบเดนมาในมาดผูอยูเหนือกวา แบบเดียวกับที่สหรัฐฯ 

โดย ไกร เชี่ยวปรีชา

    “เด็ดดอกไม สะเทือนดาว” ทุกคราวครั้ง

“จะนะ” จะ ยืนยัง หรือหมองเศรา

เกิดผืนดิน เดียวกัน ทั้งเขาเรา

คนเคยเหยา เนาสุข ใหทุกขทน

 ผืนดิน ใชเพียงดิน ใหเหยียบยืน

และผืนน้ํา ใชทาเรือ โกลาหล

ผืนฟา ใชควันพิษ อลวน

ฟาดินน้ํา บันดาลดล โลกสมดุล

ตองใหเครดิตรัฐบาลในการมีมติ ครม. เม� อ 14 ธ.ค.64 “สั่ง

หน�วยงานรัฐชะลอโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ  จ.สงขลา 

ไวกอน เพ� อรอทํา SEA  ใหเสร็จสิ้น” ซึ่งจะมีผลใหหยุดเวทีรับฟง

ความคิดเห็นในภาคใตทั้งหมดทันที

แตกวา ครม.จะมีมติเชนนี้ ได ก็ดวยการยืนหยัดตอสู

ของชาวบานจะนะ ที่นําโดย ไครียะห ระหมันยะ เด็กสาว

อายุ 19 ป ลูกสาวแหงทะเลจะนะ ซึ่งวันนี้เธอกลายเปน

สัญลักษณวัยรุนนักตอสูเพ� อชุมชนที่มีคนรูจักไปทั่วโลก

อยางไรก็ตาม ความพยายามของรัฐบาลรวมกับภาค                                                                           

เอกชน ภาคธุรกิจ ที่จะผลักดันโครงการนี้ โดยวางเปาหมาย

ที่จะสรางทาเทียบเรือน้ําลึก สรางทาเทียบเรือคอนเทน                                                                                

เนอร ทาเทียบเรือกาซธรรมชาติเหลวและน้ํามันสําเร็จรูป                                                                             

รวมท้ังโรงไฟฟาและสวนอุตสาหกรรม เพ� อผลิตอุตสาหกรรม

หนัก เชน กังหันลม เคร� องกําเนิดไฟฟา หัวรถจักรและแคร

ขนตูสินคา รวมถึงเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ทั้งหมด

นี้ตองรอผลการทํา SEA

จําเปนอะไรนักหนาตองทํา การประเมินสิ่งแวดลอม                                                                        

ระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment 

- SEA)  

นิคมอุตสาหกรรมจะนะใชพื้นที่ 16,753 ไร จะนะ

เปนพื้นที่รอบลอมดวยภูเขา มีทะเลที่อุดมสมบูรณดวยสัตว

น้ําถึง 157 ชนิด มีระบบนิเวศน้ําที่ยอดเยี่ยม มีเตา โลมา 

ฉลาม ขึ้นมาเลนบนผิวน้ําเปนประจํา ชายหาดที่ทอดยาว

มีช� อเรียกขานวา “หาดสวนกง สวรรคคนกินปู” ระหมัน

ยะบอกวา “ทะเลไมไดเลี้ยงคนในชุมชนอยางเดียว แต

หลอเลี้ยงคนทั้งประเทศ สงตอไปถึงมาเลเซีย สิงคโปร ญี่ปุน 

เกาหลีใต”

จะนะจึงไมใชพื้นที่ซึ่งรัฐมนตรีจาก จ.สงขลาคนหนึ่งพูดไว                                                                                

วา “ดินทรายจะนะปลูกไดแตแตงโม ทําอยางอ� นไมได” ซ่ึงเหมือน

เปนการเติมไฟใสฟนลงในหัวใจชาวบาน

การทําโครงการใหญ เดิมมีขอกําหนดใหทํา รายงานผลกระ   

ทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ที่เรียกวา EHIA (Environmental 

and Health Impact Assessment) ซึ่งมีขอจํากัดที่ขีดวงไวเพียง

พื้นที่จําเพาะของโครงการ แตเน� องจากความเปนจริง โครงการ

สาธารณะขนาดใหญมีผลกระทบกวางไกลและยาวนาน จึงมีขอกําหนด

ใหมีการทํา SEA ดวย

ความแตกตางสําคัญ คือ

1.ดานจุดมุงหมาย

EHIA หรือ EIA นั้น  มีการตั้งธงไวแลวโดยมีขอยุติแน�นอนลวง

หนาวาจะทําอะไร เม� อไร การทํา EIA หรือ EHIA เจาของโครงการจะ

ไปจางบริษัทหรือสถาบันการศึกษาใหไปรับฟงความเห็นจากประชาชน 

แลวทําขอเสนอ เพ� อลดผลกระทบ เชน ถามีฝุนควันก็ตองติดตั้งเคร� อง

ดัก ถาเสียงดังเกินไปก็ตองสรางกําแพงกั้นเสียง ถาตองอพยพผูคน ก็

ตองจัดเตรียมพื้นที่รองรับ

สวน SEA นั้น ตองเริ่มจากนับหนึ่ง กลาวคือ ไมมีธงลวงหนา

วาจะทําโครงการอะไร แต เปนการเปดทางอยางกวางขวาง ตอนรับ

ศักยภาพที่เปนจริงและทางเลือกที่ดีที่สุดของพื้นที่และทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ 

2.ดานกระบวนการ

EHIA เปนผลงานรับจางของนักวิชาการหรือบริษัทที่รับงาน 

มีหนาที่ทําให  EHIA ผานใหได  โดยไดรับคาตอบแทนที่แน�นอน

SEA ตองใหองคกร หรือบุคคลที่เปนกลาง ไมมีสวนไดสวน

เสียใดๆ ในโครงการ เปนผูดําเนินการ ตองมีองคประกอบของผู

เชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐศาสตร ดานผังเมือง ดาน

รัฐศาสตร ดานนิติศาสตร ดานสุขภาพ ดานธุรกิจแหงอนาคต และ

ดานอ� นๆ รวมทั้งตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่ 

3.ดานการประเมินผล

EHIA ผูประเมินผลคือ เจาของโครงการ และภาคราชการ

ที่มีหนาที่อนุมัติ

SEA ผูประเมินผลคือ ประชาชน ในพื้นที่และภาคราชการ 

โดยกอนประเมินผล ตองใหประชาชนรับรูขอมูลอยางเพียงพอและ

รอบดาน

หัวใจสําคัญอยูที่การประเมินศักยภาพที่เปนจริงของ

ดิน น้ํา ปา ภูเขา ทะเล วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมและชุมชน 

วามีอะไรเปนทางเลือกไดบาง แตละทางเลือกมีผลกระทบ

โดยรวมอยางไร ทางเลือกใดที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทของ

พื้นที่ สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตชุมชน

เชน กรณีจะนะ บทสรุปของ SEA อาจเปนอ� นหรือ

อาจตกผลึกเปนนิคมอุตสาหกรรมก็ได แตใชหรือไมวา ควร

เปนอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลตอวิถีชีวิตของชุมชน เชนการแปร 

รูปอาหารจากสัตวน้ํา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ แทนที่จะเปน

อุตสาหกรรมหนัก

SEA เปนมาตรฐานสากล ความจริงประเทศไทยมีการ

ทํา SEA กันมาบางแลว เชน เข� อนแมวงก เหมืองโปแตช 

อุดรธานี สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 3

แมการทํา SEA จะยังไมมีกฎหมายมารองรับ แตก็

เปนทิศทางที่กําหนดไวใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 10 และฉบับ 11 SEA ยังถูกกําหนดไว

ในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ป 2561–

2580 และยังอยูใน คําแถลงนโยบายของ ครม. โดยพลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา ขอ 10.7  ซึ่งระบุใหใช SEA เปนกลไก

ในการแกปญหา เพ� อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

SEA กรณีจะนะจึงตองดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ เปน 

กลาง ปราศจากฝกฝาย และไรธงนําใดๆ

SEA จึงเปนความชอบธรรมอันจําเปน ไมใชเพียงเพ� อ

ชาวบานจะนะเทานั้น แตเพ� อการดํารงคงอยูของดิน น้ํา ฟา ปา

เขา ปูปลา กุงหอย ความมั่นคงทางอาหาร ชีวิตชุมชน และวิถี

วัฒนธรรม ซึ่งโลกพึงรักษาไว ไมใชถูกทําลายลงดวยการผนึก

อํานาจรัฐและอํานาจทุน กลายเปนปศาจท่ีคุกคามยํ่ายีแผนดินไทย

ดังที่ ไดเห็นกันอยูในเวลานี้.

เงินใหกูยืมท่ีสถาบันการเงินใหแกบุคคลธรรมดาท่ีมีถ่ินท่ี

อยูในประเทศ ซึ่งบุคคลธรรมดาอาจนําเงินที่กูยืมไปใชเพ� อการ

จับจายใชสอยหรือเพ� อประกอบธุรกิจ โดยขอมูลหนี้ครัวเรือน

จะครอบคลุมเฉพาะเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินที่ ธปท. ไม

รวมหนี้นอกระบบ ทั้งนี้ หากหนี้ครัวเรือนอยูในระดับสูงตอ

เน� องเปนเวลานานจนไมสอดคลองกับระดับรายได ก็อาจสงผล 

กระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือน จนเปน

ปญหาตอสถาบันการเงินที่ปลอยกูได.

หนี้ครัวเรือน

วางตัวเหนือกวาตอจีนที่ถูกตอกหนามาแลว โดยหมายจะดึงรัสเซียมา

รวมตอตานจีน แตปูตินไมเลนดวย การพบครั้งสอง เปนความเรียกรอง

ตองการของปูตินที่ตองการแกปญหาสถานการณทั้งความสัมพันธและ

ปญหายูเครน โดยการพบผานจอ เม� อวันที่ 7 ธ.ค. แตก็ยังแกปญหาอะไร

ไมได ปูตินจึงไดตัดสินใจย� นเปนรางสนธิสัญญา “ประกันความมั่นคง” ให

ทั้งสหรัฐฯ และนาโตดังที่กลาวมาแลว  และครั้งที่ 3 คุยทางโทรศัพทเม� อ

วันที่ 30 ธ.ค. ฝายรัสเซียบอกวา การคุยกันครั้งนี้ มีลักษณะสรางสรรค 

น�าพอใจ  

ปูตินบนอุบวาถูกสหรัฐฯ หลอกมา 5 ครั้งแลว เร� องรับปากวาจะ

ไมรุกคืบไปทางตะวันออก แตสุดทายคําม่ันสัญญาของสหรัฐฯ เช� อถืออะไร

ไมได นับตั้งแตสหภาพโซเวียตลมสลายเม� อป 1991 ปรุงขึ้น คือตั้งแตป 

1992 มาถึงป 2020 ระยะเวลากวา 20 ป สหรัฐฯ และนาโตไดรุกคืบ

เล็มกินพื้นที่ทางตะวันตกจนถึงชายแดนรัสเซียไมหยุดหยอน เอาประเทศ

ตางๆ เขาไปเปนสมาชิกนาโตรวม 15 ประเทศ และกําลังจะเอาจอรเจีย

กับยูเครนซึ่งมีชายแดนติดรัสเซียเขาไปเปนสมาชิกนาโตอีก ก็ลองคิดดู

ความมั่นคงปลอดภัยของรัสเซียจะถูกคุกคามแคไหน? ปูตินย้ําวา ยังไง

สหรัฐฯ ก็เช� อถือไมได คราวนี้จึงตองทําเปนลายลักษณอักษร

ทําไมรัสเซียจึงถือปญหายูเครนเขานาโตเปนเสนแดงสุดทาย 

กอนที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย ยูเครนเปนหนึ่งในสหภาพ

โซเวียต ดานตะวันออกของยูเครนที่ติดรัสเซียขณะนี้สวนใหญที่สุดเปน

คนเชื้อสายรัสเซีย ไครเมียก็เปนของโซเวียตที่ตัดแบงใหยูเครน หลัง

สหภาพโซเวียตลมสลาย ยูเครนยังเปนชาติที่นิยมรัสเซีย ทางสหรัฐฯ กับ

นาโตหมายมั่นปนมือที่จะลมรัฐบาลยูเครนที่นิยมรัสเซีย และตั้งรัฐบาล

ยูเครนที่นิยมสหรัฐฯ ขึ้น ซึ่งสหรัฐฯ มีความช่ําชอง จนถึงป 2014 ซีไอเอ

ไดทําสําเร็จเปลี่ยนรัฐบาลยูเครนใหนิยมสหรัฐฯ ตอนนั้นปูตินมีความชาญ

ฉลาด เห็นวาภัยคุกคามรัสเซียกําลังเขามา เม� อชาวไครเมียที่ปกครอง

ตนเองลงประชามติขอเขารวมในสหพันธรัฐรัสเซีย ปูตินก็ตกลงทันทีและ                                                                                           

สภาดูมาของรัสเซียก็มีมติรับไครเมียเขาสหพันธฯ ขณะเดียวกันชาวยูเครน

ในหลายแควนทางตะวันออกตางก็พากันแข็งขอ ตั้งเปนสาธารณรัฐประ 

ชาชนขึ้น ไมยอมขึ้นตอรัฐบาลกรุงเคียฟ เกิดสงครามสูรบกันมาจนถึง

บัดนี้ ยังรอการแกไขอยู

จากบัดนั้นจนถึงบัดนี้ หัวเด็ดตีนขาด ปูตินก็ไมยอมใหยูเครนไป

เขารวมเปนสมาชิกนาโต และประกาศวาปญหานี้เปนเสนตาย มันเทากับ

เอาศัตรูทางการเมืองมาอยูขางบาน พรอมที่จะเขาตะลุยถึงในบานไดทุก

เม� อ มันอันตรายแคไหน จะยอมไดอยางไร นับตั้งแตป 2014 เปนตนมา 

สหรัฐฯ กับอียูก็ไดดําเนินการคว่ําบาตรรัสเซียอยางหนัก บีบใหเศรษฐกิจ

ของรัสเซียประสบความเสียหายหนักหน�วง จีดีพีไมเติบโตกลับติดลบ  

รัสเซียไดรับความรวมมือจากจีนเปนอยางดี ทําขอตกลงสรางทอแกสจาก

ไซบีเรียเขาสูจีนเปนเวลา 30 ป และจีนจายเงินลวงหนาใหรัสเซียค้ําจุน

เศรษฐกิจรวดเดียว 15,000 ลานดอลลาร เปนผลดีตอทั้งจีนและรัสเซีย

ตั้งแตไบเดนขึ้นครองอํานาจ สหรัฐฯ และนาโตไดทวีการรุกหนัก

ทุกดาน มิหนําซ้ํายังสรางสถานการณ โฆษณาปาวรองวารัสเซียจะบุก

ยูเครนแบบขโมยรองจับขโมย ปูตินไดมีประสบการณมาครั้งหนึ่งแลว 

คราวนี้เตรียมรับมืออยางรอบคอบกอนที่จะรุกตอบโตคําขูของไบเดนที่จะ

คว่ําบาตรทางการเงินขั้นรายแรง เขี่ยรัสเซียออกจากองคการควบคุมเงิน

ดอลลารระหวางประเทศของสหรัฐฯ SWIFT Code ซึ่งถาถูกไมนี้เขาจริง 

รัสเซียก็จะไมมีทางเขาถึงดอลลารได ฉะนั้น ปูตินจึงได De Dollarization 

คือขจัดดอลลารอยางตอเน� อง ขายหนี้สหรัฐที่มีอยูในมือออกไปอยางตอ

เน� องจนสุดทายเหลือหนี้ของสหรัฐฯ แค 3,720 ลานดอลลาร เม� อเร็วๆ

นี้  จีนกับรัสเซีย ยังไดตั้งระบบการเงินใหมของ 2 ชาติโดยเฉพาะ พรอม

ที่จะหนุนชวยกันทุกเม� อ อยางที่จีนไดชวยมาแลวในครั้งแรก กรณีทําขอ

ตกลงทอแกส 30 ป

อีกดานหนึ่ง รัสเซียกับเบลารุสก็ไดลงนามในขอตกลงการเปนพันธ                     

มิตรบูรณาการของ 2 ชาติ เม� อเดือน พ.ย.2021 รวมรุกรวมรับในทุก

สถานการณ เปนการเสริมความแข็งแกรงดานเบลารุสซึ่งทางดานตะวัน

ตกมีชายแดนติดกับโปแลนด ยูเครน และลิทัวเนียที่มีกําลังของนาโตประ 

ชิดอยู พรอมกับซอมรบรวมกัน รวมลาดตระเวนทางอากาศตามชายแดน

เพ� อประกันความมั่นคง อยาลืมวาปที่ผานมาซีไอเอของสหรัฐฯ ไดกอการ

ปฏิวัติสีขึ้นในเบลารุส หมายมุงจะโคนรัฐบาลของประธานาธิบดีคาลูเชน

โก แตไมประสบผลสําเร็จ สหรัฐฯ กับอียูก็กลาวหาวา คาลูเชนโกโกง

เลือกตั้ง แลวดําเนินการคว่ําบาตรเบลารุสอยางหนัก รัสเซียยังไดเรียก

ประชุมองคการสนธิสัญญาความมั่นคงรวม (CSTO) ซึ่งสมาชิกสวนใหญ

ประกอบดวยชาติในเอเชียกลาง ทั้งเปนสมาชิกขององคการความรวมมือ                                                                                 

แหงเซี่ยงไฮที่มีจีนเปนผูกอตั้ง การตกลงเปนพันธมิตรบูรณาการของรัส                                                                                          

เซียกับเบลารุสคร้ังน้ี ทําใหรัสเซียมีความม่ันคงแข็งแกรงย่ิงข้ึน ปูตินสามารถ

หันมารับมือกับการรุกของสหรัฐฯ กับนาโตในปญหายูเครน

ทําไมสหรัฐฯ จึงพยายามสรางปญหายูเครนขึ้นมาในตอนนี้

อยางที่ไดกลาวมาแลววา สหรัฐฯ ตองการเลนไพยูเครนมานาน

แลว และพยายามจะใหยูเครนเขาเปนสมาชิกนาโต ระยะที่ผานมาหลาย                                                                                      

ชาติในนาโตยังกังวลวาจะเปนการล้ําเสนแดงของรัสเซีย เพราะรัสเซียขู

ไวแลววา เม� อไรที่สหรัฐฯ กับนาโตทําล้ําเสน รัสเซียก็จะดําเนินมาตรการ

ทางทหารทันที ปญหายูเครนเขานาโตจึงคางเต่ิงมานาน แตมาบัดน้ี สหรัฐฯ 

ทนตอไปไมไหว ตองเลนไพยูเครนอยางเปดเผย ทําทุกอยางดังที่กลาวมา

แลว เพ� อใชยูเครนสกัดรัสเซียไว สหรัฐฯ จึงจะสามารถเอานาโตไปชวย

แผนยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก รวมศูนยกําลังตอตานจีนใหอยูหมัด แต

กลับเจอไมใหมของรัสเซียที่เสนอใหสหรัฐฯ กับนาโตประกันความมั่นคง

ของรัสเซีย  

ตามขอเรียกรองของรัสเซีย นาโตจะรุกคืบไปทางตะวันออกไมได  

ขอนี้เลขาฯ นาโตย้ําชัดวาไมมีทางทําได ก็หมายความวา นาโตยังจะรุก

คืบตอไป ซึ่งจะตองเหยียบเสนแดงของรัสเซียแน� สวนขีปนาวุธพิสัยกลาง

ในโปแลนดและโรมาเนียที่ไดติดตั้งไวก็จะตองถอนออกไป ซึ่งทั้งสหรัฐฯ 

และนาโตก็คงไมยอมแน� จึงเปนปญหาที่จะตองทําการเจรจาตอรองกัน

ไปทีละเร� องและหลายครั้งกวาจะตกลงกันได  

อยางไรก็ดี ผลจากการเจรจาตกลงกันทั้งสองฝายกําหนด ใหวันที่ 

10 ม.ค.นี้ คณะผูแทนฝายรัสเซียกับสหรัฐฯ จะไดพบเจรจากันที่เจนีวา 

วันที่ 12 คณะผูแทนรัสเซียก็จะพบเจรจากับคณะผูแทนนาโต และวันที่ 

13 ทั้งผูแทนรัสเซีย สหรัฐฯ ยูเครน จะไดรวมเจรจากับองคการวาดวย

ความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป OSCE ผลการเจรจาทั้ง 3 รอบนี้

จะเปนอยางไรก็ตองติดตามดูตอไป

พิจารณาจากสภาพความเปนจริงแลว ทั้งสหรัฐฯ นาโตและรัสเซีย                                                                                                

คงยังไมพรอมท่ีจะรบกันใหแตกหักไปขางหน่ึง  เพราะปญหาทางเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะปญหาการแพรระบาดใหญของโควิด ยังคุกคามหนักหน�วงอยู 

การสรางสถานการณใหอึกทึกครึกโครมก็ลวนเปนการสรางสถานการณ

เพ� อหาทางเอาเปรียบฝายตรงขาม เอาเขาจริงๆ ยังคงตองแกดวยหนทาง

การทูตอยางที่ทําอยูในตอนนี้ แตที่สามารถชี้ขาดไดก็คือ  สหรัฐฯ ยังตอง

พยายามเอายูเครนเขานาโต และรัสเซียก็ตองพยายามสกัด หากไมมีทาง 

ออกที่ดีกวานี้ การปะทะทางอาวุธก็อาจเกิดขึ้นได.

มาตรฐาน  SEA

คืออนาคตดินฟาทะเลจะนะ



านเข้าของจริง! พรรคไทรักธรรมท่ีนำาโดย พีระวิทย์  

เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรคและ ส.ส.บัญชีรายชื่อ                              

ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นเรื่องต่อศาล

รัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้สั่งยุบพรรคไทรักธรรม จาก

กรณีที่ให้ทรัพย์สินจูงใจให้คนสมัครเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งก่อน

หน้านี้ กกต.ได้มีมติดำาเนินคดีอาญานายพีระวิทย์กับพวกแล้ว

ในช่วงปลายปี 2563 นอกจากนี้การสืบสวนจาก กกต.ยังพบว่า 

จากกรณีดังกล่าวนำามาเพื่อตั้งสาขาพรรค เพื่อขอรับเงินสนับ 

สนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ซ่ึงมีความ

ผิดปกติตรงที่พรรคไทรักธรรมได้แจ้งจำานวนสาขาพรรคว่ามีกว่า 

100 แห่ง ซึ่งมากกว่าทุกพรรคการเมือง แต่เมื่อ กกต.อนุมัติ

วงเงินสนับสนุนแล้ว กลับแจ้งขอยกเลิกสาขาพรรค 79 สาขา 

ที่ผ่านมา นายพีระวิทย์

และพรรคไทรักธรรมถือเป็น

พรรคจิ๋วที่มีข่าวคราวมากกว่า

พรรคเล็กอื่นๆ รองลงมาจาก

พรรคไทยศรีวิไลย์ของนายมง 

คลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ซึ่ง

เส้นทางเข้าสภาของนายพีระ                                            

วิทย์ จนได้เป็นพรรคร่วมรัฐ 

บาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นับว่าผกผันไม่น้อย ครั้ง

แรกที่ได้เป็น ส.ส.ก็ทำาหน้าที่ได้

เพียง 3 วัน กระทั่งได้รับฉายา  

“ส.ส. 3 วัน” ก่อนจะหลุดจาก

เก้าอี้ เนื่องจากมีการนับคะแนน

ปาร์ตี้ลิสต์กันใหม่ หลัง น.ส.ศรีนวล บุญลือ ชนะเลือกตั้งซ่อม  

ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8  

กระทั่งวันที่ 28 ม.ค.63 จากกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดี

เลือกตั้งพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติ

ชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ 

เป็นเวลา 10 ปี ในคดีปราศรัยใส่ร้ายคู่แข่ง (ใบดำา) ทำาให้ต้อง

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่อีกรอบ โดยห่ันคะแนนของนาย

ชาติชายท้ิง 19,711 คะแนน ออกจากผลรวมคะแนนท้ังประเทศ

ของพรรคประชาธิปัตย์ ผลปรากฏว่า ส.ส.ปาร์ต้ีลิสต์ของพรรค

ประชาธิปัตย์ลดลง 1 คน จากเดิมได้รับจัดสรร  20 คน เหลือ 19 

คน และทำาให้นายพีระวิทย์ได้รับอานิสงส์กลับเข้าสภารอบสอง 

ภายหลังเกิด “ไพบูลย์ โมเดล” พรรคเล็กยุบไปซบพรรค

ใหญ่ ผลพวงจากเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเปลี่ยนระบบเป็นบัตร

เลือกตั้ง 2 ใบ แต่นายพีระวิทย์ประกาศยืนยันไม่เลิกพรรคไทรัก

ธรรม จะปักหลักสู้ต่อ โดยจะลงสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ที่สระบุรี 

และแล้วเส้นทางการเมืองของนายพีระวิทย์กับไทรัก

ธรรมส่อสะดุดอีกครั้ง ภายในปีนี้คงต้องลุ้นคำาพิพากษาของศาล

รัฐธรรมนูญว่าไทรักธรรมยังได้ไปต่อ หรือจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้ 

ถ้าเป็นอย่างหลัง นอกจากพรรคโดนยุบแล้ว นายพีระวิทย์ก็ต้อง

หลุดจากเก้าอี้ ส.ส. รวมทั้งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง  10 ปีด้วย

สำาหรับนายพีระวิทย์ เดิมชื่อ นราวิชญ์ ชะยะ ปัจจุบัน

อายุ 43 ปี เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 เคยศึกษาที่ มหา 

วิทยาลัยรามคำาแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก่อตั้ง

พรรคไทยรักธรรม เมื่อปี 2556 โดยเป็นหัวหน้าพรรค จากนั้น

กลางปี 2556 รวมตัว 30 พรรคเล็ก เป็นกลุ่มสหประชาธิปไตย 

เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี

ในเวลานั้นยุบสภา ก่อนจะลงสมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้ง 2 ก.พ.

57 แต่การเลือกต้ังเป็นโมฆะ ต่อมาเปล่ียนชื่อเป็นพรรคไทรักธรรม 

เลือกตั้ง 24 มี.ค.62 ได้คะแนนโหวตทั่วประเทศ 33,754 เสียง.

คนตำาบลอำาแพง ในอำาเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร เขียนไปถูกต้อง

แล้ว แต่เมื่อหน้าตราแผ่นเสียงพิมพ์เป็น สมานมิตร  เกิดกำาแพง ก็

เลยตามเลย เพราะสมัยนั้นแก้ไขยาก

หรืออย่าง ศรคีรี ศรีประจวบ ซึ่งมีชื่อจริงตามทะเบียน

ราษฎรว่า สงอบ ทองประสงค์ ใครเห็นชื่อเข้าอาจจะงงว่า  สงอบ 

นั้นมันแปลว่าอะไร ความจริงชื่อที่แท้คือ สงบ แต่สำาเนียงแม่กลอง 

เสมียนอำาเภอถามว่าชื่ออะไร สำาเนียงแม่กลอง สมุทรสงคราม เปล่ง

ชื่อ สงบ เป็น สงอบ ชื่อจริงตามทะเบียนราษฎรของเขาจึงชื่อ สง

อบ ไปจนวาระสุดท้ายของชีวิต

ความผิดพลาดพลั้งเผลอ รู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้นยังพอทำาเนา 

อย่าง เพลิน พรหมแดน ซึ่งเป็นคนอรัญประเทศ พรมแดนไทย-

กัมพูชากลับมี ห.หีบมาแซม ความหมายจึงเปลี่ยนไปจากความเป็น

จริง วงดนตรี เสียงอิสาน ผู้สืบทอดตำานานวงดังต่อเนื่องจากเพลิน

ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร เพราะตะวันออกเฉียงเหนือ บาลีสะกดคำาว่า 

อีสาน สันสกฤตสะกดคำาว่า อิสาณ จะเปล่งคำาว่า อี หรือ อิ แต่

สะกดคำาอย่าให้ผิดเพี้ยน เพราะไม่มีคำาว่า อิสาน ในภาษาไทย

แม้แต่ศิลปินแห่งชาติยุค พยงค์ มุกดา เป็นหัวเบี้ยที่ชื่อว่า 

ชัยชนะ บุญนะโชติ ก็ยังทำาให้เคลือบแคลง เพราะนามสกุลไม่รู้ว่า

แปลว่าอะไร เพราะ “บุญ” และ “โชติ” เป็นภาษาบาลีมีคำาแปลเป็น

มงคล แต่ “นะ” นั้นแปลว่า “ไม่” ถ้าต้องการให้อ่านเป็น ๓ พยางค์

ก็ควรสะกดเป็นสันสกฤตว่า บุณยโชติ  ก็อย่างว่าศิลปินแห่งชาติยุค

ไวรัสลงพยงค์ มุกดา จึงได้ออกมาอย่างนี้

แต่บางรายผิดเพี้ยนเพราะเชื่อในโชคลางอย่าง สุนารี ราช 

สีมา ซึ่งเธอมีชื่อจริงสกุลจริงว่า ทิม สอนนา เคยใช้ชื่อว่า ทับทิม  

นิยมล์ทอง อยู่พัก สังเกตคำาว่า นิยม มี ล.ลิงมาการันต์ ไม่รู้ว่าแปล

ว่าอะไร หรือ เสรีย์ รุ่งสว่าง ก็ไม่รู้ว่า เสรีย์ แปลว่าอะไร เพราะ

ที่ใช้กันไม่มี ย.ยักษ์การันต์ นั่นเป็นเพราะเชื่อตามโฉลกโชคลางไป

ตามความเชื่อของคนตกยุค

ภาพไม่ตรงปกเพราะหลายสาเหตุที่กล่าวมาแล้วนั้นยังยืนยัน

ตัวตนเดิมได้ไม่ผิดตัว แต่ยังมีความจงใจให้ภาพไม่ตรงปกแบบผิด

ตัวไปเลยก็มี อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเพลง ชายไร้ โบสถ์ ชื่อผู้แต่ง

ในแผ่นเพลงคือ พยงค์ มุกดา แต่เจ้าของที่แท้จริงคือ จิ๋ว พิจิตร 

หรืออย่างชื่อในแผ่นเพลงของเพลง สาละวันรำาวง คือ จิ๋ว พิจิตร 

แต่เจ้าของผลงานที่แท้คือ  พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ที่คนในวงการมัก

เรียกกันว่าเป็นเพลง ฝากเลี้ยง

เพราะนักแต่งเพลงหน้าใหม่ ผลงานยากที่จะถูกหยิบมาออก

อากาศตามสถานีวิทยุ เพราะนักจัดรายการหรือท่ีเด๋ียวน้ีเราเรียกกัน

ว่าดีเจ ในยุคก่อนๆ มักด้อยศักยภาพในการวิเคราะห์เพลง เปิดกันไป

ตามกระแส ย่ิงใหม่ท้ังผู้ร้องและผู้แต่งด้วยผุดเกิดได้ยาก จึงต้อง ฝาก

5บทความ

ม่ต้องตกใจ

ยังไม่มีการล็อกดาวน์นะครับ

ธุรกิจต่างๆ ยังคงดำาเนินต่อไปได้ 

แต่บางธุรกิจต้องมีการควบคุมเข้มข้นขึ้น เพื่อไม่

ให้การระบาดไปเร็วเกินกว่าที่ระบบสาธารณสุขจะรองรับได้  

สรุปมติที่ประชุม ศบค.วานนี้ (๗ มกราคม) เห็นชอบ

การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๙  

มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนี้

๑.พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ๐ จังหวัด พื้นที่ควบคุม

สูงสุด ๐ จังหวัด พื้นที่ควบคุม ๖๙ จังหวัด 

๒.พื้นที่เฝ้าระวังสูง ๐ จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง ๐ จังหวัด 

และพื้นที่นำาร่องการท่องเที่ยว ๘ จังหวัด

๓.ขยายระยะเวลา WFH (Work From Home) ออกไปถึง

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อบริการประชา 

ชนและการดำาเนินงานขององค์กร

๔.การปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ สำาหรับสถาน

ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ 

บาร์คาราโอเกะ ให้เปิดในรูปแบบร้านอาหาร โดยต้องได้รับอนุ 

ญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ก่อนวันที่ ๑๕ 

มกราคม ๒๕๖๕ และเริ่มเปิด ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

๕.การกำาหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติมพื้นที่

นำาร่องการท่องเที่ยว สำาหรับการบริโภคสุราในร้านอาหาร  โดย

กำาหนดเวลาไม่เกิน ๒๑.๐๐ น.

และต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop  

COVID 2 Plus เท่านั้น

อีกมติคือ เห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันโรคสำาหรับ

การเดินทางเข้าราชอาณาจักร 

๑.ยกเลิกการกำาหนดกลุ่มประเทศเส่ียงในการเข้าราชอาณา 

จักร คือประเทศในทวีปแอฟริกาท้ังหมด สามารถเข้ามาได้เหมือน

ประเทศอื่นๆ และตามแนวทางที่กำาหนดแต่ละรูปแบบ ตั้งแต่

มกราคม ๒๕๖๕

๒.เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในพื้นที่นำาร่องการ

ท่องเที่ยว ๓ จังหวัด/พื้นที่ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แก่ 

สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) พังงา และกระบี่ 

(ทั้งจังหวัด) โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

‘อยู่ให้เป็น’ จากโอมิครอน

๓.ระงับการลงทะเบียนเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบ Test  and 

Go ออกไปก่อน จะมีการประเมินสถานการณ์และพิจารณาอีกครั้ง 

ส่วนผู้ที่ได้รับอนุมัติ Test and Go ที่ค้างอยู่ในระบบ ให้สามารถเดิน

ทางเข้ามาได้ภายหลังวันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๖๕

มาตรการทั้งหมดนี้เป็นแค่การชะลอ 

ไม่ใช่การเอาชนะ โอมิครอน 

นับจากนี้ ไปจะไม่มีประเทศไหนเอาชนะโอมิครอนได้ครับ  

และคงไม่มีประเทศไหนคิดแบบน้ันอีกแล้ว เนื่องจากเกมโควิดเปล่ียน 

แปลงไปเยอะพอสมควร

ฉะน้ันไม่ควรด้อยค่าประเทศตัวเองว่า ไร้ประสิทธิภาพจัดการ

กับโควิดไม่ได้

ยกตัวอย่างอเมริกา ยุโรป มาเยอะแล้ว ลองหันไปดูออสเตร 

เลียบ้าง ตัวเลขติดเชื้อรายวันกระโดดไปวันละเฉียดแสนคน  

แต่เสียชีวิตแค่ ๑๒ คน 

จากที่เคยติดเชื้อหลักร้อย ตายหลักสิบมาต่อเนื่องยาวนาน

จากการต่อสู้กับเดลตา  

เวียดนามยิ่งน่ากังวลแทน เพราะเดลตาระบาดช้ากว่าประ 

เทศอื่นๆ วันนี้ติดเชื้อหลักหมื่นกลางๆ จากเดลตาเป็นหลัก และ

กำาลังต้องเผชิญกับ โอมิครอน 

จะเห็นหลักหลายหมื่นในเวียดนามอีกไม่กี่วันนี้ 

ฟิลิปปินส์เป็นอีกประเทศที่ ต่อสู้กับเดลตา หนักหนาสาหัส

กว่าไทยเป็นเท่าตัว แต่ก็สงบก่อนไทยเล็กน้อย ก่อนที่จะมาเจอกับ 

โอมิครอน ผู้ติดเชื้อพุ่งพรวดเฉียด ๒ หมื่นคนต่อวันแล้ว 

อินเดียสงบศึกกับเดลตามาหลายเดือน ติดเช้ือรายวันจากหลาย

แสนเหลือหลักพัน วันนี้ เพราะโอมิครอน ยอดพุ่งเป็นหลักแสนอีก

แล้ว 

อีกไม่กี่วันก็จะตามๆ กันมาครับ ไม่ว่าจะอินโดนีเซีย มาเล 

เซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฯลฯ ไม่มีประเทศไหนรอดจาก โอมิครอน

โดยเฉพาะญี่ปุ่น มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือ ประกาศ

สถานการณ์กึ่งฉุกเฉินใน ๓ จังหวัดทางใต้และตะวันตกหลังเกิดการ

แพร่ระบาดของ โอมิครอน ที่เชื่อมโยงกับฐานทัพทหารสหรัฐฯ 

นับเป็นการยกระดับมาตรการคุมเข้มสาธารณะครั้งแรกใน

รอบ ๔ เดือน

ฉะนั้นถึงเวลาแล้ว เราต้อง “อยู่ให้เป็น” จากโอมิครอน

การตัดสินใจของ ศบค. อ้างอิงข้อมูลจาก WHO ระบุว่าสาย

พันธุ์ โอมิครอน ติดเชื้อได้เร็ว แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า ถือว่าถูก

ต้องแล้ว 

ฟังดูเหมือนซ้ำาเติมสถานการณ์

แต่การระบาดก่อนอาจดีกว่าระบาดทีหลัง 

โดยเฉพาะกับปัญหาเศรษฐกิจ 

ประเทศไหนฟื้นก่อนก็ได้เปรียบ 

เห็นติดเชื้อกันดุเดือดแบบนี้ ฝั่งอเมริกา ยุโรป น่าจะจบก่อน

ฝั่งเอเชีย 

ขณะนี้ เกมทั้งหมดกลับมาที่วัคซีนกันอีกครั้ง 

การเร่งฉีดเข็ม ๓ คืองานที่รัฐบาลต้องทำา และประชาชนเอง

ต้องให้ความร่วมมือ 

แต่ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับใครเลยดูจะเป็นพรรคก้าวไกล 

วันก่อนคุณหมอยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องแมว

...”โบราณว่า ดื้อ เหมือนแมว  

จับหัวจะถอยหลัง  

จับดึงข้างหลัง จะเดินหน้า 

ทำาตรงข้าม เหมือนแมว”...

ถ้าเป็นคนเรียกว่าขวางโลกคงไม่ผิดนัก 

พรรคก้าวไกลนี่แหละครับ คนอื่นทำาผิดไปหมดยกเว้นสิ่งที่ตัว

เองคิดเท่านั้นถือว่าถูกต้อง 

จากกรณีที่ “สุกิจ อัถโถปกรณ์” ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทน

ราษฎร แถลงไปเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ว่า นายหัวชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำาสั่งให้งดการประชุมสภาเพิ่มเติม

จนถึงวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ด้วยเหตุผลทางสาธารณสุข

พร้อมชี้แจงว่า ได้ติดต่อไปยัง วิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี เพื่อถามแล้วว่า การสั่งงดประชุมดังกล่าวมีผลเสียหาย

ต่อราชการหรือไม่ วิษณุ ตอบว่าไม่มีความเสียหาย จึงมีคำาสั่งดัง

กล่าวออกมานั้น

โดยสรุปคือ เพื่อไม่ให้เกิดคลัสเตอร์สภาจากโอมิครอนนั่น

แหละครับ 

แต่ “ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์” โฆษกพรรคก้าวไกล ไม่ได้

มองเหมือนที่คนอื่นมอง 

บอกว่าบุคคลที่ประธานสภาควรถามคือประชาชนผู้เป็น

เจ้านายและเจ้าของภาษีที่จ้างเรามาทำางาน ไม่ใช่ไปถามเนติบริ

กรของรัฐบาล เพื่อหาความชอบธรรมทางเทคนิคกฎหมาย 

ความคิดแบบนี้น่าทึ่งจริงๆ 

ถ้าประชาชนสำาคัญมากอย่างท่ีพรรคก้าวไกลอ้างจริง  ทำาไม

พรรคก้าวไกลถึงไม่เคยฟังเสียงประชาชนที่พยายามตะโกนบอก

ว่า เลิกคิดยกเลิก ม.๑๑๒ เสียที 

เรื่องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ การประกันตัวคนจาบ

จ้วงสถาบันฯ เคยไปถามประชาชนที่จงรักภักดีสถาบันพระมหา

กษัตริย์หรือไม่ 

หรือคนกลุ่มนี้ ไม่ใช่ประชาชนตามความหมายของพรรค

ก้าวไกล 

โฆษกพรรคก้าวไกล ยังแสดงความไม่พอใจเรื่องงดประชุม

สภา อ้างว่าประเทศมีวิกฤตไม่ว่าโอมิครอน หมูแพง   ฝุ่นพิษ จะ

ต้องเปิดสภาเพื่อแก้ปัญหา 

ถามจริงเถอะ สภาเคยแก้ปัญหานี้ ได้จริงหรือ?

เท่าที่เห็น เปิดให้ด่ากันมันปาก  แล้วไปโพสต์ในโซเชียล 

อวดอ้างเป็นผลงาน กองเชียร์ก็ยกก้นกันสนุก เก่งมาก อยากให้

เป็นรัฐบาล 

ก่อนปีใหม่ ก้าวไกล ไม่ใช่หรือที่เอาอกเอาใจธุรกิจ ผับ-

บาร์ ด่ารัฐบาลบริหารไม่เป็น ไม่ยอมให้เปิดเสียที หมดหวังแล้ว 

เศรษฐกิจพังย่อยยับ 

ลองนึกภาพดูถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาล 

ตอนนี้ระบบสาธารณสุขของประเทศคงเกินคำาว่าพัง.  

ปัญหาครู

หนี้ครู 1.4 ล้านล้าน

สงสาร การศึกษา

ทุนนิยมถมปัญญา

ต้องหันมา-กล้าจน

อยากรวย ด้วยโลภ

เฉี่ยวโฉบ ฉ้อฉล

เทอะทะ ทุกข์ทน

ร้อนรน เรื่องรวย

สิ่งที่ขาดหายไป

คุณอัตถ์ที่รักและนับถือ

พอถึงวันอาทิตย์ทีไรก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่ขาดหายไป เพราะไม่ได้

อ่านคอลัมน์คุณเปลวกับคุณผักกาดหอม แต่ไม่เป็นไรมีคอลัมน์ของ

คุณวิฑูรย์ และคุณดำารัส โรจนพิเชฐ เข้ามาให้อ่านซึ่งก็ดีมากๆ

อ้อ..ขอฝากบอกคุณสันต์ สะตอแมน ด้วยว่าให้เขียนถึงคน

การเมืองบ่อยๆ หน่อยอ่านแล้วสนุก

เลือกตั้งครั้งต่อไปอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ อีกครั้ง 

เพื่อยืดเวลาให้ผู้นำาท่ีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไปอีก ขอเรียนถาม                                                                                       

คุณอัตถ์ด้วยว่า ทำาไมคนกลุ่มใหญ่ยังโหยหาคุณโทนี่อยู่ ทั้งที่การกระ                                                                                        

ทำาของเขาชัดเจนในทุกๆ เรื่องว่าฉ้อโกงบ้านเมือง ประเทศขาดความ

สงบสุขเพราะบุคคลผู้นี้  ทำาไมคนระดับปัญญาชนยอมแก้กฎหมาย

ช่วยเขา ตัวเองยอมติดคุกก็ยินดี ทุกคนแฮปปี้มากที่ได้ทำาเพื่อเขา 

และยินดีท่ีจะทำาต่อไปเพ่ือให้ครอบครัวน้ีท่ีรวยอยู่แล้วได้รวยต่อไป

อย่างไม่มีขีดกำาจัด

สุดท้ายนี้ขอให้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อยู่ไปนานๆ แสนนาน.

แฟนไทยโพสต์

 

ยินดีด้วยครับ ท่านเป็นผู้ โชคดีที่อ่านเรื่องการเมืองแล้วสนุก 

แฟนๆ ไทยโพสต์ส่วนใหญ่อ่านแล้วกุมขมับกันทั้งนั้น  ฮ่าๆๆๆ

การมองการเมืองอย่างเข้าใจ ผมว่าทำาให้อ่านแล้วสนุกครับ 

เหมือนดูละคร แต่คนส่วนใหญ่เครียดกับการเมือง เพราะการเมือง

เป็นเรื่องใกล้ตัว มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน แค่เรื่อง

ม็อบ เรื่องการเมืองในสภาก็ปวดตับแล้วครับ 

ฉะน้ันใครอ่านข่าวการเมืองแล้วสนุก ให้รับรู้ไว้นะครับว่าท่าน

บรรลุไปอีกขั้นแล้ว ฮ่าๆๆๆ

ท่ีคนกลุ่มใหญ่โหยหาโทน่ีอยู่ เพราะคนจำานวนน้ันติดอกติดใจ

ในนโยบายลดแลกแจกแถม ผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครหรอก

ครับ เขาอยากได้ประชานิยมสุดขั้ว  

สมัยทักษิณไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกนะครับ  แต่ก็                                                                                       

แจกกันจนติดนิสัยแบมือขอ ส่วนรัฐบาลลุงจำาเป็นต้องมีนโยบายแจก                                                                                        

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พวกคนละคนครึ่ง เที่ยวด้วยกัน พวกนี้กระตุ้น

เศรษฐกิจได้จริง เฟส ๔ กำาลังจะมา อย่าลืมยืนยันตัวตนกันนะครับ. 

กุหลาบ กฐินะสมิต 

เรียน คุณอัตถ์ 

ภาพไม่ตรงปกในวงการเพลงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆ การท่ีสกุลของ 

กุหลาบ กฐินะสมิต ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงในแผ่นเพลงนั้น 

เป็นเพราะการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ที่เราเรียกกันว่าฟังไม่ได้ศัพท์

จับไปกระเดียด เพราะยุคก่อนๆ มักสื่อสารกันด้วยวาจา ไม่ได้เห็น

เอกสารเป็นหลักฐานใดๆ  เหมือนสมัยนี้ เอากันอย่างไม่น่าให้อภัย

กัน ผิดเพี้ยนไปจากวงการก็มี

อย่าง สมานมิตร เกิดกำาแพง ที่เรารู้จักกันดี สื่อความหมาย

ไปพิมพ์หน้าตราแผ่นเสียงของตัวเองว่า สมานมิตร เกิดอำาแพง แต่

คุณพ่อรู้ดีทางโรงพิมพ์คิดว่า สมานมิตรสะกดสกุลตนเองผิด เพราะ

ใช้ อ.อ่าง ไม่ใช่ ก.ไก่ ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแก้ แท้สมานมิตรเป็น

เส้นทางการเมืองส่อสะดุด!

เล้ียง พอผลงานเกิดแล้ว จึงค่อยมาปรากฏตัวตอนหลัง อยากจะยก

ตัวอย่างสักราย  สุมทุม ไผ่ริมบึง ผู้แต่งเพลง สาวอีสานรอรัก ให้นัก

ร้องหน้าใหม่ อรอุมา สิงห์ศิริ ร้อง ใหม่ท้ังผู้แต่งและผู้ร้อง ประกบ

แผ่นซิงเกิลกับนักร้องดัง อังคนางค์ คุณไชย ผลงานของ พงษ์ศักด์ิ  

จันทรุกขา เพลง สาวอุบลรอรัก แต่แผ่นถูกซ้ือไปลงตู้เพลง แฟน

เพลงตู้เปิดหน้าแรกแล้วไม่ประทับใจ จึงลองเปิดอีกหน้าก็กระห่ึมมา

จากตู้เพลง จึงได้ถูกโยงมาขอตามสถานีวิทยุ ดังคับบ้านคับเมืองจน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ  ยังเคยเอาไปทรงร้องในเวอร์ชันของพระ 

องค์ แต่เมื่อดังแล้วผู้ร้องไม่ได้เตรียมตัวดังเก็บเก่ียวความดังเอาไว้ไม่

ได้ เพราะต้ังครรภ์ไม่สามารถรับงานแสดงเก็บเก่ียวได้ อย่างน้ีเป็นต้น

เพลงลูกทุ่งน้ันครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประเทศ ต่างกับเพลง

ลูกกรุงและสตริง ซ่ึงมีแฟนเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะคนในเมืองและวัย

รุ่น แต่ลูกทุ่งน้ันคลุมได้ท้ังในเมืองและรากหญ้า คนในชายคาลูกทุ่ง

จึงมักถูกยกขึ้นมาคว้ารางวัลไม่ว่าการประกวดประชันใดๆ ก่อนใคร 

แม้แต่ศิลปินแห่งชาติ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปล่อยให้ครูเพลงที่เป็น

เพชรแท้พลาดตำาแหน่งอันทรงเกียรติไปก็หลายคน เช่น จ๋ิว พิจิตร, 

กานท์ การุณวงศ์ หรืออย่างเมื่อเร็วๆ น้ี ฉลอง ภู่สว่าง เพราะต่างก็

รอไม่ไหว ทยอยอำาลาโลกน้ีไปทีละรายสองราย สุดท้ายก็คงไม่พ้นผม.

หนุ่ม หนองรี

 

ขอบคุณครับสำาหรับข้อมูลชวนอ่าน ที่หาอ่านที่อื่นไม่ได้นอก 

จากที่นี่เท่านั้น 

เดี๋ยวนี้ชื่อเด็กรุ่นใหม่พ่อแม่ตั้งให้อ่านกันแทบจะไม่ออกแล้ว

ครับ ทั้งบาลี สันสกฤต ผสมภาษาไทย มีการนำาพวกอักษร ฌ, ฎ, 

ฏ, ฐ มาผสม การันต์อีกสามสี่ตัว นอกจากอ่านยากแล้ว ไม่รู้ความ

หมายอีกด้วย เช่น พิชญ์พิสิฐฏ์เสฏ, กุญจ์สิริลัญฉกร, สกธินชาริ

นทร์พธา เป็นต้น ขอกินยาพาราฯ แป๊บ  ฮ่าๆๆๆ.

สายัณห์

 * เย็นนี้นั่งชมนกชมไม้

ไร้นกมาให้ชื่นเห็น

มีแค่พิราบทะเล้น

บินเล่นเล่นมาแล้วพลันไป

 * เหมือนรู้ชาวบ้านไม่ชอบ

ที่เอ็งชอบอุจจาระใส่

บ้านช่องเขาเลอะบรรลัย

บินไปบ้านไหนเขาระแวง

 * เอ็งไปไหนก็ระแวงเขา

กลัวเขาเย้าด้วยสิ่งแสลง

คงเคยถูกไล่แรงแรง

มาบ้านเราจึงแสดงลุกลน

 * มองออกไปมืดมัวแล้ว

นั่งแกร่วทำาไมไม่เห็นหน

ค่ำานี้เสียเที่ยวบ่ได้ยล

วิหคบินวนร้องเพลงเพลินฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค

ไ

ง



คลังการันตียังบริหารหนี้ ได้

จับตาปี65...โอมิครอน

ความท้าทายธุรกิจแบงก์พาณิชย์

NTเปิดวิสัยทัศน์สู่องค์กรเทคโนโลยีดิจิทัล
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6 เศรษฐกิจ

ชี้กู้1.5ล้านล.เยียวยาโควิด/เอกชนปลื้มรัฐไม่ล็อกดาวน์

แพตริเซีย มงคลวนิช

ไทยโพสต์ • “คลัง” ยืนยันรัฐบาลยังแกร่ง การันตีบริหารจัดการ

หนี้สาธารณะได้ไร้ปัญหา แจงโควิด-19 เป็นเหตุลุยกู้ 1.5 ล้านล้าน

บาทประคองเศรษฐกิจ ด้านเอกชนปลื้มไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ 

เปิดทางเศรษฐกิจเดินหน้าต่อได้

นปี 2565 คงมาพร้อมกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่เพิ่ม

สูงขึ้นจากโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน ที่ส่งผลทำาให้ทางการไทย

ต้องยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันสถานการณ์การระบาดให้มี

ความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งหากว่า ไทยสามารถตีกรอบควบคุมการระบาด

ของโอมิครอนได้ดีและทันท่วงที รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้น

ภูมิคุ้มกันเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว ก็คงส่งผลทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เผชิญภาวะหยุดชะงักแค่เพียงในช่วงต้นปี 2565

แต่มีโอกาสที่จะกลับสู่เส้นทางการฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ในช่วงหลังจากนั้น หรือช่วงประมาณไตรมาสที่ 2/2565 เป็นต้นไป และ

ทำาให้เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ยังคงสามารถประคองแนวโน้มขยายตัวได้

ดีกว่าปี 2564 ซึ่งภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจตามภาพดัง

กล่าว น่าจะเอื้อให้ธนาคารพาณิชย์สามารถพลิกฟื้นรายได้จากธุรกิจหลัก

และผลการดำาเนินงานในภาพรวมกลับมาได้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ดี ระดับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังมีความ

ไม่แน่นอนจากสถานการณ์ที่ยืดเยื้อของโควิด-19 ทำาให้ ศูนย์วิจัยกสิกร

ไทย ประเมินว่า มาตรวัดความสามารถในการทำากำาไรของระบบธนาคาร

พาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ระบบ ธพ.ไทย) ทั้ง 18 แห่งในปี 2565 

จะยังคงฟื้นตัวในกรอบที่ค่อนข้างจำากัด และจะยังไม่สามารถกลับไป

เทียบเท่ากับปี 2561-2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤตโควิดได้

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ระบบ ธพ.ไทย อาจบันทึก

กำาไรสุทธิในปี 2565 ที่ประมาณ 1.86 แสนล้านบาท ซึ่งแม้จะเพิ่ม

ขึ้น 5.0% จากกำาไรสุทธิของปี 2564 ที่คาดไว้ที่ 1.78 แสนล้านบาท 

แต่ก็จะยังคงอยู่ต่ำากว่าระดับกำาไรสุทธิเฉลี่ยช่วงก่อนโควิดที่ทำาได้สูง

กว่า 2.00 แสนล้านบาทต่อปี ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

เฉล่ีย (Return on Assets: ROA) มีแนวโน้มขยับข้ึนมาท่ี 0.90% ใน    

 

ปี 2565 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 0.85% แต่ก็ยังคง

ต่ำากว่าค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 1.27% ในช่วงก่อนโควิดด้วยเช่นกัน 

ในกรณีท่ีสามารถดูแลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุ

โอมิครอนได้ คาดว่าสินเชื่อของระบบ ธพ.ไทยในปี 2565 จะมีแนวโน้ม

เติบโตต่อเนื่อง แต่อาจถูกขับเคลื่อนด้วยตัวแปรทางเศรษฐกิจตามปกติมาก

ข้ึนกว่าในช่วงปี 2563-2564 ซ่ึงการเติบโตของสินเชื่อในช่วงน้ันมีแรงผลัก

ดันจากการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้กับลูกหน้ีหลาย

กลุ่ม โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจ ท้ังในส่วนท่ีเป็นไปตามโครงการสินเชื่อของ 

ธปท. (สินเชื่อดอกเบ้ียต่ำา สินเชื่อฟ้ืนฟู และพักทรัพย์พักหน้ี) และในส่วน

ของโครงการสินเชื่อท่ีดำาเนินการโดยสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ประกอบกับ

ลูกหน้ีบางส่วนก็อยู่ในช่วงการพัก และ/หรือชะลอการชำาระหน้ีด้วยเช่นกัน 

115,000 ล้านบาท (ณ 13 ธ.ค.2564 มีสินเชื่อที่อนุมัติแล้วประมาณ 

134,900 ล้านบาท คิดเป็น 54% ของวงเงินโครงการ) หรืออาจจะมีการ

โยกเม็ดเงินจากโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 70,556 

ล้านบาทมาบางส่วน (ธปท.เคยส่งสัญญาณว่าสามารถปรับมาตรการใน

ส่วนนี้ ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์) สำาหรับในส่วนของลูก

หนี้รายย่อยนั้น ทางเลือกที่เปิดเพิ่มเติมในปีหน้าก็จะเป็นการรวมหนี้ ซึ่ง

สามารถรวมหนี้ข้ามสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 

ซึ่งมีความเสี่ยงที่ต้องจับตาเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์ โอมิครอน ทำาให้ธนาคาร

พาณิชย์จะยังคงต้องขับ

เคลื่อนธุรกิจในปี 2565 ด้วย

ความระมัดระวัง แม้ว่า

ความเสี่ยงจากโควิดจะถูก

จำากัดวงไว้ได้อย่างทันท่วงที 

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในปี 2565 สามารถประคอง

ทิศทางการฟื้นตัวได้ แต่ผล 

กระทบที่เรื้อรังจากวิกฤต

โควิด-19 ทำาให้ศูนย์วิจัย

กสิกรไทยประเมินว่า แม้

ระบบธนาคารพาณิชย์จด

ทะเบียนในประเทศอาจ

บันทึกกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาที่ 

1.86 แสนล้านบาทในปี 2565 

แต่ก็จะยังคงอยู่ต่ำากว่าระดับ

กำาไรสุทธิเฉลี่ยช่วงก่อนโควิด

ที่ทำาได้สูงกว่า 2.00 แสนล้าน

บาทต่อปี เช่นเดียวกับมาตรวัด

ความสามารถในการทำากำาไร 

อาทิ ROA และ NIM ที่แม้

จะขยับสูงขึ้นในปี 2565 แต่ก็

จะยังไม่สามารถกลับไปเทียบ

เท่ากับปี 2561-2562 ซึ่งเป็น

ช่วงก่อนวิกฤตโควิดได้.

นางแพตริเซีย มงคลวนิช 

ผู้อำานวยการสำานักงานบริหาร

หนี้สาธารณะ  (สบน.)  กล่าวว่า 

กระทรวงการคลังขอให้เชื่อมั่น

ว่ารัฐบาลยังมีความสามารถใน

การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

ได้  โดยหนี้สาธารณะคงค้าง  ณ 

สิ้นเดือน  พ.ย.2564  ที่  9.62 

ล้านบาท  คิดเป็น  59.58%  ต่อ

จีดีพี  โดยยืนยันว่าระดับหนี้

สาธารณะในปัจจุบันยังไม่ก่อให้

เกิดปัญหาการคลังแต่อย่างใด 

เนื่องจากรัฐบาลยังคงมีความ

สามารถในการชำาระหนี้  โดย

ติดตามสัดส่วนภาระดอกเบี้ย

ต่อประมาณการรายได้ประจำาปี

อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้  ช่วงปลายปี  2562 

ได้เกิดการระบาดของโควิด-19 

ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง รัฐ                                                

บาลต้องดำาเนินมาตรการควบ 

คุมและยับยั้งการแพร่ระบาด 

ส่งผลให้การดำาเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของทุกภาค  รัฐบาล

จึงได้ตรา  พ.ร.ก.ให้อำานาจกระ 

ทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา 

เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ

สังคมที่ ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 พ.ศ.2563 วงเงิน 

1  ล้านล้านบาท  และ  พ.ร.ก.กู้

เงินโควิดเพิ่มเติมอีก  5  แสน

ล้านบาท  เพื่อช่วยเหลือและ

เยียวยาทุกส่วนที่ ได้รับผลกระ

ทบจากโควิด  ช่วยให้เศรษฐกิจ

ไทยปี  2563  หดตัวลดลงเหลือ 

5.1%  ดีกว่าที่ไอเอ็มเอฟคาด

การณ์ว่าจะหดตัวที่ 8%

โดยการกู้ เ งิ น ในช่ ว ง

วิกฤตทำาให้ระดับหนี้สาธารณะ 

และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจี

ดีพีเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่

ได้  แต่เมื่อปัญหาคลี่คลายและ

เงินกู้ดังกล่าวช่วยสนับสนุนให้

เศรษฐกิจฟื้นตัว  จีดีพีจะเพิ่มสูง

ขึ้น ส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะ

ต่อจีดีพีปรับตัวลดลงเป็นลำาดับ

“ในภาวะปกติคลังจะกู้

เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบ

ประมาณ  ซ่ึงเป็นการกู้เงินตาม

ปกติ โดยเป็นการกู้เพื่อลงทุนมาก   

กว่า  65%  ของหน้ีสาธารณะคง

ค้าง  ส่วนในภาวะท่ีไม่ปกติ  การ

ดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และสังคมต่างๆ  ของประเทศ

หยุดชะงัก  รัฐบาลเป็นเพียงภาค                                                 

ส่วนเ ดียว ท่ีมีความสามารถ

ในการใช้จ่ายและขับเคล่ือน

เศรษฐกิจในช่วงวิกฤต  และใน

อดีตเคยมีการออกกฎหมายกู้เงิน

หลายฉบับ” นางแพตริเซียกล่าว

นายสุพันธ์ุ  มงคลสุธี  ประ                                                 

ธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประ 

เทศไทย  (ส.อ.ท.)  เปิดเผยภายหลัง 

ศบค.ชุดใหญ่มีมติปรับโซนพ้ืนท่ีสี

โควิดใหม่ 69 จังหวัดเป็นพ้ืนท่ีสีส้ม 

(พ้ืนท่ีควบคุม)  ไม่มีการล็อกดาวน์

ท้ังประเทศ  ว่า  ต้องขอขอบคุณรัฐ                                                   

บาล  ท่ีเข้าใจสถานการณ์สภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบันท่ียังต้องเดิน

หน้าต่อไป จึงได้เห็นชอบให้ยกระดับ                                                     

มาตรการควบคุมโรคเข้มข้น  ใน

พ้ืนท่ีเส่ียงเพ่ิมเติม  ไม่ได้ล็อกดาวน์

ท้ังประเทศ  ทำาให้เศรษฐกิจยังเดิน

หน้าต่อไปได้  เพราะหากล็อกดาวน์

ท้ังประเทศจะย่ิงส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงให้กับเศรษฐกิจไทย  รวม

ท้ังความเช่ือม่ันของประชาชน

และผู้ประกอบการ  จะยิ่งทำาให้

สถานการณ์ย่ำาแย่ในอนาคต  จาก

ปัจจุบันทุกอย่างค่อยๆ ฟ้ืนตัวดีข้ึน.

แห่จองขายหวย

ยอดพุ่งทะลัก!

เล็งขยายเวลา

อีอีซีเดินหน้าดึงเงินลงทุนดันGDPโต5%

ใ

ไทยโพสต์ • พันโทหนุน ศันสนา                                                     

คม ผู้อำานวยการสำานักงานสลาก

กินแบ่งรัฐบาล  เปิดเผยว่า  การ

ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้า

สลากกินแบ่งรัฐบาล  (รายใหม่ 

และรายเดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.

2565  และจะเปิดไปจนถึงวันที่                                               

31  ม.ค.2565  เวลา  24.00  น.                                           

นั้น  ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว                                          

179,926 ราย แบ่งเป็นผู้ลงทะเบียน 

รายใหม่  130,185  ราย  ผู้ลง

ทะเบียน  รายเดิม  49,741  ราย 

โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมาก

ที่สุด  ได้แก่  จังหวัดเลย  จำานวน 

28,864  ราย  คิดเป็น  16.04% 

ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด  โดย

จังหวัดเลยมีจำานวนผู้ลงทะเบียน                                                 

รายใหม่มากที่สุด  และกรุงเทพ 

มหานครมีผู้ลงทะเบียนรายเดิม

มากที่สุด

“ขอให้ผู้สนใจลงทะเบียน

ไม่ต้องรีบร้อนหรือกังวลใจ  สำานัก 

งานสลากฯ  ได้ดำาเนินการตรวจ

สอบและปรับปรุงระบบลงทะเบียน

ในทุกวันอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มี

ศักยภาพรองรับการลงทะเบียน

ได้  ซึ่งจากจำานวนผู้ที่สามารถลง

ทะเบียนได้แล้วจนถึงวันนี้  คาด

ว่าจะสามารถลงทะเบียนได้

อย่างทั่วถึงภายในระยะเวลาที่

สำานักงานสลากฯ กำาหนดไว้ โดย

หากระบบการลงทะเบียนยังมี

ปัญหา มีความไม่คล่องตัว สำานัก

งานสลากฯ  ได้เตรียมนำาเสนอ

คณะกรรมการเพื่ อขอขยาย

ระยะเวลาในการลงทะเบียนต่อ

ไป” พันโทหนุนกล่าว

สำาหรับในส่วนของการ

เปิดรับสมัครตัวแทนจำาหน่าย

สลาก  เพื่อเข้าร่วมโครงการสลาก                            

80 จำานวน 1,000 จุดท่ัวประเทศ 

จากการเปิดรับสมัครต้ังแต่วัน

ท่ี  1  ม.ค.2565  ขณะน้ีมีตัวแทน

จำาหน่ายท่ีสนใจสมัครเข้าร่วม

โครงการแล้ว จำานวน 3,260 ราย                                                 

จากทุกจังหวัด โดยตัวแทนจำาหน่าย

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

จนถึงวันท่ี 24 ม.ค.2565

อย่างไรก็ตาม  จุดจำาหน่าย

สลากตามโครงการสลาก 80 ปัจจุ 

บันนำาร่องในกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดนนทบุรี  จำานวน  78  จุด 

จำาหน่ายสลากราคา 80 บาท โดย

ตัวแทนจำาหน่ายแต่ละจุดจะได้รับ

สลากจากสำานักงานจุดละ 25 เล่ม 

(2,500 ฉบับ) โดยใช้แอปพลิเคชัน

ถุงเงินและเป๋าตัง. 

ทำาเนียบฯ •  บอร์ดอีอีซีชี้

ปี 65 เร่งลงทุนระยะ 2 ตั้ง

เป้าเกิดการลงทุน 2.2 ล้าน

ล้าน  ต่อยอดโครงการเดิม 

ยกระดับคุณภาพชีวิต  ดัน

เศรษฐกิจโต 5% ต่อปี ลั่น

ปี 72 ดันไทยพ้นจากกับดัก

รายได้ปานกลาง

นายคณิศ แสงสุพรรณ 

เลขาธิการสำานักงานคณะ

กรรมการนโยบาย เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

กล่าวภายหลังการประชุม

คณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (กพอ.) ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันศุกร์ที่  7  ม.ค.2565 

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ 

โอชา  นายกรัฐมนตรี  ใน

ฐานะประธานกรรมการ 

กพอ.  เป็นประธาน  ว่า  ที่

ประชุมได้รับทราบและ

ไทยโพสต์ •  NT  เดินหน้า  

เปิดตัวแบรนด์ โลโก้ใหม่ พร้อม

เผยวิสัยทัศน์รับปี  2565 ชูเป้า

หมาย  3  มิติ  ย้ำาภาพองค์กร

แห่งชาติด้านเทคโนโลยีดิจิ   

ทัล

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ 

ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษา                                        

การกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

โทรคมนาคมแห่งชาติ  จำากัด 

(มหาชน)  หรือ  NT  เปิดเผย

ว่า  ภายหลังจากการควบรวม

รัฐวิสาหกิจ  CAT  และ  TOT 

เพื่อตั้งเป็นบริษัท โทรคมนาคม

แห่งชาติ จำากัด (มหาชน) หรือ 

NT เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564 ขณะ

นี้  NT  พร้อมเปิดตัวโลโก้และ

แท็กไลน์สู่สาธารณชน  เพื่อสื่อ

ให้เห็นถึงการเป็นองค์กรแห่ง

ชาติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ

โทรคมนาคม  ที่ทำาให้คนไทย

ทุกคนเข้าถึงการเชื่อมต่อที่มี

คุณภาพและเติมเต็มทุกความ

ต้องการ

สำาหรับในส่วนของแท็ก                                                 

ไลน์ประจำาองค์กรนั้น  เกิด

จากความเชื่อที่ว่าก้าวต่อไป

ของ เทคโนโลยี ดี จิ ทั ลและ

โทรคมนาคมคือ  การยกระดับ                                              

คุณภาพของทุ กชี วิ ตอย่ า ง

ยั่งยืน  และด้วยพันธกิจของ                          

NT  คือการสนับสนุนนโยบาย

ด้ านเทคโนโลยีดิ จิ ทั ลและ

โทรคมนาคมเพื่อพัฒนาประ 

เทศ  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

บริการ  หรือแพลตฟอร์มที่

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ด้ านเทคโนโลยีดิ จิ ทั ลและ

โทรคมนาคม  และสานความ                             

ร่วมมือในการต่อยอดนวัตกรรม 

ผ่านเทคโนโลยี โครงข่ายที่

ครอบคลุม  จึงสามารถนำามา

สรุปเป็นแท็กไลน์สั้นๆ  ได้ว่า 

สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี 

หรือ  Next,  through  Techno 

logy นั่นเอง

นอกจากนี้ยังได้กำาหนด

เป้าหมายใน 3 มิติ  คือ  1.การ 

ทำาให้ทุกภาคส่วน ทุกภาคธุรกิจ 

รวมถึงภาคสังคมจุดสำาคัญ                                        

ที่สุด  สามารถปรับตัวก้าวเข้า                                      

สู่ โลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิ 

ภาพ  ด้วยความพร้อมทาง

ทรัพยากร  ด้านโทรคมนาคม

และดิจิทัลที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์

แบบ  ผลักดันให้ประเทศก้าว

สู่เน็กซ์นอร์มอล  2.สร้างสรรค์  

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบ                                     

โจทย์ทุกความต้องการด้าน                                 

เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ลและ โทร 

คมนาคม  ไม่ว่าจะเป็นบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มี

อยู่บนคลื่นความถี่  5G  และ

บริการด้านดิจิทัลทุกรูปแบบ 

และ  3.คือ  ประสานความร่วม

มือในการต่อยอดนวัตกรรม

ผ่านเทคโนโลยีโครงข่ายท่ีครอบ 

คลุมอีกด้วย.

พิจารณาความก้าวหน้าการ

ดำาเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยในปี 

2565  อีอีซีเร่งสร้างเศรษฐกิจ

ไทยให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนแผน

ลงทุนระยะ 2 อีอีซี (ปี 2565-

2569)  ตั้งเป้าเกิดการลงทุน 

2.2  ล้านล้านบาท  จากการต่อ 

ยอดโครงสร้างพื้นฐาน 2 แสน

ล้านบาท  ดึงดูดการลงทุนต่าง

ชาติในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ใหม่ต่อยอดจากฐานปกติ  และ

เศรษฐกิจสีเขียว  (BCG)  ปีละ 

4  แสนล้านบาท  เพื่อให้เกิด

การลงทุนนวัตกรรมใหม่เคียง

คู่สิ่งแวดล้อม

รวมท้ังยกระดับคุณภาพ

ชีวิตชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงจะ

ช่วยให้เศรษฐกิจประเทศเติบโต

ข้ึน (GDP) 5% ต่อปี โดยการส่ง

ออกสินค้าและบริการของไทย

มีมูลค่าสูงข้ึนต่อเนื่อง  นอกจาก

น้ีจะเกิดการพลิกโฉมการศึกษา

พัฒนาทักษะบุคลากรโดย

เฉพาะด้านดิจิทัล  ท่ีจะสร้าง                       

ตำาแหน่งงานใหม่  รายได้ม่ันคง 

โดยปี  2572  อีอีซีต้ังเป้าหมาย

สร้างเศรษฐกิจท่ีม่ันคงจาก

ฐานราก  ให้ประเทศไทยพ้น

จากกับดักรายได้ปานกลาง 

ก้าวสู่ประเทศพัฒนา  รวมท้ัง

ยกระดับคุณภาพชุมชนในมิติ

ต่างๆ  ต่อเนื่อง  สร้างรายได้ท่ี

ม่ันคง  สร้างชุมชนท่ีม่ังค่ังให้กับ                                              

คน ไทย ท้ัง ใน ปัจ จุ บันและ

อนาคต  พร้อมท้ังเป็นองค์กร

ต้นแบบการพัฒนาเขตพัฒนา

พิเศษท่ัวประเทศในอนาคตต่อ

ไป  

ขณะที่ในปี  65  นี้ ได้

ดำาเนินการ  4  โครงสร้างพื้น

ฐาน  เดินหน้าก่อสร้าง  ใช้เงิน

ไทย  ใช้บริษัทไทย  ใช้คนไทย 

ร่วมสร้างประเทศไทย  รัฐได้

ผลตอบแทน  2  แสนล้าน

บาท  ที่ประชุม  กพอ.รับ

ทราบความก้าวหน้าการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

หลัก ซึ่งถือเป็นความสำาเร็จ

สำาคัญของอีอีซีที่ ได้ผลักดัน

การลงทุนร่วมรัฐ-เอกชน 

(PPP)  จนสำาเร็จครบ  และ

ต่อจากไตรมาส 1 ปี  2565 

นี้ ทุกโครงการ (รถไฟความ     

เร็วสูง  สนามบินอู่ตะเภา 

ท่าเรือมาบตาพุด และแหลม 

ฉบัง)  จะสามารถเดินหน้า

ก่อสร้างได้ตามแผนทั้งหมด 

ซ่ึ ง นับ เ ป็น ต้นแบบกา ร

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ขนาดใหญ่  ท่ีไม่ต้องพ่ึงพิง

เงินกู้ต่างประเทศเช่นในอดีต 

ท้ังน้ี  4  โครงสร้างพ้ืนฐาน

หลักในอีอีซี เงินลงทุนกว่า 6 

แสนล้านบาท  รัฐได้ผลสุทธิ

กว่า 2 แสนล้านบาท.

แจ้งเงินฝากใช้ค้ำาประกันเงินกู้ ธ.ก.ส.ได้

นายธนารัตน์  งามวลัยรัตน์  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการ                                                                                    

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  เปิดเผยว่า  จากสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  ที่ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ

และสังคม  ดังนั้นเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ประสงค์

จะใช้บริการสินเชื่อ  ให้สามารถอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว  ลูกค้า

สามารถเลือกใช้เงินฝากและ/หรือสลากออมทรัพย์  ธ.ก.ส.  ทั้ง

ของตัวเองหรือบุคคลอื่นที่ยินยอมใช้เงินฝากของตัวเองมาเป็น

หลักทรัพย์ค้ำาประกันได้  โดยสามารถกู้ได้ถึง  90%  ของยอด

เงินฝาก  สำาหรับเงื่อนไข  กรณีใช้บัญชีเงินฝาก  ธนาคารจะคิด

ดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ ใช้เป็นประกันบวก

ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม  2%  ต่อปี  และกรณีใช้สลากออมทรัพย์

เป็นประกัน  ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย 

MRR-2.75 ต่อปี

พาณิชย์ติวเข้มช่วยผู้ประกอบการ

นายภูสิต  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ  (DITP)  กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  กรมฯ 

ทำาการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศ

ด้วยการค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย  โดย 

Thaitrade.com  ได้ร่วมมือกับ Alibaba.com แพลตฟอร์มการค้า

ออนไลน์ชั้นนำาของโลก  จัดกิจกรรม  Webinar  เพื่อช่วยส่งเสริม

ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าไปได้ทั่วโลก  กำาหนด

จัดขึ้นในวันที่  13  ม.ค.2565  ผ่านระบบ  Zoom  เวลา  14.30–

15.45 น.

ลุยเคลียร์รถไฟเชื่อมไทย-ลาว-จีน

นายพิเชฐ  คุณาธรรมรักษ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทาง

ราง  (ขร.)  ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย  เพื่อเตรียมแนวทางดำาเนิน

งานรองรับการขนส่งสินค้าและการเดินทางข้ามแดนระหว่าง

ไทย-ลาว-จีน  ให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ  โดย  ขร.ได้รับฟังข้อสัง 

เกตที่อาจเป็นอุปสรรค พร้อมร่วมหารือให้ได้แนวทางการดำาเนิน

งานเพื่อขจัดข้อติดขัดในการขนส่ง  ทั้งด้านกฎระเบียบ  แนวทาง

การบริหารจัดการ  เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์  ลดค่าใช้จ่ายในการ

ขนส่งในภาพรวม  การส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้ใช้บริการ

ขนส่งทางรถไฟร่วมกับการขนส่งทางรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ

ขสมก.ให้สิทธิเด็กใช้บริการรถเมล์ฟรี

นายกิตติกานต์  จอมดวง  จารุวรพลกุล  ผู้อำานวยการองค์ 

การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เปิดเผยว่า  ขสมก.ยกเว้นค่าโดยสาร

ตลอดทั้งวันสำาหรับเด็กที่มีอายุต่ำากว่า 15 ปี เมื่อใช้บริการรถโดย                                                                                         

สารธรรมดา  และรถโดยสารปรับอากาศของ  ขสมก.  ในวันเด็ก

แห่งชาติ ซ่ึงปีน้ีตรงกับวันเสาร์ท่ี 8 ม.ค.2565 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ให้แก่เด็กๆ  ได้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะใน

การเดินทาง  โดยเตรียมจัดรถโดยสาร  จำานวน  2,688  คัน  รวม 

17,548  เที่ยวไว้คอยให้บริการ  สำาหรับผู้ปกครองและประชาชน

ทั่วไป สามารถใช้บริการโดยชำาระค่าโดยสารในอัตราปกติ

แจ้งปิด-เบี่ยงทางพิเศษด่านสุขาภิบาล 5-1

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  (กทพ.) 

แจ้งว่าจะดำาเนินการปิดและเบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทาง

พิเศษ  ช่อง  4-5-6  ด่านสุขาภิบาล  5-1  ทางพิเศษฉลองรัช  ใน

ระหว่างวันที่ 10-30 ม.ค.2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามโครงการ

ปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพื่อรองรับระบบ

เก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น  (M-Flow)  บนทาง

พิเศษในระยะที่  1  ในการนี้ผู้ใช้บริการชำาระค่าผ่านทางด้วย

เงินสดใช้ช่อง  1  และช่อง  2  ผู้ใช้บริการด้วยบัตร  Easy  Pass 

ใช้ช่อง 3 ทั้งนี้ กทพ.ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำาเนิน

การและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นซองเช่าพื้นที่

นางสาววนิดา  สุทธิช่วย  ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 

การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์

ให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าพื้นที่

เพื่อจัดทำาร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าชุมชน  เนื้อที่ประมาณ  33 

ตารางเมตร  ภายในอาคารแปลง  G  โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน

ดินแดง ระยะ 1 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 12 มกราคม 

2565  เวลา  10.00-11.00  น.  และกำาหนดเปิดซองเสนอราคา 

เวลา  11.15  น.ในวันเดียวกัน    ณ  โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน

ดินแดงระยะ 1.

89,096.14

7/1/65

1,657.62
+4.59

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,342.96 9,045.97 -2,703.01
 8,861.40 8,134.56 726.84
 39,218.61 37,421.00 1,797.61
 34,673.17 34,494.61 178.57

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.19 33.91
ยูโร 37.38 38.38
ปอนดสเตอรลิง 44.65 45.85
เยน (100 เยน) 28.42 29.26
หยวนจีน 4.96 5.36
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,450 28,550
ทองรูปพรรณ 27,939 29,050
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

‘‘ระดับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยัง

มีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ที่ยืดเยื้อของ                             

โควิด-19 ทำาให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า                                                                  

มาตรวัดความสามารถในการทำากำาไรของ

ระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ                               

(ระบบ ธพ.ไทย) ทั้ง 18 แห่งในปี 2565                                                    

จะยังคงฟื้นตัวในกรอบที่ค่อนข้างจำากัด และจะ

ยังไม่สามารถกลับไปเทียบเท่ากับปี 2561-2562                            

ซึ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤตโควิดได้’’

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในปี 2565 

ที่น่าจะทยอยฟื้นตัวกลับมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจทำาให้แรงหนุน

จากการพักและ/หรือชะลอการชำาระหนี้ที่มีต่อยอดคงค้างสินเชื่อน้อย

ลง และลูกหนี้บางส่วนน่าจะสามารถกลับมาเริ่มทยอยชำาระคืนหนี้

ได้มากขึ้น โดยคาดว่าสินเชื่อระบบ ธพ.ไทยในปี 2565 จะขยายตัวที่

ประมาณ 4.8% (กรอบคาดการณ์ที่ 4.0-5.5%) ชะลอลงเล็กน้อยเมื่อ

เทียบกับปี 2564 ที่คาดว่าจะเติบโตประมาณ 6.0%

สำาหรับสินเชื่อธุรกิจปี 2565 อาจเติบโตประมาณ 4.2-5.2% โดยมีแรง

หนุนจากการเบิกใช้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสำาหรับธุรกิจในประเทศและธุรกิจ

ระหว่างประเทศ ตลอดจนสินเชื่อสำาหรับเสริมสภาพคล่องและเพื่อการลงทุน 

ตามลำาดับ ขณะท่ีสินเชื่อรายย่อยปี 2565 อาจเติบโตประมาณ 4.0-6.0% สูง

ข้ึนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับท่ีคาดว่าจะปิดส้ินปี 2564 ท่ี 4.0% อย่างไรก็ดีกรอบ 

การฟ้ืนตัวของสินเชื่อรายย่อยยังมีข้อจำากัดจากภาระหน้ีเดิมของภาคครัวเรือน 

ท่ีมีอยู่ในระดับสูง ซ่ึงทำาให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการ

พิจารณาความเส่ียงด้านเครดิตในการปล่อยสินเชื่อเพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกัน

คงต้องยอมรับว่า ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 ทำาให้

โจทย์เฉพาะหน้าของธนาคารพาณิชย์ยังคงเป็นการเร่งให้ความช่วยเหลือ

ลูกหน้ีอย่างต่อเนื่อง โดยคงต้องปรับมาตรการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับลูก

หน้ีแต่ละกลุ่ม เพราะลูกหน้ีแต่ละรายมีปัญหาด้านรายได้และเงื่อนไขการ

ฟ้ืนตัวท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงแนวทางท่ีจะปรับใช้จะมุ่งเน้นท่ีการประเมินความ

สามารถในการชำาระหน้ีและปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแบบระยะยาว

ขณะที่ลูกหนี้ในกลุ่มที่อ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจและ

ยังคงต้องการสภาพคล่องเพิ่มเติม ก็จะมีเม็ดเงินช่วยเหลือจากโครงการ

สินเชื่อฟื้นฟู ซึ่งน่าจะมีวงเงินเหลือสำาหรับใช้ในปี 2565 ที่ประมาณ 
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เครื่องดื่มทั้ง 2 ชนิด ก็ต้องบอกว่า ทั้งข้อดีและข้อเสีย

ของเครื่องดื่มทั้งสองชนิดคือกาเฟอีน เช่น หัวใจเต้น

เร็ว หรือต้องตื่นตาค้างอยู่ตลอดทั้งคืน 

ผลที่ตามมาของกาเฟอีน เป็นสาเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญ

บางคนไม่แนะนำาให้ดื่มกาแฟเป็นอย่างแรกในตอนเช้า โดย

เฉพาะผู้หญิง เพราะกาแฟช่วยเพิ่มคอร์ติซอล หรือที่เรียก

ว่าฮอร์ โมนความเครียดที่ช่วยควบคุมพลังงาน และความ

ตื่นตัวตลอดทั้งวัน อีกทั้งฮอร์ โมนคอร์ติซอลมักมีปริมาณ

สูงตามธรรมชาติในตอนเช้า ดังนั้น คุณอาจต้องกินยาลด

ความเครียดตอนตื่นนอน ซึ่งนั่นจะทำาให้ความเครียดลด

ลง เพื่อทำาให้คุณหลุดพ้นจากการโดนความเครียดโจมตี                        

อันที่จริงผลการศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่า การดื่มกาแฟ

สามารถทำาให้คุณผลิตฮอร์ โมนคอร์ติซอลได้ตามธรรมชาติ 

มากกว่าที่คุณต้องการ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการตกไข่ น้ำาหนัก

ตัวเพิ่ม และฮอร์ โมนลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

หากคุณกำาลังดื่มกาแฟเป็นอย่างแรกในตอนเช้า และ

ในขณะท้องว่าง นี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรดื่มกาแฟ เพราะ

กาแฟช่วยกระตุ้นการผลิตกรดในกระเพาะอาหาร หากคุณมี

แนวโน้มที่จะมีปัญหาเป็นโรคกรดไหลย้อน ดังนั้น การทำาให้

กรดในกระเพาะของคุณเป็นกลาง (สำาหรับการดื่มกาแฟ) ให้

กินอาหารเช้าท่ีอุดมด้วยแคลเซียม เช่น โยเกิร์ตและอัลมอน

ด์ สามารถช่วยให้คุณรู้สึกสบายท้องมากขึ้น ส่วนข้อเสียอื่นๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นในการดื่มกาแฟ อาจรวมถึงความหนาแน่น

ของกระดูกลดลง คอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้น และความเสี่ยง            

ต่อโรคหัวใจสูงขึ้น แต่ผลการศึกษายังเบาบาง และผลลัพธ์

ก็ไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน ถึงประเด็นผลเสียต่อโรค

หัวใจ 

ในทางกลับกัน การดื่มชาเขียวสามารถย่อยอาหาร

ได้ง่ายกว่ากาแฟและมีความเสี่ยงต่ำา เว้นแต่ว่าคุณจะมี

ประวัติเกี่ยวกับนิ่วในไต ชาเขียวและชาดำามีสารออกซา

เลตในระดับสูง ซึ่งสามารถนำาไปสู่การก่อตัวของนิ่วมากขึ้น 

(แม้ว่าจะค่อนข้างหายากก็ตาม) ข้อเสียอื่นๆ ได้แก่ ทำาให้

ฟันมีคราบสีเหลือง หลังจากการบริโภคในระยะยาว ซึ่ง

กาแฟสามารถทำาให้เกิดได้ และทำาให้การดูดซึมธาตุเหล็ก

ลดลง รวมถึงสารแทนนินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในชา 

สามารถรบกวนและลดปริมาณธาตุเหล็ก ที่ร่างกายดูดซึม

ในอาหารได้จริง.
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เทศกาลแห่งความสดใสสีสันรับปีเสือ
ข้���-เส�ย�����า��าแฟVsชาเข�ย�

แ���ปั��100�โ��พยา�าล������ย

�ภิสิ�ธิ์�สุ���ชูเ��ย�ติ�ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม 

จำากัด พร้อมด้วย ส�ส�ุล�แส�สุ���ณ�ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำานวน 1,105,000 บาท ให้

แก่ โครงการ “You can save รวมใจแบ่งปัน 100 โรงพยาบาลทั่วไทย” เพื่อจัดหาอุปกรณ์

ทางการแพทย์ให้ โรงพยาบาลเล็กๆ ตามชุมชน หรือโรงพยาบาลในเขตชนบทที่ขาดแคลน 

และช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ขาดโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี สต�เฟ��ลา��ส�ผู้อำานวย

การโรงเรียนประชาคมนานาชาติ และ �าโ�จ�์���า����์�กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถ 

อินเตอร์ แลบอราทอรีส์ จำากัด เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนประชาคมนานาชาติ  

ส����ุ��ูล�ิธิ�า�าธิ���ฯ�

พ���พ�ฒ�์�เ�ฆสิ��์���กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

มอบเงินสนับสนุน จำานวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์

ทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โดยมี ศ.เ��ย�ติ�ุณ���.�พ.พ�ช�ย�สิ��โ�จ�์�อาจารย์ประจำาคณะแพทยศาสตร์ โรง

พยาบาลรามาธิบดี และ ผศ.สุพ�ต�า�ล�ลาภิ��ฒ� ์กรรมการบริหารและเลขานุการ มูลนิธิ

รามาธิบดีฯ  เป็นผู้รับมอบ ณ สำานักงานใหญ่ บมจ.ทุนธนชาต เมื่อเร็วๆ นี้

���ข��ข��ญ���เ�็��

���เพ็ญ����ชุ�เ�ช� ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง

ประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบของขวัญสำาหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2565 ให้แก่เบญญา 

อินทรวงศ์ โชติ ผู้อำานวยการเขตพญาไท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรักและสามัคคีของ

เด็กและเยาวชนในชุมชน ให้พร้อมเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป ณ สำานักงาน

เขตพญาไท เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

ส���ส�ุ��า�โ��พยา�าลจุฬาฯ

บริษัท แลคตาซอย จำากัด - คณะผู้บริหารบริษัท แลคตาซอย จำากัด นำาโดย �า��ิพย์�

สุ�ิย����ล�มอบเงินจำานวน 3,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของโรงพยาบาล โดยมี �ศ.�พ.ฉ��ชาย�สิ�ธิพ��ธุ์�ผู้อำานวยการ โรง

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

ขา�����โย�าย�‘No�Gift�Policy’

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด 

(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ขานรับ

นโยบาย “No Gift Policy” จัด

โครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ 

เป็นพลังใจให้สังคม” เชิญชวนผู้มี

ส่วนได้-เสียและพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมส่งความสุขและส่งพลังใจคืน

สู่สังคม ผ่านการบริจาคสนับสนุน

องค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่างๆ 

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยเอ็กโก กรุ๊ป นำางบประมาณที่ใช้จัดทำาของขวัญ

ปีใหม่เพื่อมอบให้ผู้มีส่วนได้-เสีย เปลี่ยนไปเป็นการบริจาคงบประมาณดังกล่าวแก่

องค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้-เสียและพันธมิตร

ทางธุรกิจที่เคยได้รับของขวัญจากเอ็กโก กรุ๊ป มาร่วมแบ่งปันและส่งต่อความสุข ด้วย

การร่วมเลือกองค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิที่ประสงค์ให้เอ็กโก กรุ๊ป นำางบประมาณ

ไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป โครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้

สังคม” จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2565 สามารถร่วมส่งต่อ

พลังใจให้สังคม โดยร่วมเลือกองค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิที่ประสงค์ให้เอ็กโก กรุ๊ป 

บริจาคงบประมาณได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/stakeholderpalungjai

โ����า�ต��-ต����า�สุข

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่ง

แรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบของขวัญแบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้มให้ผู้

ป่วยมะเร็ง ต้อนรับปีขาล 2565 

ร่วมกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวัน

ใหม่จัด “โครงการตัด-ต่อความสุข” 

บริจาคเส้นผมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โรงพยาบาลรัฐ เขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือแล้ว 3 แห่ง  โรงพยาบาล

ยโสธร โรงพยาบาลอำานาจเจริญ 

และโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อ

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมความ

มั่นใจ และสร้างกำาลังใจให้กับผู้ป่วย

มะเร็ง ต่อสู้กับความเจ็บป่วยเพื่อตัว

เองและคนในครอบครัว พร้อมตั้งเป้า

รวบรวมเส้นผมจากผู้บริจาคให้ครบ 

100 วิกผม สามารถลงทะเบียนเพื่อบริจาคเส้นผมโดยตรงได้ทาง https://forms.gle/

jhguaCiEfGMXzdRq9 หรือลงทะเบียนผ่านทาง Facebook โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิต

รา หรือ Line : @chiwamitra หมายเลขโทรศัพท์ 0-4595-8888 สอบข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ “จัดโครงการตัด-ต่อความสุข”: wwwchiwamitra.com

�ิ������������ผิ�ช��ต��ส����”�คือคำาขวัญวันเด็ก

แห่งชาติปีเสือคำาราม จากนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็น

เด็ก..ในวันนี้

วัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปี 2499 โน่นเลยทีเดียว

แต่ปีนี้ดูเหมือนพิเศษกว่าปีอื่นๆ ซึ่งต่อไปในอนาคตข้างหน้า

คงต้องมีบันทึกไว้ในสยามจดหมายเหตุ หรือไม่ในประวัติศาสตร์สัก

ท่อนใดท่อนหนึ่งที่ระบุว่า พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ไม่มีการจัด

งานวันเด็กแห่งชาติ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 

สรุปว่า เด็กในวันนี้..อยู่ยากนะคะ เพราะแทบจะไม่มีโอกาส

ไปโรงเรียนเจอเพื่อนๆ เลย จะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวัง 

อึดอัดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

อย่างไรก็ตาม หวังว่าเด็กคงไม่กระจองอแง กับการที่ไม่ได้

เที่ยววันเด็กเหมือนอย่างเคย เพราะจะว่าไปแล้ว ก็ไม่ใช่แต่เด็ก

เท่านั้นที่ชีวิตเปลี่ยน ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องปรับตัวกันน่าดู แค่คิดถึง

พ่อค้าแม่ขายที่เคยทำารายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในวันเด็ก เพราะ

ปกติพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะยอมเด็ก ..สักวัน อยากซื้ออยากกิน

อะไรก็จัดให้ พลอยทำาให้ธุรกิจตามแห่วันเด็กแห่งชาติคึกคักไป

ด้วย

ถ้ามองมุมบวก ..เด็กในวันนี้ ก็นับว่าโชคดีมีไม่น้อยนะจ๊ะ 

เพราะปกติพ่อแม่คงไม่อยู่เป็นเพื่อนที่บ้าน ชวนทำาโน่นทำานี่ใน

บ้านได้มากเท่ายุคนี้อีกแล้ว..จริงไหม!!!.

“ป้าเอง” 
“�ู้

SV�(เ�เ�ส��)���าโ�ย���ู-

พลพัฒน์ อัศวะประภา 

ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง Asava 

Group ชวนสาวๆ สนุกสนานไปกับ

แฟชั่นด้วยแคปซูลคอลเลกชัน “ASV 

Resort 2022 Collection” คอลเลก

ชั่นใหม่ล่าสุดต้อนรับเทศกาลแห่ง

ความสุขและปีใหม่ โดย ASV พา

ทุกคนเริ่มต้นปี 2022 นี้ ไปพร้อม

กับความสดใส สีสัน และความ

สนุกสนานในแบบฉบับสาว ASV

แคปซูลคอลเลกชัน “ASV Resort 2022 

Collection” นี้ ประกอบไปด้วยซิกเนเจอร์ไอเทมอย่าง

เซต Knitwear สวมใส่สบาย ที่หยิบเอาสีสันและลวดลาย

เสือ สัญลักษณ์นักษัตรประจำาปีมาถ่ายทอดเป็นองค์

ประกอบ ทอเป็นลายผ้าพิเศษประ

จำาซีซั่น พร้อมด้วยเทคนิคการกด

แถบข้างตัวเพื่อเพิ่มความสปอร์ต 

และอีกหนึ่งความพิเศษคือไอเทม

ในโทนสีแดง อย่างเดรสผ้าลาย

ตารางตกแต่งดีเทลคอจีน เสื้อ

คอจีนแขนทรงบอลลูน รวมทั้ง

กางเกงผ้าลายตารางเข้าชุด

ที่มีให้เลือกทั้งขาสั้นและขา

ยาว ตลอดจนไอเทมพิเศษ

ที่ไม่ควรพลาดอย่างเสื้อยืด

สกรีนลายพิเศษประจำาซีซั่น ตกแต่งด้วย

ปีเก้ซิกเนเจอร์ดีเทลในแบบฉบับ ASV ให้

ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมตช์กับไอเทมต่างๆ 

ในคอลเลกชันนี้ ได้อย่างลงตัว.
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8 ท่องเที่ยว

ตะลึงกับความงดงามของดอยสีชมพูแล้ว จ.เลยยังมี

สถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้เที่ยวเลยกันแบบเต็มอิ่ม ทั้งที่ 

อ.ภูเรือ เมืองแห่งดอกไม้และสายหมอก แหล่งท่องเที่ยวยอด

นิยมซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสช่วงหน้าหนาวนี้ ไม่ขาดสาย มี

สวนดอกไม้น่าดูน่าชมกระจายทั่วพื้นที่ หรือจะปักหมุดไปสวน

หินผางามที่ได้ฉายาว่า “คุนหมิงเมืองไทย” ก็น่าสนุก นอกจาก

ผาหินสูงสง่างามตระหง่านแล้ว ภายในสวนยังมีเส้นทางสลับ

ซับซ้อนคล้ายเขาวงกตให้เดินเล่น พร้อมกับชมต้นไม้หายาก

ขนาดใหญ่อีกด้วย ถ้าไม่ไปก็ไม่รู้ว่าคุนหมิงเมืองเลยอะเมซิ่งยัง

ไง เส้นทางวังสะพุง-ภูเรือยังมีสถานที่น่าแวะเป็นสวนดอกไม้

ทั้งดอกมาร์กาเร็ต ดอกคัตเตอร์กำาลังจะบานสะพรั่งเต็มสวน 

นอกจากนี้ สายแอดเวนเจอร์ชวนเที่ยวเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าภูหลวง ช่วงนี้ดอกไม้ป่าบนภูหลวงมีชีวิตชีวา ส่วน

ภูกระดึงก็ติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวหน้าหนาวสุดคลาสสิกที่

ใครๆ ก็คิดถึง และต้องไปพิชิตสักครั้งหนึ่งในชีวิต ที่มาแรง

แซงโค้งคือ ภูพระ บ้านหมากแข้ง แหล่งท่องเที่ยวใหม่สุดอัน

ซีน เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปปางสมาธิ

บนยอดเขาเสริมสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย รับปีขาล 

ช่วงนี้มีโปรโมชันพิเศษ เที่ยวภูลมโล แถมภูพระ สุดคุ้มได้

ประสบการณ์ท่องเที่ยวหลากหลาย

อีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดถ้ามาเที่ยวช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ คือ ถนนดอกจาน หรือถนนสีส้ม เส้นทางโคก

ขมิ้น-ห้วยไผ่ใต้ เขตรอยต่อ อ.วังสะพุงกับ อ.หนองหิน ดอก

จานหรือดอกทองกวาวจะสะพรั่งหน้าแล้ง เส้นทางนี้มี

ความยาว 1 กม. นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความสวยงาม

ของดอกจานสีส้มเรียงรายตามสองข้างถนน อย่าเพิ่งรีบมา

ดูดอกไม้ตอนนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ ททท.เลย โทร. 

0-4281-2812 และ 04-2811-1405  

แต่ละจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวคึกคัก ชอบ

บรรยากาศแบบไหนเลือกได้ มาเลยก็เหมือนได้ไปต่างประเทศ 

วันหยุดนี้เดินทางมาเลยไม่ผิดหวัง.

ภาพโดย ททท. สำานักงานเลย, เพจภูลมโล, ซากุระ

เมืองไทย, นางพญาเสือโคร่ง, กกสะทอน

ส

เที่ยวทั้งปีที่บุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค

ททท. สำานักงานบุรีรัมย์ ชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว 

จ.บุรีรัมย์ เมืองกีฬา เที่ยววิถีชุมชน อิ่มอร่อยอาหารถิ่น และ

ชูเที่ยวทั้งปีที่บุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุค มหานครแห่งกีฬา 

ไฮไลต์อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แหล่งโบราณคดีอัน

ยิ่งใหญ่คู่บ้านคู่เมือง นอกจากเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี ยังชวนชมเทวาลัยไกรลาส ปราสาทพนมรุ้ง งดงาม

ด้วยศิลปะสถาปัตยกรรม จากนั้นไปเที่ยวชมปราสาทหนองหงส์ 

อ.โนนดินแดง ต่อด้วยเช็กอินสัมผัสบรรยากาศฤดูหนาวที่เขื่อน

ลำานางรองที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบแห่งอีสานใต้ เป็นสถานที่เปิด

โล่งเหมาะกับการพักผ่อนชิลๆ เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ได้ทุก

วัน ทั้งยังมีร้านอาหาร โดยเฉพาะปลาสดจากเขื่อนหลายเมนู

ห้ามพลาด เที่ยวบุรีรัมย์ง่ายนิดเดียว สอบถามโทร.1672 เบอร์

เดียวเที่ยวทั่วไทย   

‘Happy Family Fun’ พักสนุกสุดคุ้ม

เคทีซีจัดโปรโมชัน “Happy Family Fun” รวมดีลที่พักมีสวนน้ำา-

เครื่องเล่น ลดสูงสุดถึง 30% ให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีพักสนุกสุด

คุ้มทั้งครอบครัว ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย.2565 อาทิ โรงแรมเซ็นทา

รา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา และเซ็นทารา ซันไรซ่า เรส

ซิเดนซ์ แอนด์ สวีท ศรีราชา รับส่วนลดสูงสุด 19% จากราคาที่ดี

ที่สุด เมื่อจองห้องพักออนไลน์ www.centarahotelsresorts.com/

ktc-happyfamily และระบุเลขที่บัตร 6 หลักแรกเพื่อรับส่วนลด/

เซ็นเตอร์ พ้อยต์ ไพร์ม พัทยา ลดเพิ่ม 15% จากทุกโปรโมชัน เมื่อ 

จองห้องพักออนไลน์ที่ www.centrepoint.com/pattaya และใช้รหัส

โปรโมชัน KTCONLY และฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ห้อง Standard 

Ocean View ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ปกติ 6,500 บาท) รวมอาหาร

เช้า 2 ท่าน สำารองห้องพักที่ 0-3872-5555 และอีเมล reservations.

holidayinnpattaya@ihg.com โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำา 

บีช รีสอร์ท หัวหิน รับส่วนลดสูงสุด 19% จากราคาที่ดีที่สุด เมื่อ

จองห้องพักทางออนไลน์ www.centarahotelsresorts.com/ktc-

happyfamily และระบุเลขที่บัตร 6 หลักแรกเพื่อรับส่วนลด/หัวหิน แมริ

ออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ลดทันที 15% สำาหรับห้องพักทุกประเภท จาก

ราคา Stay for Breakfast Rate และฮอลิเดย์ อินน์ 

วานา นาวา หัวหิน รับส่วนลดห้องพัก 10% จากราคา 

Best Flexible Rate สำาหรับห้องพักทุกประเภทบนเว็บ

ไซต์ โรงแรม vananavahuahin.holidayinnresorts.com 

โรงแรมโอโซ่ ภูเก็ต รับทันทีส่วนลด 15% สำาหรับห้อง

พักทุกประเภท จากทุกราคาบนเว็บไซต์ โรงแรม เมื่อ

ใช้รหัสโปรโมชัน KTCPOUP บนเว็บไซต์ โรงแรม 

www.ozohotels.com/phuket และพีพีเมาท์เท่นบีช 

รีสอร์ท รับทันทีส่วนลดเพิ่ม 5% สำาหรับห้องพักทุก 

ประเภท เมื่อใช้รหัสโปรโมชัน KTCONLY บนเว็บไซต์

โรงแรม www.ppmountainbeachresort.com

ไหว้พระขอพร ลอดท้องมังกร ขึ้นถ้ำา 

กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์

ทั้งธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรม เป็นหมุดหมาย

ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ใครที่แพลนเที่ยวเมืองกาญจน์ 

แนะนำาไปไหว้พระขอพร ลอดท้องมังกร ที่วัดบ้านถ้ำา เป็นวัดเก่าแก่

อายุกว่า 200 ปี ตั้งอยู่ห่างจากวัดถ้ำาเสือ-วัดถ้ำาเขาน้อยไปทางตัวเมือง

กาญจนบุรีประมาณ 5 กม. เดินทางโดยใช้เส้นทางถนนเลียบริมแม่น้ำา

แม่กลอง ทางขึ้นถ้ำาเป็นบันไดลึกเข้าไปในปากมังกรตัวใหญ่ ภายใน

ถ้ำามีพระพุทธรูปปางมารวิชัยนาม “หลวงพ่อใหญ่ชินราช” ประณีต

งดงาม นอกจากนี้มีหินงอกลักษณะคล้ายผู้หญิง ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า

คือ นางบัวคลี่ ภรรยาของขุนแผน ในตำานานเรื่อง “ขุนช้าง-ขุนแผน” 

ที่เล่าขานต่อกันมาช้านาน บนยอดเขายังมีถ้ำาที่มีหินงอกหินย้อย

สวยงามอยู่หลายถ้ำา สนใจ พิกัด ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

ลิ้มรสหอยเป๋าฮื้อเลิศรสเคล้าวิวกรุงเทพฯ 

ตลอดเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นี้ ห้องอาหารจีนเย่า                                                      

เรสเตอรองท์ นำาเสนอเมนูหอยเป๋าฮื้อเลิศรสให้ได้ลิ้มรสตามสไตล์

ที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นอบ ผัด หรือตุ๋น โดยทุกจานผ่านการรังสรรค์

ความอร่อยโดยเชฟบรูซ ฮุย หัวหน้าเชฟ

ชาวจีน ใช้หอยเป๋าฮื้อคุณภาพเยี่ยมจาก

ออสเตรเลียเละเครื่องปรุงชั้นเลิศเพื่อ

มาปรุงเมนูพิเศษ เป็นอาหารมีคุณค่า

ทางโภชนาการสูง โปรตีนสูงและไข

มันต่ำา จึงนิยมนำาปรุงเป็นอาหารบำารุง

ร่างกายในอาหารจีน นำาเสนอหอยเป่าฮื้อ

ออสเตรเลีย ผัดกับเห็ดมอเรลล์ ยัดไส้กุ้ง

และหน่อไม้ฝรั่งในซอสหอยนางรม หอย

เป่าฮื้อออสเตรเลีย ตุ๋นกับไก่และเกาลัด

จีนในซอสสูตรพิเศษจากเชฟบรูซ หอย

เป่าฮื้อออสเตรเลียอบ เสิร์ฟบนทาร์ตเห็ด

นางรมหลวง หอยเป่าฮื้อออสเตรเลียอบ

เกลือ เสิร์ฟกับต้นหอมคั่ว เมนูเป๋าฮื้อ

ออสเตรเลียเสิร์ฟให้อิ่มอร่อยกันทั้งมื้อ

กลางวันและมื้อค่ำา ห้องอาหารจีนเย่า เรสเตอรองท์ โรงแรม

แบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.

yaobangkok.com. 

ถึงขึ้นภูได้ สอบถามได้ที่ชมรมฯ 06-2557-0912 

ขณะที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าประกาศห้ามรถ

ของนักท่องเที่ยวทั่วไปขึ้นยอดภูลมโลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 

2564 เป็นต้นมา โดยตั้งจุดบริการรถนำาเที่ยวนักท่องเที่ยวไว้ที่

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ มีรถนำาเที่ยวบริการ

ในราคาเที่ยวละ 1,000 บาทต่อนักท่องเที่ยว 10 คน สอบถาม

รายละเอียดที่ศูนย์รถนำาเที่ยวภูลมโล 06-4781-6528 เรียกว่า

บรรยากาศฤดูท่องเที่ยวภูลมโลพร้อมรับนักท่องเที่ยวเต็มร้อย

แบบการ์ดไม่ตก จะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ แต่มาช้า

นางพญาอาจจะร่วงโรยไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดา

ไต่เขาชมซากุระเมืองไทยบานที่ภูลมโล

ภาพอากาศหนาวเย็นบนยอดดอยช่วงนี้อุณหภูมิ

ยังลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณยอด “ภูลมโล” 

ภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ซึ่งมีเขตติดต่อ 

3 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ยอดภูลมโล

ยามเช้าหนาวเย็นและมีลมพัดตลอดเวลา ทำาให้นักท่องเที่ยว

มาเที่ยวชมและสัมผัสอากาศหนาวที่ยอดภูลมโลจำานวนมาก 

พร้อมทั้งชมดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือดอกซากุระเมืองไทย

ที่บานสวยงามต่อเนื่องจนกลายเป็นภูเขาสีชมพู

ปีใหม่ที่ผ่านมา นับเป็นช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่ง

บานสะพรั่งสวยจนต้องร้องว้าว!! หลังนักท่องเที่ยวทราบข่าว 

อัปเดตว่า ดอกนางพญาเสือโคร่งบานเต็มร้อย นักท่องเที่ยว

ต่างพาครอบครัว คนรัก เพื่อนฝูงมายลภูสีชมพูกันทุกวัน 

ขณะที่ต้นนางพญาเสือโคร่งที่ปลูกขึ้นรอบบ้านใหม่ร่อง

กล้า หรือบ้านร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เป็นชุมชน

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่อยู่ในเขตอุทยานฯ จุดนี้เหมือนทางเข้า

ภูลมโล ฝั่ง จ.พิษณุโลก ก็กำาลังบานจนทำาให้หมู่บ้านโอบล้อม

ด้วยดอกไม้สีชมพูเช่นกัน 

ตอนนี้ถือว่าเปิดเทศกาลชมนางพญาเสือโคร่ง ซากุระ

เมืองไทยที่ภูลมโลอย่างเป็นทางการ พญาเสือโคร่งบาน

สะพรั่งนับแสนต้นบนพื้นที่มากกว่า 1.2 พันไร่ ได้เวลามาท่อง

เที่ยวดื่มด่ำากับธรรมชาติ รับอากาศหนาว ถ่ายภาพฟินๆ กับ

ดอกนางพญาเสือโคร่ง เช็กอินอวดลงโซเชียล คาดว่าจะบาน

สวยงามอย่างต่อเนื่องให้คนไทยได้ตื่นตาตื่นใจถึงปลายเดือน

มกราคมนี้ ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเสียก่อน 

ช่วงนี้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะสาย

พันธุ์ โอมิครอนยังลามในประเทศไทย การเที่ยวชมนางพญา

เสือโคร่งจัดในรูปแบบนิวนอร์มอล เพื่อป้องกันโรค นักท่อง

เที่ยวที่จะใช้บริการท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐาน SHA มั่นใจ 

ปลอดภัย คัดกรองก่อนเที่ยว แนะนำาบริการรถชมรมส่งเสริม

การท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน เป็นรถ 4x4 ทุกคัน ข้าง 

อบต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อขึ้นสู่ภูลมโลเที่ยวชม

นางพญาเสือโคร่ง ต้องแสดงหลักฐานดังน้ี 1.นักท่องเท่ียวต้อง 

ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม นักท่องเที่ยวต้องมีผลตรวจ ATK 

เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ถ้านักท่องเที่ยวยังไม่ได้ตรวจ ATK 

ต้องตรวจที่ชมรมฯ ค่าตรวจชุดละ 60 บาท มีผลตรวจเป็นลบ
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9กีฬา

กรุงเทพฯ • นายสมัชชา พรหมศิริ Chief of 

Staff ฝ่ายการตลาดดิจิทัลและสื่อสารองค์กร 

บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

ในปี 2565 นี้ ถือเป็นอีก 1 ปีที่แสนสิริให้

ความสำาคัญกับการดูแลสังคมควบคู่ไปกับการ

ดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใส ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่

สำาคัญคือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

และเยาวชนให้ได้รับสิทธิ์ในด้านต่างๆ อย่าง

เท่าเทียมและมีชีวิตที่ดี เพื่อให้เด็กในวันนี้

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า

แสนสิริจึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ส่ง

เสริม และพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน โดย

เฉพาะการนำากีฬาเข้ามาช่วยส่งเสริมในด้าน

ต่างๆ ผ่านแสนสิริ อะคาเดมี่ ที่แสนสิริก่อ

ตั้งขึ้นมาในปี 2549 ด้วยวัตถุประสงค์ใน

การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม มุ่งเน้นการสร้าง

คน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

อย่างยั่งยืนและเท่าเทียมกันในด้านกีฬาและ

สุขภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้พื้น

ฐานด้านกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้องโดยไม่มีค่า

ใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีเยาวชนผ่านการบ่มเพาะ

ถึง 8,000 คน เราได้สานฝันเยาวชนสู่เป้า

หมายได้ไม่ต่ำากว่า 150 คน โดยเป็นนักกีฬา

ทีมชาติและนักฟุตบอลอาชีพแล้วกว่า 50 คน 

ทั้งทีมชาติไทยและเยาวชน รวมทั้งมีเด็กที่ได้

รับทุนการศึกษากว่า 100 คน มีสนามฝึกซ้อม

ทั้งสิ้น 5 สนาม ได้แก่ สนามฟุตบอลปัญญา

ซอคเกอร์ปาร์ค สนามฟุตบอลอาม่าซอค

เกอร์คลับ สนามฟุตบอลศูนย์ฝึกกีฬาอ่อนนุช 

สนามฟุตบอล The Corner FC และสนาม

หน้าที่ว่าการอำาเภอกระทู้ จ.ภูเก็ต  

ในปี 2565 ซึ่งเป็นปีพิเศษที่แสนสิริ อะ

คาเดมี่ ครบรอบ 15 ปี และกำาลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 

16 ยังคงมุ่งมั่นยืนหยัดเคียงข้างเยาวชน ด้วย

การปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีทั้ง

แบบปกติและแบบออนไลน์ตามความเหมาะ

สม และสิ่งที่สำาคัญในปีนี้คือจะเพิ่มการดูแล

เยาวชนในทุกมิติแบบ 360 องศา โดยเน้น

การดูแล 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพที่ดี ด้าน

การศึกษา และด้านกีฬาที่เข้มข้น นายสมัชชา

กล่าว

ทางด้าน ‘เจ’ ชนาธิป สรงกระสินธ์ 

(เจ) นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยที่ปัจุบันเล่น

ในเจลีก 1 ญี่ปุ่น ได้มาร่วมสร้างแรงบันดาล

ใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ กล่าวในฐานะสมาชิกที่

เคยเข้าร่วมฝึกกับแสนสิริ อะคาเดมี่ ว่า จุด

เริ่มต้นของการเล่นฟุตบอลของตนนั้นเริ่มการ

ฝึกกับคุณพ่อที่บ้าน ต่อมาได้มีโอกาสเข้าร่วม

ฝึกกับแสนสิริ อะคาเดมี่ สิ่งที่ได้มากกว่าการ

ฝึกด้วยตนเองคือ การได้มีโอกาสฝึกและเล่น

เป็นทีม ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าสำาคัญมาก เพราะ

กีฬาฟุตบอลคือกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีม การได้

ทักษะที่ถูกต้องและเรียนรู้การเล่นกีฬาร่วม

กับคนหมู่มากถือเป็นการปูพื้นฐานที่ดีและ

ช่วยให้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาขั้นต่อไป อีกทั้ง

แสนสิริ อะคาเดมี่ เป็นสโมสรที่เน้นการฝึก

ทักษะพื้นฐาน จึงมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะ

น้องๆ ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถมาเข้าร่วมเป็น

สมาชิกได้ เพียงแค่มีความกล้าที่จะเข้าร่วม

เท่านั้น ซึ่งการเล่นกีฬาไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้

ร่างกายแข็งแรงและมีน้ำาใจนักกีฬา แต่ยัง

สามารถยึดเป็นอาชีพที่แตกออกไปได้หลาย

สาย ทั้งนักกีฬาอาชีพ และผู้ฝึกสอน เป็นต้น.

‘มิโยะ’ เสียดายเมียนมาทำาไทยชวดอุ่นเครื่อง

หัวหมาก • มิโยะ โอกาโมโตะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีม

ชาติไทย เสียดายที่ทีมชาติเมียนมาเปลี่ยนแผนการเก็บตัว ส่งผล

ให้ทีมชาติไทยไม่สามารถจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรได้ตาม

แผน แต่เชื่อว่าทีมพร้อมที่จะลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 

รอบสุดท้ายท่ีอินเดีย นัดแรกวันท่ี 21 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น.                                                                             

(เวลาไทย) ทีมไทย พบ ฟิลิปปินส์ ซึ่งตามแผนเดิม สมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำาเนินการประสานงานกับทาง

สมาคมฟุตบอลเมียนมา ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถเดินทาง

เข้าประเทศไทยได้ภายใต้ โครงการ Test & Go (T&G) เพื่อจัดการ

แข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่อง ในวันที่ 9 และ 12 มกราคม 2565 

ก่อนที่จะมีการระงับการเข้าประเทศแบบ Test & Go (T&G) หลัง

มีการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์  โอมิครอน อย่างไรก็ตาม ทัพ

ชบาแก้วมีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และยัง

มีแผนเดินหน้าเก็บตัวต่อ เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับศึกสำาคัญที่มีตั๋ว

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2023 เป็นเดิมพัน “คิดว่าการเตรียม

ตัวของทีมในช่วงที่ผ่านมา ภาพรวมถือว่าออกมาดีมาก และคิดว่า

เราจะได้ผลที่ดีจากการเก็บตัวครั้งนี้ ส่วนเรื่องการอุ่นเครื่อง คิดว่า

ถ้าหากมันมี มันก็จะเป็นการทดสอบที่ดีสำาหรับเรา ที่ต้องการเกม

กระชับมิตรในระดับนานาชาติ ซึ่งทางเราก็เสียดายที่ไม่สามารถ

จัดการแข่งขันขึ้นมาได้ตามแผนที่วางไว้ คิดว่าทุกคนเอง ณ ตอนนี้

ต่างเข้าใจคอนเซปต์ของทีมที่เราวางแผนกันมาตลอด” มิโยะกล่าว

พีพีทีวียิงสดสิงห์เจ้าท่าดวลแข้งเทพ 9 มกราคมนี้

กรุงเทพฯ • ศึกฟุตบอลลีกไทย “ไฮลักซ์รีโว ไทยลีก 2021/22” 

หลังจากปิดเลก 1 ไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว และจะกลับมาแข่งเลก 

2 ช่วงสุดปดาห์นี้ โดยพีพีทีวี ช่อง 36 จะเปิดม่านความมันส์ด้วย

บิ๊กแมตช์ที่แฟนๆ ห้ามพลาด “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี จะ

เปิดบ้านรับ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด วันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค.นี้ 

เวลา 18.30 น. ด้านฝั่งเจ้าบ้านการท่าเรือปิดเลก 1 ด้วยการชนะ

รวด 4 เกมติด ยึดอันดับที่ 4 ห่างจ่าฝูงอยู่ 5 คะแนน โดยช่วง

เปิดตลาดการท่าเรือมีการเสริมทัพหลายตำาแหน่ง ที่เป็นกระแส

สุดๆ คงเป็นการกลับมาสู่ไทยลีกอีกครั้งของ ‘ตอง’ กวินทร์ ธรรม

สัจจานันท์ ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่ลงเฝ้าเสาในแมตช์ชิงฯ และ

คว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2020 สำาเร็จ ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ลง

เฝ้าเสาเป็นมือ 1 เลยทันทีในแมตช์นี้ สมทบกับเพื่อนๆ นักเตะที่อยู่

ในทีมชาติไทยชุดดังกล่าว อย่าง เอเลียส ดอเลาะ ฟิลิป โรลเลอร์                                                                        

และบดินทร์ ผาลา ในขณะที่ผู้มาเยือน “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ด ก่อนปิดเลก 1 พวกเขาโชว์ฟอร์มเทพสมชื่อ คว้าชัยต่อ

เนื่องจนขึ้นไปยึดจ่าฝูง ก่อนที่จะตกม้าตายในเกมสุดท้ายบุกไป

พ่าย สุพรรณบุรี เอฟซี 0-2 ทำาให้หล่นมาอยู่อันดับ 2 มีแต้มเท่ากับ 

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ่าฝูง แต่ลูกได้เสียเป็นรอง โดยฝั่งแบงค็อกก็มีนัก

เตะทีมชาติไทยชุดแชมป์อยู่ไม่น้อย ทั้ง มานูเอล ทอม เบียรห์, ทริส

ตอง โด, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ และปกเกล้า อนันต์ ชัยชนะในแมตช์

นี้จัดว่ามีความสำาคัญเป็นอย่างมากสำาหรับทั้งคู่ 

‘ทีเค’ ลุยกอล์ฟอาชีพนอกบ้านครั้งแรกที่สิงคโปร์

กรุงเทพฯ • ‘ทีเค’ รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักกอล์ฟสมัครเล่น

ดาวรุ่งวัย 14 ปีของไทย เตรียมบินลัดฟ้าเพื่อไปแข่งขันกอล์ฟระดับ

อาชีพนอกประเทศเป็นครั้งแรก โดยจะลงชิงชัยศึกกอล์ฟ 2 รายการ

ใหญ่ของเอเชียนทัวร์ รายการ “สิงคโปร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” ที่

สนามกอล์ฟทานาห์ เมราห์ คันทรี คลับ วันที่ 13-16 มกราคม และ 

“เอสเอ็มบีซี สิงคโปร์ โอเพน” ที่สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ สิงคโปร์ 

วันที่ 20-23 มกราคมนี้ ทั้งนี้ รัชชานนท์ทำาผลงานได้อย่างโดดเด่นใน

เวทีของเอเชียนทัวร์ และออลไทยแลนด์ กอล์ฟทัวร์ ตลอดปีที่ผ่านมา 

จนได้รับเชิญให้ลงแข่งขัน 2 รายการใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ สำาหรับ

รัชชานนท์ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ วัย 14 

ปี เผยถึงการลงเล่นรายการระดับอาชีพนอกประเทศไทยเป็นครั้ง

แรกว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก รู้สึกกดดันและประหม่าเล็กน้อย แต่ผม

อยากออกไปเล่นให้สนุกเท่าที่จะทำาได้ เพราะนี่จะเป็นประสบการณ์

ใหม่สำาหรับผม” โดยผลงานของรัชชานนท์ ในรายการเอเชียนทัวร์ 

ภูเก็ต ซีรีส์ ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปีที่แล้ว 

เป็นที่จับตามองหลังผ่านการตัดตัวได้ทั้ง 2 รายการ โดยจบอันดับ 15 

ร่วม ในรายการบลูแคนยอน แชมเปียนชิพ ตามด้วยการรั้งอันดับ 30 

ร่วม ในรายการลากูน่า ภูเก็ต แชมเปียนชิพ.

‘โค้ชเตี้ย’ชวนกิเลนเล่นเกมรุกชิง3แต้ม
เขามีแผนการยืดหยุ่น 

จุดที่สำาคัญคือเราจะทำา

อย่างไรเพื่อไม่เสียประตู 

และยิงประตูให้ได้”

“เรื่องความสม่ำาเสมอ 

เรายังต้องปรับ และต้องดึงผู้เล่น

เข้ามาช่วยเรื่องนี้เพิ่ม รวมถึงการฝึก

ซ้อม เรื่องการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายของ

เราก็ยังไม่เฉียบคมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เรา

ก็ต้องทำาให้มันดีมากขึ้นครับ เพื่อเพิ่มความ

มั่นใจในทีมด้วยครับ”

“เกมที่จะถึงวันอาทิตย์นี้ แน่นอน

ว่าเราจะเล่นตามสไตล์ คือการเปิดเกมรุก

ครับ เพราะเราเองก็ต้องการ 3 คะแนนจาก

ชลบุรีอยู่แล้วครับ”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันรีโว ไทย

ลีก 2021/22 สัปดาห์ที่ 16 มีดังนี้ วัน

เสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น. 

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด พบ สุพรรณบุรี เอฟซี ณ สนาม

กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถ่ายทอดสดทาง AIS 

PLAY/18.00 น. สมุทรปราการ ซิตี้ พบ หนองบัว 

พิชญ เอฟซี ณ สมุทรปราการ สเตเดี้ยม ถ่ายทอด

สดทาง ททบ.5 และ AIS PLAY/18.00 น. ราชบุรี 

มิตรผล เอฟซี พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ณ มิตรผล 

สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดทาง GMM 25 และ AIS 

PLAY

วันอาทิตย์ท่ี 9 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.                                                                           

พีที ประจวบ เอฟซี พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ณ 

สามอ่าว สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 

และ AIS PLAY/18.00 น. นครราชสีมา มาส 

ด้า เอฟซี พบ ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด ณ สนาม

กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ่ายทอดสด

ทาง GMM 25 และ AIS PLAY/18.30 น. การ

ท่าเรือ เอฟซี พบ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ณ แพท                                                      

สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ 

AIS PLAY.

หัวหมาก • “โค้ชเตี้ย” ยอมรับทีมฉลามชลขาด 

“ยิม” วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ มีผลเสียแน่นอน ย้ำา

เกมนี้เปิดเลก 2 จะต้องผ่านเมืองทองที่เป็นยอด

ทีมให้ได้เพื่อเก็บ 3 แต้ม พร้อมชวนทีมเยือนมา

เปิดเกมบุก ขณะที่ “โค้ชทัย” ผู้ช่วยกุนซือกิเลน

ผยอง คุยทีมมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น ก็ทำาให้ทีม

แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม และมั่นใจกับการคว้าชัย

กลับมา

การแข่งขันรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 2021/22 

นัดที่ 16 คู่ระหว่าง ชลบุรี เอฟซี พบ เมืองทอง 

ยูไนเต็ด ที่จะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคมนี้ 

เวลา 18.00 น. ที่สนามชลบุรี สเตเดี้ยม ถ่ายทอด

สดทาง AIS PLAY นั้น 

ความพร้อมของคู่นี้ “โค้ชเตี้ย” สะสม พบ

ประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของเจ้าบ้าน “ฉลาม

ชล” ชลบุรี เอฟซี กล่าวว่า “ก็เป็นเกมที่หนัก เขา

ปรับทีม และได้นักเตะไทยและต่างชาติมาเสริมได้

ดี พวกเขายังเป็นยอดของทีมเมืองไทย และกำาลัง

กลับมาสู่จุดนั้นให้ได้ นี่จะเป็นเกมที่เร้าใจ และ

เปิดเกมรุกใส่กันแน่นอน เพราะมาริโอและสโมสร

ต้องการความตื่นตาตื่นใจในทีมของเขาแน่นอน 

แต่ชลบุรีในตอนนี้ก็อยากจะได้อีก 10 คะแนนเพื่อ

การรอดตกชั้นครับ และเพื่อให้มันผ่อนคลายมาก

ขึ้น เกมนี้เราจะเล่นเพื่อ 3 คะแนนครับ”

“การหายไปของ “ยิม” วรชิต กนิตศรี

บำาเพ็ญ มีผลกับทีม แต่มันก็จำาเป็น

ต้องขาดเขาไป แต่ชีวิตมันต้องไป

ต่อ เราคงต้องพยายามปรับเรื่อง

ของวิธีการเล่น เพราะไม่ต้องการ

ให้สมดุลทีมเสีย เราเองมีแผนที่จะ

รองรับว่าหากเราเสียยิมไปแล้วจะ

ใช้ใครแทน เรามีแนวทางที่

หลากหลาย ผมมองว่า

ขาดยิมไม่ขาดใจครับ 

เราต้องอยู่ให้ได้ครับ”

“เราต้องยินดี

กับทีมชาติไทยด้วย

ที่ได้แชมป์ แต่ส่วน            

ของ “และห์” กฤษฎา                    

กาแมน เขาเล่น

กองหลังได้อยู่แล้ว

ในระดับอาเซียน

ครับ แต่เราต้อง 

การพัฒนาเขาไป

อีกขั้นหนึ่ง การ

ให้ เขา เล่น เซ็น  

เตอร์แบ็กบางเกม 

มันทำาได้ มันไม่น่า

เกลียด เขายังเป็นเซ็น

เตอร์แบ็ก และมิดฟิลด์

ตัวรับเบอร์ 1 ของทีมได้

ครับ ผมว่าเขาเล่นได้ทุก

ตำาแหน่ง ยกเว้นตัวสำารอง

ครับ”

“เรื่องสถานการณ์

โควิด มันก็ยังไม่มีคำาสั่ง

เปลี่ ยนมาถึ งทีม เรา

ครับ เราก็ติดต่อกับ

หน่วยงานราชการ

อยู่เสมอ ตอนนี้เรา

ยังเปิดให้แฟนบอลเข้า

ชมได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของ

ความจุได้เหมือนช่วงก่อน

กรุงเทพฯ • เปิดศักราชใหม่ 

2022 ทรูวิชั่นส์ยังคงความ

เป็นคิงออฟสปอร์ต พร้อม

มอบของขวัญด้วยกีฬาระดับ

โลกที่เตรียมไว้ให้แฟนๆ ด้วย

โปรแกรมเด็ด โปรแกรมยักษ์

ของคอนเทนต์กีฬาสุดเอ็กซ์

คลูซีฟ 

สานต่อความมันต่อ

จากปีที่จบไปด้วยศึกคนชน

คน อเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟ

แอลรอบเพลย์ออฟ ที่เพิ่งจะ

จบสัปดาห์ที่ 18 ไปหมาดๆ 

โดยเดือนมกราคมนี้ แฟนๆ 

จะได้ชมรอบเพลย์ออฟครบทุกเกม ซึ่งเริ่มที่รอบ

แรก หรือรอบไวน์คาร์ด วันที่ 16-18 ม.ค.นี้ ถัดมา

เป็นรอบที่ 2 (รอบดิวิชั่นบอล เพลย์ออฟ) วันที่ 23-

24 ม.ค. และรอบที่ 3 (รอบชิงแชมป์สายเอเอฟซี 

และสายเอ็นเอฟซี) วันที่ 31 ม.ค.ปีนี้ บรรดาทีมที่

มีโอกาสในรอบเพลย์ออฟเริ่มจากสายเอเอฟซี นำา

โดยอดีตแชมป์ แคนซัส ซิตี ชีฟส์, เทนเนสซี ไททันส์,                 

ซินซินเนติ เบงกอลส์, บัฟฟาโล บิลส์, อินดีแอนา

โพลิส โคลทส์, นิวอิงแลนด์ เพเทรียตส์ ส่วนสาย

เอ็นเอฟซี นำาโดย กรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส ที่เข้ารอบ

เพลย์ออฟเป็นทีมแรก ตามด้วยทีมดังขวัญใจแฟนๆ 

ดัลลัส คาวบอยส์, ลอสแองเจลิส แรมส์, แชมป์เก่า 

แทมปาเบย์ บักคาเนียร์ส  และแอริโซนา คาร์ดินัลส์ 

ปีนี้ซูเปอร์ โบว์ลจะไปแข่งกันที่ โซไฟ สเตเดียม ใน

อิงเกิลวูด แคลิฟอร์เนีย 13 กุมภาพันธ์นี้

โปรแกรมถ่ายทอดสดบาสเกตบอลเอ็นบีเอ 

เดือนมกราคม ทางทรูวิช่ันส์ ทรูสปอร์ต (666) และ

ทรูวิช่ันส์ เอ็นบีเอ ทีวี (178) ตลอดท้ังเดือน รวมกัน 

52 เกมมันจากทีมของสายตะวันออกและสายตะวัน

ตก ฤดูกาลน้ีในสายตะวันออก ทีมท่ีออกสตาร์ทดี 3 

อันดับแรก คือ นิวเจอร์ซีย์ เนตส์, ชิคาโก บูลส์ และ

แชมป์เอ็นบีเอทีมล่าสุด มิลวอกี บักส์ ส่วนสายตะวัน

ตก 3 ทีมท่ีผลงานร้อนแรงท่ีสุดเป็นอดีตแชมป์หลาย

สมัยอย่าง โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส, ยูทาห์ แจ๊ส 

และฟินิกซ์ ซันส์โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส

เกมฟุตบอลลีกของยุโรปยังเข้มข้นต่อเนื่องใน

ครึ่งฤดูกาลหลัง 2021/22 ทั้งพรีเมียร์ลีก ที่ 3 ทีม

นำายังเบียดแย่งแชมป์กัน ทั้งแชมป์เก่า แมนฯ ซิตี, 

ลิเวอร์พูล และเชลซี ส่วน ท็อตแนม, อาร์เซนอล 

และแมนฯ ยูไนเต็ด ก็ยังไม่หลุดจากวงโคจรการจบ

ใน 4 อันดับแรก ซึ่งบิ๊กแมตช์ของพรีเมียร์ลีกเดือน

นี้ 15 ม.ค. แมนฯ ซิตี พบ เชลซี, 16 ม.ค. ท็อต

แนม พบ อาร์เซนอล ในศึกนอร์ธ ลอนดอน ดาร์

บี ถ่ายทอดสดครบทุกเกม ทางทรูพรีเมียร์ฟุตบอล

ทุกช่อง ส่วนลาลีกาสเปน เรอัล มาดริด ยังเหนียว

แน่นในตำาแหน่งจ่าฝูง โดยมี เรอัล เบติส และเซบิ

ยาตามมาห่างๆ ส่วนเซเรีย อา อิตาลี แชมป์เก่า ยัง

ผลงานโดดเด่นในหัวแถวตารางคะแนน ถูกประกบ

ติดโดย เอซี มิลาน และนาโปลี ที่จะเป็นคู่แข่งลุ้น

แชมป์ในช่วงท้ายฤดูกาล ในขณะที่ยูเวนตุสก็เป็นทีม

ที่มองข้ามไม่ได้ ทางลีกเอิง ฝรั่งเศส เต็ง 1 ปารีส 

แซ็งแฌร์แม็ง มุ่งมั่นเต็มที่ในการแย่งแชมป์กลับคืน

มาถิ่นปาร์ก เดส์ แพร็ง ลีก  

วงการเทนนิสก็กลับมาคึกคักตั้งแต่เดือน

แรกของปี ถนนทุกสายมุ่งสู่ทวีปออสเตรเลีย โดย 

2 สัปดาห์แรกเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อม 

ก่อนเข้าสู่แกรนด์สแลมแรกของปี ออสเตรเลียน 

โอเพ่น ที่กรุงเมลเบิร์น ทรู เทนนิส เอชดี (670) 

มีโปรแกรมถ่ายทอดสดเทนนิสหญิง ดับเบิลยูทีเอ

ทัวร์ ระดับ 500 ซีรีส์ วันที่ 10-15 ม.ค. ซิดนีย์ 

เทนนิส คลาสสิก ในขณะท่ีกีฬาแบดมินตัน มกราคม

จะเป็นการเปิดฤดูกดาล 2022 โดยจะไปคิกออฟ

กันที่ประเทศอินเดีย เริ่มต้นด้วย โยเน็กซ์ ซันไรส์ 

อินเดีย โอเพ่น 14-16 ม.ค. รายการระดับเวิลด์ทัวร์ 

ซูเปอร์ 500 รายการที่ 2 ระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 

300 ไซเอ็ด โมดี้ อินเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล วันที่ 

22-23 ม.ค. ถ่ายทอดสดทาง SPOTV (689) และทรู

สปอร์ต เอชดี (666).

ปิดเลกครับ”

“มันเป็นโชค           

ดีท่ีเราไม่ต้องเปล่ียน

ทีมเยอะ มันทำาให้

เกิดความสัมพันธ์

ที่ดี และความต่อ

เนื่อง มันเป็นช่วงที่ 

ยู บยอง-ซู, คานยุค และเดนนิส 

กำาลังปรับตัว โดยเฉพาะยูครับ ที่

เขาต้องการความไว้ใจและความ

เข้าใจกับเพื่อนมากครับ”

“เราต้องให้เกียรติคู่แข่ง 

เมืองทองเป็นทีมที่มีอดีตยิ่งใหญ่ 

เราจะเป็นใหญ่ต้องผ่านเขาให้

ได้ ก็อยากให้เมืองทองมาเล่น

เกมรุกกับเรา ถ้าพวกเขาอยาก

ได้ 3 คะแนน ผมย้ำาอีกทีว่าเรา

ต้องการอีก 10 คะแนน เพื่อหมด

ห่วงเรื่องตกชั้น แต่การคว้าชัย

เหนือเมืองทองก็จะเป็นการนับ

หนึ่งของเราครับ”

“นี่จะเป็นเกมที่สนุกตามที่

ผมคาดไว้ เมืองทองมีสไตล์เน้น

เกมรุก เราก็เน้นวินัยในเกมรับ 

นักเตะเมืองทองมีทักษะดีทุกคน มี

ความเข้าใจเกมสูงมากด้วย เกมนี้ก็อยากให้แฟน

บอลเข้ามาชมครับ จะได้ปลุกกระแสฟุตบอล

ลีกของเราให้สูงๆ ขึ้นมาครับ นี่จะเป็นเกมที่

เร้าใจแฟนบอลที่รับชมแน่นอนครับ”

ส่วนทาง “โค้ชทัย” อุทัย บุญเหมาะ ผู้

ช่วยผู้ฝึกสอนของ “กิเลนผยอง” เมืองทอง 

ยูไนเต็ด กล่าวว่า “ในเกมนี้เรามี

เป้าหมายคือการคว้า 3 คะแนน 

แต่ละเกมเราก็เตรียมการฝึกซ้อม

เป็นอย่างดี และการเปลี่ยนตัวผู้

เล่นก็ทำาให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นกว่า

เดิมครับ”

“เกมเลกที่ผ่านมาเรามี

ปัญหาในเรื่องการจบสกอร์ เรา

ควรได้สกอร์มากกว่านี้ จนทำาให้

ไม่ได้ผลแข่งขันที่ต้องการ การ

เสริมกองหน้าต่างชาติเข้ามาจะ

เพิ่มประสิทธิภาพในเกมรุก การ

ยิงประตูให้เรามากขึ้นครับ และจะ

ทำาให้ทีมมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน

มากขึ้นครับ”

“กองหน้าตัวใหม่ที่เข้ามา เขา

ยังกักตัวตามมาตรการโควิด-19 ครับ 

แต่หากพ้นกำาหนด เราจะมีการเปิดตัว

เขาแน่นอนครับ ตอนนี้มาริโอก็เช็ก

สมรรถภาพเขาอยู่ ผมไม่ได้ห่วงเขาเรื่อง

ทักษะ แต่หากออกมาจากการกักตัว ผม

เชื่อว่าเกมนัดที่ 2 ของเลก 2 เขาจะพร้อม

ลงสนามแน่ครับ”

“นักเตะใหม่ที่เข้ามา เราก็พยายาม

ดูเรื่องวิธีการเล่น เพื่อให้เขาเข้าใจแท็ก 

ติก เราคงต้องดูก่อนวันสองวัน เรายัง                                                      

การันตีไม่ได้ว่าใครจะได้ลง เราคงรู้ล่วง

หน้าประมาณ 3 ชั่วโมงครับ ว่าเราจะเอา

เขาลงยังไง”

“ชลบุรีเองเป็นทีมที่แข็งแกร่ง มีมิติ

การเล่นที่หลากหลาย พวก

เขาปรับได้ตามสถานการณ์ 

เป๊ปไม่รอดโควิดป่วนแคมป์เรือใบสีฟ้า

ลอนดอน • เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือเรือ

ใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ ซิตี ติดเชื้อโควิด-19 

ขณะที่บรรดานักเตะและทีมงานจำานวน 21 

คน มีผลตรวจเป็นบวก ส่วน ฌอน ไดช์ ผู้

จัดการทีมเบิร์นลีย์ก็ต้องกักตัว เนื่องจากติด

เชื้อไวรัสโคโรนา

อย่างไรก็ตาม แม้หลายครั้งจะโดน

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนา แต่การแข่งขันเอฟเอคัพ รอบ 

3 ทั้ง 32 แมตช์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะ

แข่งขันตามปกติ ซึ่งรวมถึงแมตช์ที่ แมน

เชสเตอร์ ซิตี จะไปเยือนทีมลีกทูอย่างสวิน

ดอนด้วย

แถลงการณ์ของ แมนเชสเตอร์ ซิตี                                                       

ระบุว่า “ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี 

ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันอังคาร

ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับ ฮวน มานูเอล ลีโย ผู้

ช่วยผู้จัดการทีมของเขา ขณะนี้ทั้งคู่กักตัว

อยู่ใบบับเบิลเดียวกับที่บรรดาผู้เล่นทีมชุด

ใหญ่ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19” 

แถลงการณ์ยังเผยอีกว่า “นั่นทำาให้

จำานวนผู้ที่ต้องกักตัวด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้อง

กับโควิดในกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 21 รายการ ใน

จำานวนดังกล่าว 14 คนเป็นทีมงาน และอีก 

7 คนเป็นผู้เล่นชุดใหญ่”

โรดอลโฟ บอร์เรลล์ ผู้ช่วยผู้จัดการ

ทีมอีกคนของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา จะขึ้นมารับ

หน้าที่เป็นกุนซือชั่วคราวของ แมนเชสเตอร์ 

ซิตี ซึ่งบอร์เรลกล่าวถึงอาการของกวาร์ดิโอ

ลาว่า “เขาได้รับเชื้อไวรัส แต่โชคดีที่ไม่มีอา

การใดๆ มากนัก”

การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ โอ

มิครอนนั้นลุกลามไปทั่วสหราชอาณาจักร ส่ง

ผลให้ในเดือนที่ผ่านมาการแข่งขันหลายแมตช์

ต้องถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากผู้เล่นและทีม

งานของหลายๆ ทีมติดเชื้อโควิด

แมนเชสเตอร์ ซิตี เป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมที่

ยังไม่เคยโดนเลื่อนแมตช์การแข่งขันเนื่องจาก

การแพร่ระบาดของไวรัสระลอกใหม่ พวกเขา

เป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก โดยทิ้งห่างอันดับ 2 ถึง 10 

คะแนน

การแข่งขันลีกคัพรอบรองชนะเลิศเลก

แรกระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอล ซึ่งเดิม

มีโปรแกรมเล่นกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็

ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป เนื่องจากการ

ระบาดของไวรัสจนส่งผลให้ลิเวอร์พูลต้อง

ปิดสนามฝึกซ้อม

ทางด้านสโมสรเบิร์นลีย์ก็ออกแถลง 

การณ์ว่า ฌอน ไดช์ จะไม่ได้ลงมาคุมทีมใน

เกมที่จะเล่นกับฮัดเดอร์สฟิลด์ หลังตรวจพบ

ว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ

พรีเมียร์ลีกได้ออกมาประกาศว่า 

จากการตรวจเชื้อโควิด-19 ของผู้เล่นและ

ทีมงาน ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.-2 ม.ค.ที่ผ่าน

มา จำานวน 14,250 ราย ปรากฏว่ามีผล

ตรวจเป็นบวก จำานวน 94 คน.

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือเรือใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ ซิตี 

‘เจ’เส้นทางฟุตบอลเริ่มจาก‘แสนสิริ’

ครบ15ปีศูนย์ฝึกทักษะสู่นักกีฬามืออาชีพ

เจ-ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักฟุตบอล

ทีมชาติไทย จากสโมสรในเจลีก 1 

‘ทรูวิชั่นส์’จัดเต็มคิวกีฬามกราคม2022

วีระเทพ ป้อมพันธ์

กฤษฎา กาแมน 
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10 บันเทิงเทศ

ชวงนี้นักชิมทุกทานตองทําใจกับเมนูอาหารประเภทหมูที่ทุก

รานไดปรับราคาเพิ่มขึ้น เน� องจากราคาของหมูนั้นแพงมากเหลือ

เกิน ก็มาจากตนทุนการเลี้ยงสูงและมีโรคระบาดเกิดขึ้น ทําใหหมู

ตายเปนจํานวนมาก

รานอาหารที่จะแนะนําในวันนี้เปนรานที่มีบรรยากาศโลงๆ 

โปรงสบายช� อเกไกวา เคียงเดือน เปดบริการมานานกวา 

12 ป มีเมนูอาหารทั้งไทย-จีน อรอยๆ มากมายหลาย

อยาง ที่สําคัญคือ ราคายังไมแพงอีกดวย

เจาของรานนั้นคือ คุณโชติธนินท ไชยกิตติลักษณ 

ที่รูจักกันในช� อเลนๆ วา ชาย นับวาเปนรุนที่ 2 ของราน

อาหารในเครือรมไมริมนา ตัวของคุณชายนั้นนอกจาก

จะคลุกคลีกับรานอาหารมาตั้งแตเด็กๆ ยังไดไปร่ําเรียน

จนจบทางดานอาหารโดยเฉพาะจากเลอ กอรดอง เบลอ 

ดุสิตธานี เม� อมาควบคุมรานอาหารตอจากคุณแม ก็ไดนํา

เทคนิคการบริการการปรุงอาหารแบบใหมที่ร่ําเรียนมา      

บวกกับประสบการณของตัวเองและกุกฝมือเยี่ยมของ

รานที่อยูดวยกันมานาน ทําใหอาหารแตละเมนูอรอยเพิ่ม

มากขึ้นเปนทวีคูณ

เม� อมาถึงรานเลือกที่นั่งมีทั้งหองแอรและระเบียง

โลงๆ กวางขวางตามใจชอบแลว ถามาชวงเวลาเย็นๆ 

ควรหาเสื้อกันหนาวเพิ่มมาอีกสักตัว เพราะวันที่ผมไปนั่ง

ชิมอาหารนั้น ลมแรงจนหนาวเชียวครับ

อาหารเดนๆ ของรานก็เชน

กบทอดน้ําปลา เมนูนี้เหมาะที่จะเปนกับแกลม

อยางยิ่ง เนื้อกบก็รูอยูแลววาอรอยมากขนาดไหน เปนอาหารที่

มีคุณคาทางโปรตีนสูง ปจจุบันกบที่มีอยูก็แทบจะไมพอบริโภค

ภายในประเทศแลว เพราะมีบริษัทเอกชนรวบรวมซื้อเพ� อสงออก

ไปยังตางประเทศโดยเฉพาะฮองกงและสหรัฐอเมริกา เวลาที่

ลูกคาสั่งพอครัวจะเอากบสดๆ มาสับเปนชิ้นๆ นําไปทอดในน้ํามัน

ใหมๆ ใชกรรมวิธีการทอดพิเศษเปนสูตรลับเฉพาะของรานอาหาร

ในเครือรมไมริมนาจนเหลืองกรอบ แลวปรุงรสดวยน้ําปลาดีที่

เตรียมไวตักใสจานยกออกมารอนๆ น�องกบที่นี่จะใหญมาก ใชมือ

หยิบเขาปากเคี้ยวจะไดกลิ่นหอมของน้ําปลาดีและรสชาติที่หวาน

มันของเนื้อกบ เนื้อจะหนียวแตนุม เคี้ยวสนุก ไกยางที่วาอรอยๆ 

ผมวาเทียบไมติดกับน�องกบแน� แตถาจะใหรสชาติเพิ่มขึ้นก็เอา

ขากบจิ้มกับซอสพริกที่ใหมาดวย รสชาติจะจัดจานมากขึ้น อาหาร

จานนี้ราคา 200 บาท ครับ

ผัดโหงวกวยตระกราเผือก 

เปนเมนูกินเลนๆ ของจีน ที่นี่

คุณชายจะใสแฮม พุทราจีนเช� อม 

เกาลัด เม็ดมะมวง แปะกวย มาใน

ตระกราเผือก เรียกวากินไดทั้งหมด 

รสชาติจะเขากันไดอยางดี ยิ่งกิน

ก็ยิ่งเพลิน หวานๆ มันๆ อรอยดี 

ราคาที่ละ 150 บาท

มาถึงรานเคียงเดือนแลวไมสั่ง เปดพะโล มาชิม ก็ถือวา

ผิดไปแน�ๆ เพราะเปดพะโลที่รานในเครือรมไมริมนาจะมีวิธีการ

ตมที่ไมเหมือนใคร เพียงแคไดเห็นหมอตมสเตนเลสใบใหญก็

ตองประทับใจแลวครับ เวลาตมเปด ก็ใสเคร� องพะโลที่มีอบเชย 

ชวนเจียว ปวยกั๊ก พริกไทยขาว-ดํา รากผักชี ฯลฯ ตมจนกระทั่ง

น้ําพะโลซึมเขาไปในเนื้อเปด จนชุมหอม นุม เม� อไดรับคําสั่ง

พนักงานมืออาชีพก็จะ

สับเปดใสจานราดดวยน้ํา

พะโลนิดหน�อย ยกมาเสิรฟ

พรอมน้ําจิ้มสูตรพิเศษที่

เขากันไดเปนอยางดี จะ

ไดรสชาติที่กลมกลอมมาก 

จะสั่งเพียงครึ่งตัวหรือทั้ง

ตัวก็ไดครับ ราคาครึ่งตัว 

180 บาท

เนื้อปูผัดผงกะหรี่ 

เมนูนี้จะกินงาย เด็กๆ จะ

ชอบมาก พอครัวจะนําเนื้อ

ปูกอนมาผัดกับผงกะหรี่

ใสไขตามสูตรของทางราน

จะหอมกลิ่นของผงกะหรี่

อยางชัดเจน ราคาจานละ 

250 บาท

เมนูเดนอีกเมนูของ

รานเคียงเดือนที่ใครไป

ใครมาตองสั่งมาชิม คือ 

แปะซะปลาชอนทอด พอ

ครัวจะนําปลาชอนสดๆ ไป

บั้งจนถึงกางกลางแลวนํา

ไปทอดจนกรอบนอกนุมใน 

ราดดวยน้ําปรุงสูตรพิเศษ

ของรานอีกเชนกัน น้ําของ

แปะซะจะซึมเขาไปในเนื้อปลาที่ทั้งหวานทั้งมันจนชุม เคียงขาง

ดวยผักสดๆ ตามฤดูกาล เวลากินจะกรอบๆ นุมๆ มันๆ หอมๆ 

เคี้ยวสนุกมากครับ อาหารจานนี้ ราคา 230 บาท แตถาไมชอบ

แบบแปะซะจะสั่งเปนเมี่ยงปลาชอนทอด ก็จะอรอยไปอีกแบบ 

เพราะจะมีเคร� องเมี่ยงแทน เคี้ยวสนุกเหมือนกันครับ

อาหารสําหรับกินเปนกับขาว ตองสั่ง ปลาคังผัดฉา ที่ราน

เคียงเดือนนี้ คุณชายสั่งใหพอครัวใสสมุนไพรเคร� องปรุงอยางไม

ยั้งมือ ทั้งกระชาย พริกเหลือง ใบมะกรูด กะเพรา พริกชี้ฟาแดง 

เม็ดพริกไทยออน ฯลฯ นํามาซอย นํามาใสครกตํากันเสียงดังลั่น 

สวนเนื้อปลาคังก็รูกันอยูแลววา รสชาติทั้งหวานทั้งมันจะแลเปน

ชิ้นบางๆ ผัดกับเคร� องปรุงสมุนไพรตางๆ ใสขมิ้นนิดหน�อย พริก

ผัดฉาจะแทรกเขาไปในเนื้อปลาคังที่อรอยอยูแลวทําใหอรอยมาก

ขึ้นอีก เรียกวาเนื้อปลาแคชิ้นเดียวก็กินกับขาวไดแทบจะหมดจาน 

เพราะรสชาติจัดจานเผ็ดรอนมาก แตก็อรอยเหลือเกิน อาหาร

จานนี้ราคา 180 บาท ครับ

ยังมีอาหารอรอยๆ อีกมากมายหลายอยางดูไดที่เมนูครับ 

สําหรับผูที่อยากจะกินแบบเร็วๆ เพราะมีเวลาไมมากนัก เพ� อที่

จะเดินทางไปเที่ยวตลาดน้ําดอนหวาย หรือไหวพระวัดไรขิง ก็ขอ

แนะนําใหสั่ง กวยเตี๋ยวเปดพะโล มาชิม เพราะที่รานเครือรมไม

ริมนา มีช� อเสียงโดงดังไมเปนสองรองใคร จะเหนือกวาทุกราน

เสียดวยซ้ําไปในเร� องการตมเปดพะโล ซึ่งพอครัวจะใชเปดพะโล

ที่ตมใหเห็นกันตอหนาตอตา แทบจะเรียกไดวายกเปดออกมาจาก

หมอตมสเตนเลสขนาดใหญก็เอาสับเอามาหั่นใสชามกวยเตี๋ยวเปด

ทันที ไมใชเปดที่แขวนตากลมไวทั้งวันมาทํา จึงทําใหเนื้อของเปด

นุม หอม เวลาปรุงรสชาติขอแนะนําใหใสพริกคั่วที่ทําแบบน้ําพริก

เผาเปนสูตรเฉพาะของทางรานใสลงไปดวยก็จะอรอยเผ็ดรอนเกิน

ที่จะบรรยายครับ กวยเตี๋ยวเปดพะโล ชามละ 40 บาท เทานั้น 

กวยเตี๋ยวเปดนี้จะเปดขายตั้งแตเวลา 07.00-16.00 น.และอาหาร

ตามสั่ง ขายตั้งแตเวลา 10.00-21.30 น. ครับ

สิ้นเดือนนี้จะถึงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งปนี้มาเร็วเปนพิเศษ 

สําหรับคนไทยเชื้อสายจีนที่จะตองทําพิธีเซนไหวบรรพบุรุษ ขอ

แนะนําใหสั่งจองเปดพะโล เปดยาง ไกตม อรอยๆ ราคาไมแพง 

ลวงหนาไดที่รานครับ

พนักงานมืออาชีพก็จะ

เปดพะโลอรอยที่ราน
เคียงเดือน

ถนนพุทธมณฑลสาย5

ช� อราน เคียงเดือน

เจาของ คุณโชติธนินท ไชยกิตติลักษณ

สถานที่ ถนนพุทธมณฑล สาย 5 จากปนเกลาไปตามถนนบรมราชชนนี จนถึงแยกซาย เขาถนนพุทธ

มณฑล สาย 5 ประมาณ 3.8 กิโลเมตร จะพบรานอยูดานซายมือ หรือเขามาทางถนนเพชรเกษมประมาณกลางซอยก็จะ

พบราน เปดบริการตั้งแตเวลา 07.00-21.30 น. โทรศัพท 09-8258-2858

อดีตเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงป๊อป 

บริตนีย์ สเปียร์ส ทำ�แฟนๆ อดห่วงไม่ได้

อีกครั้ง ล่�สุดเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่�นม� 

เล่นออกม�โพสต์ภ�พตัวเองในสภ�พที่

เปลือยล่อนจ้อนแบบเห็นด้�นหน้�ทั้ง

ตัว โดยป๊อปซูเปอร์สต�ร์วัย 40 ยังใส่

แคปชั่นไว้ด้วยว่� “Free woman energy 

has never felt better”

อย่�งที่เห็นในภ�พ สเปียร์สยืน

เปลือยก�ย ไม่ได้สวมใส่อะไร เว้น

แค่สร้อยคอสีข�ว และถุงน่องย�วสี

เดียวกัน ยังดีที่เธอเอ�อีโมจิรูปดอกไม้

ปิดจุกไว้ และใช้อี โมจิรูปหัวใจปิดป่�

สงวนด้�นล่�ง

‘บริตนีย์ สเปียร์ส’นู้ด!บอก Free woman energy
เจ้�ของเพลงดัง Slumber Party 

เมื่อเร็วๆ นี้ยอมรับท�งอินสต�แกรม

ว่� เธอต้องปิดคอมเมนต์สำ�หรับภ�พ

เปลือยหลังสุดก่อนหน้�ของเธอ เพร�ะ

เห็นข้อคว�มที่น่�เกลียด 

แต่เธอก็ยังไม่เข็ดและดูเหมือน

ก�รเปิดเนื้อหนังจะเป็นสิ่งที่เธอชื่นชอบ 

จ�กที่เคยแชร์ภ�พเปลือยให้เห็นท�งโซ

เชียลอยู่บ่อยๆ โดยเฉพ�ะปีที่แล้วแม้อยู่

ในช่วงก�รต่อสู้หยุดก�รเป็นผู้พิทักษ์ของ

เจมี สเปียร์ส พ่อของเธอ ที่ทำ�หน้�ที่นี้ม�

ตั้งแต่ปี 2008

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันย�ยน 

หลังจ�กเจมี วัย 69 โดนพักจ�กบทบ�ท

นั้นไปแล้ว เธอเฉลิมฉลองด้วยก�รแชร์

ภ�พนู้ดซีรีส์หนึ่งจ�กก�รพักร้อนกับคู่

หมั้น แซม อัสก�รี ซึ่งเธอใส่แคปชั่นไว้

ว่� “Playing in the Pacific never hurt 

anybody!!!!”

ข่�วดีสำ�หรับเธอ เมื่อผู้พิพ�กษ�

ศ�ลฎีก�แห่งลอสแองเจลิสได้ยุติบท 

บ�ทของเจมี ในก�รเป็นผู้พิทักษ์ดูแล

สินทรัพย์ของบริตนีย์ โดยสิ้นเชิงเมื่อ

เดือนพฤศจิก�ยนที่ผ่�นม� เป็นคำ�ตัดสิน

ที่สร้�งคว�มพึงพอใจให้กับเจ้�ตัว รวม

ถึงทุกคนที่ร่วมแคมเปญ #FreeBritney 

ซึ่งสนับสนุนให้ปล่อยตัวเธอม�หล�ย 

ปีแล้ว.

57ยังไหว!ภรรยาใหม่สาวญี่ปุ่นวัย27ท้องแล้ว
โคลัส เคจ นักแสดงรุ่นใหญ่ของฮอลลีวูด เตรียมที่จะ

ได้เป็นคุณพ่อลูกอ่อนอีกครั้งในวัย 57 หลังประก�ศ

ข่�วดี ภรรย�คนใหม่คนที่ 5 ริโกะ ชิบ�ตะ ที่อ�ยุน้อย

กว่�กัน 30 ปีพอดี ตอนนี้ตั้งท้องแล้ว

สำ�หรับเคจ นี่จะเป็นลูกคนที่ 3 ของเข� หลังจ�กที่ก่อน

หน้�นี้ ภรรย�คนก่อนๆ ก็ช่วยเบ่งลูกออกม�ให้ชื่นชมแล้ว 2 คน

คือ เวสตัน อ�ยุ 31 และค�ล-เอล อ�ยุ 16 ดังนั้นน้องใหม่ที่

จะคล�นต�มม�ในปีนี้จะเป็นลูกคนแรกระหว่�งนักแสดงดังของ 

ฮอลลีวูดกับส�วญี่ปุ่นวัย 27

ตัวแทนของครอบครัวยืนยันข่�วดีรับปีใหม่ของสองส�มี

ภรรย�เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่�นม� บอกว่� “ว่�ที่คุณพ่อคุณแม่ทั้ง

สองคนกำ�ลังมีคว�มสุขม�กๆ”

นิโคลัส เคจ กับริโกะ ชิบ�ตะ พบกันครั้งแรกคือที่ญี่ปุ่น 

เมื่อปี 2020 หรือ 2 ปีที่แล้วนี้เอง ตอนนั้นด�ร�ดังของฮอลลีวูด

ไปถ่�ยหนังเรื่อง Prisoners Of Ghostland ของผู้สร�้งหนังช�ว

อ�ทิตย์อุทัย ซิอน โซโนะ โดยริกะเล่นเป็น 1 ใน 4 Mannequin 

Women ในโปรดักชั่น

ทั้งคู่หม�ยหมั้นผ่�น FaceTime ก่อนจะเข้�วิว�ห์กันที่  

Wynn Hotel ในล�สเวกัส เมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ ปี 2021 หรือเมื่อ 

11 เดือนก่อน

ระหว่�งพิธีแต่งง�น ริโกะสวมชุดกิโมโนแฮนด์เมดสีดำ�

สำ�หรับคู่แต่งง�น ขณะที่นิโคลัสสวมทักซิโดสีดำ� พร้อมรังดุม

ดอกกุหล�บสีเหลือง ซึ่งแมตช์กับช่อดอกไม้ของเจ้�ส�ว นี่คือก�ร

แต่งง�นครั้งที่ 5 ของฝ่�ยช�ย หลังชีวิตคู่ล้มเหลวม�ทุกครั้ง กับ

แพทริเซีย อ�ร์แก็ตต์, ม�รีย์ เพรสลีย์, อลิซ คิม และเอริกะ  

โคอิเกะ ซึ่งคนที่ 4 นี่แต่งเมื่อปี 2019 แต่เคจขอเพิกถอนก�รสมรส  

4 วันหลังจ�กนั้น อ้�งว่�เม� 

นิโคลัสกับริโกะเปิดตัวด้วยกันครั้งแรกบนพรมแดงรอบ

พรีเมียร์ Pig ที่ลอสแองเจลิส เมื่อเดือน

กรกฎ�คม 

จ�กนั้นในเดือนตุล�คม ทั้งคู่ได้ขึ้น

ปกด้วยกันให้กับนิตยส�ร Flaunt 

ข่�วดังกล่�วมีขึ้นไม่กี่วันหลังจ�กที่

เข�ยอมรับว่�เคยใช้คว�มพย�ย�มอย่�งม�ก

ที่จะได้รับบทบ�ทสำ�คัญใน Godfather: Part III

เคจยอมรับว่� ขอให้ลุงผู้กำ�กับ  

ฟร�นซิส ฟอร์ด ค็อปโปล� ห�บทให้เข�

สำ�หรับภ�คใหม่ของภ�พยนตร์ดังในอดีต 

แต่ท้�ยที่สุดก็ไม่ประสบผลสำ�เร็จ.

interthaipost69@gmail.com

นิ
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11บันเทิงไทย

แสดงมาแล้ว แต่ในความร้ายๆ ก็มีเรื่องดีซ่อนอยู่ ช่วงโควิดที่กอง

หยุด ผมได้อ่านบทยาวมาก ก็ไปปรึกษาพี่ปุ๊ย ผู้กำากับ (ผอูน จันทร

ศิริ) แล้วทำาการบ้านหนักๆ เพราะไม่เคยเล่นแนวนี้ 

ตัวละคร แทน กับ แป๊ด (บี) คือความต่างแบบสุดขั้วทุก

ด้าน นิสัย มุมมอง อายุ ก็ตีกันไม่พักเลย แถมยังมีนักแสดงสาย

โหด สายฮาเพียบ ทั้ง 

พี่มอส ปฏิภาณ, พี่ปี

เตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, 

กันสมาย-ชนกันต์, มุก-

วรนิษฐ์, พี่เสนาหอย, พี่

ปิงปอง ฯลฯ รอเลยนะ

ครับ บันเทิงแน่ สุดท้าย

เดิมพันอันยิ่งใหญ่ครั้ง

นี้ ผมจะเป็นรักสุดท้าย

ของยัยจอมเหวี่ยงได้

หรือเปล่า เร็วๆ นี้ เจอ

กันทางช่องวัน 31 

ครับ”.

ดิมพันครั้งใหญ่กับการขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรก 

สำาหรับพระเอกหน้าใส เน๋ง-ศรัณย์ นราประเสริฐกุล ใน

ละครโรแมนติก คอมิดี รักสุดท้ายยัยจอมเหวี่ยง ทางช่อง

วัน 31 แถมต้องประกบนางเอกตัวแม่อย่าง บี-น้ำาทิพย์ จงรัชต

วิบูลย์ หวั่นเป็นตัวถ่วง

“ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้ โอกาส

และเห็นความสามารถ คำาว่า

พระเอกหลังข่าวผลักดันให้ผม

พัฒนาตัวเองมากขึ้น เรื่องนี้เดิม

พันหมดหน้าตักเลย ให้สมกับ

ความไว้วางใจ การได้เล่นกับพี่บี

คือคุ้มค่ามาก แต่ก็เกร็งมาก กลัว

เป็นตัวถ่วง โชคดีที่ได้เวิร์กช็อป 

ก่อน เพราะบางอารมณ์ ผมเล่น

แล้วดูหนักหรือหงอไป ก็ต้องหา

จุดที่พอฟัดพอเหวี่ยงกัน ส่วน

ความกดดันคือ เรื่องนี้ต้องเล่นดี

และเล่นได้ด้วย เพราะผ่านการ

เ

‘ช่อง3’มอบปฏิทิน‘โชคดีปีเสือ’

ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

‘วิกหมอชิต’เอาใจสายแอกชัน

ส่ง‘เล็บครุฑ’คืนจอรีรันช่วงบ่าย

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยครอบครัวละคร   

และครอบครัวข่าว กลุ่มบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด 

ร่วมกับกลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส จัดทำาปฏิทินชุด โชคดีปีเสือ เพื่อ

ส่งความสุขในช่วงปีใหม่ และเทศกาลตรุษจีน โดยมีเป้าหมาย

สำาคัญสำาหรับร่วมกันทำาการกุศลสำาหรับกิจกรรมบริจาคโลหิต

ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และองค์กรเพื่อ

การกุศลอื่นๆ มาโดยตลอดทุกปี  

โดยล่าสุดได้มีการส่งมอบปฏิทินชุด โชคดีปีเสือ ให้กับ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำาไปใช้สำาหรับ

กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร นำาโดย 

ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำานวยการ สำานักกิจการ

และสื่อสารองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน), หนุ่ม-

ระเบิดความมันกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวกับละครฟอร์ม

ยักษ์แนวแอกชันดรามาเรื่อง เล็บครุฑ ที่จะกลับมามอบความ

สนุกอีกครั้ง ในช่วงละครรีรันบ่าย ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 

13.55 น. ทางวิกหมอชิต ช่อง 7HD

เล็บครุฑ บทประพันธ์ชั้นครูของ พนม

เทียน จากค่ายคุณภาพ 9 

บีเวอร์ ฟิล์มส์            

โดย โอริ

เวอร์ บีเวอร์ 

ที่นอกจากจะ

นั่งแท่นเป็น

ผู้จัดแล้ว ยัง

รับหน้าที่กำากับ

การแสดงด้วย 

นำาแสดงโดย ซี 

ศิวัฒน์, ยุ้ย จีร 

นันท์, เอส กันต

พงศ์ ร่วมด้วย แพรว เฌอมาวีร์, โน้ต วัชรบูล ฯลฯ เล่าเรื่อง

ราวของ ร้อยตรีคมน์ สรคุปต์ (ซี ศิวัฒน์) นายทหารหนุ่มแห่ง

กองทัพไทย ที่ต้องสวมรอยเป็น ชีพ ชูชัย เพื่อแฝงตัวเข้าไปใน

กลุ่มสมาคมจีน สิ่งเอ็ง ที่พัวพันกับเรื่องผิดกฎหมาย มีภัยร้าย

แรงกับประเทศ และยังส่งคนแทรกซึมไปทุกที่ ในชื่อ เล็บครุฑ 

ปฏิบัติการลับที่เต็มไปด้วย

อันตรายรอบด้าน 

การสืบหาความจริง

โดยไม่สามารถเปิดเผย

ตัวตนได้ ทำาให้เขาได้พบ

กับมรกต (ยุ้ย จีรนันท์) 

สายลับสากลสาวที่ต้อง

เข้ามาพัวพันกับองค์กรนี้

เช่นกัน ความใกล้ชิดเริ่ม

ก่อตัวเป็นความรัก แม้จะ

มีอุปสรรคของงานมาคั่น

ปริศนา, ยูโด ธัญญ์นิธิ และอาจารย์ไวท์ โอปป้าเปิดดวง ยังได้ร่วม

บริจาคโลหิตอีกด้วย 

สำาหรับผู้ที่ต้องการรับปฏิทินชุด โชคดีปีเสือ ทั้งแบบแขวน

และแบบตั้งโต๊ะนี้ เพียงท่านมาร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการ

กรรชัย กำาเนิดพลอย ตัวแทนจากครอบครัวข่าว, ปริศนา กล่ำาพินิจ, 

ป้าแจ๋ว-ยุทธนา ลอพันธุ์ ไพบูลย์ ผู้จัดละครคุณหมีปาฏิหาริย์ และ

นักแสดงจากทางช่อง 3 ยูโด-ธัญญ์นิธิ ธารินทร์ภิรมย์, เฟิร์ส-ภารา

ดา ชัชวาลโชติกุล และโบ๊ท-ธารา ทิพา 

พร้อมด้วยผู้สนับสนุน โฉมบังอร ดารารัตนโรจน์ รอง

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส, ดวงกมล ลิขสิทธิ์

พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 

จำากัด (มหาชน), ถาวโรจน์ หรูเกียรติไชย (อาจารย์ไวท์ โอป

ป้าเปิดดวง) และสราวุธ อิสรานุวรรธน์ ศิลปินวาดภาพเทคนิค                                                                      

Digital Painting เข้าร่วมการส่งมอบในครั้งนี้ โดยมีรอง

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำานวย

การศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ งานนี้ ปู 

กลาง รวมถึงต้องรับมือกับสารวัตรกริช กำาจร (เอส กันตพงศ์) 

พี่ชายของมรกตอีกด้วย การเชือดเฉือนชิงไหวชิงพริบ การ

ลูบคมองค์กรทมิฬสุด

ระห่ำากำาลังจะกลับมา 

สร้างความสนุก ให้ทุก

คนได้ลุ้นระทึกอีกครั้ง 

ติดตามได้ในละคร เล็บ

ครุฑ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 13.55 น. ช่วง

ละครรีรันบ่าย ประเดิม

ตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ 

13 มกราคมนี้ ทางช่อง 

7HD กด 35.  

โลหิตแห่งชาติ/ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ 

และหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำาที่ทั้ง 6 แห่งในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 10-16 มกราคม 2565 ท่านก็จะได้

รับปฏิทินจีนชุดนี้เป็นที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ.

‘เน๋ง ศรัณย์’เดิมพันครั้งใหญ่

ขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรก



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๕๙/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายอธิปตย จํารูญ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมี

คําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ เงินสด - นายอธิปตย 

จํารูญ

๖๖,๖๐๗.๐๔ บาท (ณ 

วันท่ี ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

-

๒ สรอยคอทองคํา ลายถัก นํ้า

หนักประมาณ ๔๕.๔ กรัม

๑ เสน นายอธิปตย 

จํารูญ

๘๑,๗๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

-

๓ แหวนทองคําประดับอัญมณี

สีขาว (พลอยขาว)นํ้าหนัก

ประมาณ ๑๕.๒ กรัม

๑ วง นายอธิปตย 

จํารูญ

๒๗,๒๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

-

๔ พระหลวงปูหลิว รุนสุขใจ 

วัดไรแตงทอง พรอมกรอบ

ทองคํา นํ้าหนักประมาณ 

๒๙.๒ กรัม

๑ ช้ิน นายอธิปตย 

จํารูญ

๕,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

-

๕ แหวนทองคํา ลายมังกร

ประดับอัญมณีสีขาว (พลอย

ขาว)นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๑ 

กรัม

๑ วง นายอธิปตย 

จํารูญ

๒๗,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

-

๖ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ

แอปเปล รุน iPhone Xs 

Max(หนาจอมีรอยแตก)

๑ 

เคร� อง

นายอธิปตย 

จํารูญ

๕,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

ไมมีอุปกรณ

การชารจ

แบตเตอรี่

๗ แท็บเล็ต ยี่หอแอปเปล รุน 

iPad๕(หนาจอมีรอยขีด)

๑ 

เคร� อง

นายอธิปตย 

จํารูญ และ

นางสาวปวีณา 

สมปาง

๕,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

ไมมีอุปกรณ

การชารจ

แบตเตอรี่

๘ อาวุธปนพกกึ่งอัตโนมัติ 

ขนาด ๙ มม. เลขหมาย

ประจําปน เอ ๓๓๙๑๙๑ 

เคร� องหมายทะเบียน กท.

๕๐๘๘๓๓๑

๑ นายอธิปตย 

จํารูญ

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

-

๙ รถจักรยานยนต ยี่หอ ยา

มาฮา หมายเลขทะเบียน 

๑กด-๗๖๓๐ ราชบุรี

๑ คัน นายอธิปตย 

จํารูญ และนาง

สาวปวีณา สม

ปาง

๔๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๓)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒๖๗,๕๐๗.๐๔ บาท

(สองแสนหกหม� นเจ็ดพันหารอยเจ็ดบาทส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายอธิปตย จํารูญ กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวมะลิวัลย เขียวสี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

กรมสงเสริมสหกรณ ขานรับนโยบาย

นายกฯ แกหนี้ขรก.ในระบบสหกรณ เผย

ปจจุบันแนะนําใหสหกรณกําหนดเพดาน

ดอกเบี้ยเงินกู ใหบวกไดไมเกิน รอยละ 3 

ของตนทุนเพ่ีอลดภาระสมาชิก วอนกรรมการ

สหกรณลดดอกเบี้ยเงินกูเพ� อสมาชิก

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมสงเสริม

สหกรณ กลาวถึงนโยบาย พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแกไขปญหา

หนี้สินราชการในภาคสหกรณวา กรมพรอม

สนับสนุนการแกไขปญหาหน้ีสินตามนโยบาย 

ของนายกรัฐมนตรี  ผานเกณฑการกํากับดูแล

สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

ซึ่งปจจุบันไดมีการกําหนดเพดานของอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู

ไว้เพื่อไม่ ให้กระทบต่อสมาชิกและการทํา

ธุรกรรมของสถาบันการเงินท้ัง 2 ประเภท ภายใต

การแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย

(ธปท.) และยึดวัตถุประสงคของขบวนการสหกรณ 

อยางไรก็ตามยอมรับวาในการทําธุรกรรม

ของสหกรณปจจุบันมีการพยายามสรางรูปแบบ

จูงใจใหกูเงินกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากรางกฎ

กระทรวงเร� องการบริหารจัดการและกํากับ

ทางการเงินสหกรณออมทรัพยและสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ...ที่รอคณะรัฐมนตรีเห็น

ชอบออกมาแลวสามารถออกประกาศมา

บังคับใชได ก็จะเปนประโยชนในการกํากับ

สหกรณ ไดดีขึ้นเพราะจะมีสาระสําคัญใน

เร� องการกํากับการกูยืม การกูยืมซ้ําซอน 

และกํากับกิจกรรมทางการเงินที่เขมงวด

เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนรางที่ปรับปรุงโดยมีกรณีการ

ดําเนินงานในอดีตที่ผานมาของสหกรณเปน

กรณีศึกษา

ปจจุบันมาตรการท่ีกรมสงเสริมสหกรณ

ไดใชกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนในเรื่องธุรกรรมทางการเงิน 

เพ� อไมใหใชการจูงใจทางการเงินและปองกัน

การกูเงินจนหนี้สินลนพนตัวมีประเด็นสําคัญ 

คือการกําหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

และเงินกู โดยกรณีอัตราดอกเบี้นเงินฝาก

กําหนดใหไมเกินรอยละ 4 มีผลบังคับใชเม� อ 

1 ก.ค. 2564 เพ� อไมใหกระทบตอสมาชิก

สหกรณที่มีรายไดจากดอกเบี้ยเพ� อการยังชีพ 

จากเดิมที่สหกรณจะใหสูงถึงรอยละ 7 เพ� อ

ระดมเงินฝาก

แตโดยเฉลี่ยสหกรณจะใหสมาชิกอยูที่

ประมาณรอยละ 2 กวา ๆ เทานั้น  อยางไร

ก็ตามเร็ว ๆ น้ี กรมอาจจะออกประกาศฉบับใหม

กําหนดเพดานดอกเบี้ยเงินฝากใหไมเกินรอย

ละ 3.5 ซึ่งเปนการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

แบบขั้นบันไดที่มีการปรับลงมาจากที่อัตรา

รอยละ 4.5 ลงมาที่รอยละ 4 และรอยละ 

3.5 ตามลําดับ อันจะเปนการลดตนทุนของ

แตละสหกรณที่มีภาระผูกพันจากกการรับ

ฝากเงินจากสหกรณอ� น ซึ่งรับฝากมาใชเปน

ทุนธุรกิจดวยเชนกัน สําหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู

ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยู

เนี่ยนนั้น ไดแนะนําใหกําหนดเพดานไววา

ตนทุนเทาไหรบวกไดไมเกินรอยละ 3 เพ� อเปน

การลดภาระหนี้ของสมาชิก และเพ� อใหเกิด

ความเปนธรรมและมีธรรมาภิบาลและ

สอดคลองกับเจตนารมยของระบบสหกรณที่

มุงชวยสมาชิก ไมแสวงหากําไรที่เกินควร

“จากการกําหนดเพดานของดอกเบ้ีย

เงินกูและเงินฝากน้ัน ลวนเปนผลการพิจารณา

เพ� อไมใหกระทบตอภาระการครองชีพของท้ัง

สมาชิกและธุรกรรมของของสหกรณ ดังนั้น

กรณีดอกเบี้ยเงินกู หากสหกรณใดประสงค

จะชวยเพ� อนสมาชกิบรรเทาความเดือดรอน  

ก็สามารถที่จะมีมาตรการปรับลดหนี้ใหลดลง

มาอีกได หรือออกชุดพัฒนาอาชีพสรางรายได

เพิ่มใหครัวเรือนใหสมาชิก ตามที่กรรมการ

กรมสงเสริมสหกรณขานรับนโยบายนายกฯ แกหนี้ขรก.ในระบบสหกรณ

เผยกําหนดเพดานดอกเบี้ยเงินกูใหบวกไมเกินรอยละ 3 ของตนทุนเพ� อลดภาระสมาชิก

แตละแหงเห็นสมควรเพราะเปนนิติบุคคล 

ซึ่งกวาจะไดขอยุติเร� องเพดานดอกเบี้ยตอง

ใชเวลาในการเจรจารวมกันกวา  3 ป ผานการ

ประทวง การรองเรียน การหารือของทุกฝาย

นับครั้งไมถวน สวนกรณีรายไดของสมาชิก

หลังหักหน้ีตองเหลือไมนอยกวารอยละ  30 น้ัน 

เปนประเด็นที่กรมไดหารือกับทุกภาคสวน

เห็นตรงกันวาจํานวนดังกลาวเพียงพอตอ

การดํารงชีพ และไมควรหักลดนอยลงไปต่ํา

กวานี้  อันนี้เปนสาระสําคัญที่บรรจุอยูใน

รางกฎกระทรวงที่รอใหสํานักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี  เสนอรางที่กฤษฎีกาตรวจสอบแลว

เสนอครม.เห็นชอบเพ� อนําออกมาประกาศใช 

อยางไรก็ตามผมเสนอวาเพ� อเปนการชวยเหลือ

เรงดวนระหวางรอกฎกระทรวงฉบับน้ี รัฐบาล

ควรมีกฎหรือระเบียบใหกระทรวงการคลัง

สั่งใหกรมบัญชีกลางกําหนดใหสวนราชการ

หักเงินเดือนขาราชการที่มีภาระหนี้ผูกพันไว 

ตองใหเหลือติดบัญชีไมนอยกวารอยละ 30 

เพ� อใหสามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม ซึ่ง

จะมีอานิสงสดูแลเร� องรายไดสวนที่เหลือหลัง

จากหักคาใชจายของขาราชการทุกภาคสวน” 

นายวิศิษฐกลาว

สําหรับร่างกฎกระทรวงเรื่องการ

บริหารจัดการและกํากับทางการเงินสหกรณ

ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ...  

ปจจุบันอยูระหวางรอใหสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี(สลค.)เสนอคณะรัฐมนตรีเพ� อ

พิจารณาอีกครั้ง หลังจากที่คณะกรรมการ

กฤษฎีกาไดพิจารณาแลวเสร็จ ซึ่งหากครม.

เห็นชอบ กระทรวงจะประกาศเพ� อใหมีผล

บังคับใชตอไป สาระสําคัญในรางนั้น อาทิ

เชน เร� องการกํากับเร� องการใหเงินกูการ

ใหสินเช� อ ที่กําหนดวาสหกรณจะใหกู ใน

วัตถุประสงคใดไดบาง รวมถึงการจะอนุมัติ

เงินกูประเภทเดียวกันกอนใหมจะตองไมสง

ผลใหสมาชิกมีหนี้เพิ่มพูนขึ้นจนเกินศักยภาพ

การชําระหนี้

การห ามมิ ใหนํ า เ งินประกันชี วิ ต 

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์หรือเงินอื่นใดที่มี

ลักษณะเดียวกันมาพิจารณาเปนหลักประกัน 

ซึ่งกรณีนี้พบวาสหกรณหลายแหงนําเงิน

อนาคตกอนนี้มาตีเปนสินทรัพยดวยเพ� อเพิ่ม

วงเงินกู  นอกจากนั้นยังระบุถึงคุณสมบัติ

ผูกู ที ่สหกรณผู ใหกู ตองพิจารณาในเร� อง

อายุงานที่คาดวาจะมีรายไดมาประกอบ

พิจารณาดวย   

นอกจากนั้นรางกฎกระทรวงฉบับนี้ยัง

ครอบคลุมถึงเร� องการรับฝากเงิน การกอหนี้  

การสรางภาระผูกพัน และการค้ําประกัน ที่

จะมีผลใหมีการกําหนดเพดานดอกเบี้ยเงิน

รับฝากทุกประเภทตองไมเกินเพดานดอกเบี้ย

นโยบาย ที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน

ธปท.กําหนดบวกสาม รวมถึงมิใหสหกรณ

เสนอขายหลักทรัพยหรือประกอบธุรกิจหลัก

ทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย การกําหนดเร� องการกอหนี้

สหกรณที่ผูกพันไดไมเกินหนึ่งเทาครึ่งของทุน

เรือนหุนและทุนสํารองรวมกัน  เปนตน

ลงเสาเอก โครงการ ณ รีวา เจริญนคร     ณวรางค แอสเซท (Navarang Asset) บริษัท

ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยแถวหนาของเมืองไทย ไดฤกษลงเสาเอก โครงการ “ณ รีวา เจริญนคร” 

(Na Reva Charoennakhon) คอนโดมิเนียมตึกสูงแหงแรกในเครือฯ พรอมเดินหนาเรงลุยงาน

กอสรางโครงการอยางเต็มกําลัง นําโดย อภิภู พรหมโยธี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และองคฤทธ์ิ 

พรหมโยธี ประธานบริหารฝายปฏิบัติการ เพ� อสรางความเช� อมั่นและตอกย้ําความมั่นใจให

กับลูกคา โดยมีคณะผูบริหาร บริษัท เอ็นยิเนียริ่งพลัส เปนบริษัทที่ปรึกษาดานบริหารและ

ควบคุมตรวจงานกอสราง และ บริษัท ไพลอน ผูเชี่ยวชาญดานการกอสรางฐานราก ใหเกียรติ

เขารวมประกอบพิธีเพ� อความเปนสิริมงคลในครั้งนี้ โดยไดเดินหนางานกอสรางโครงการอยาง

เต็มกําลัง ซึ่งคาดวาจะสรางแลวเสร็จภายในป 2566 นี้

สงทายปเกา ตอนรับปใหม มณเฑียร ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหาร โรงแรม

มณเฑียร ริเวอร ไซด ใหเกียรติเปนประธานเปดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม “Rhythm 

of The Night: Montien Riverside Countdown Party 2022” โดยมี สิปปทัศน ทับสุวรรณ  

ประยุทธ ตามธรรม ปรางทอง ณ สงขลา วิชุดา พินดั้ม และ ปราโมทย แสงศร มารวมงาน

แบบชีวิตวิถีใหมอยางคึกคัก ณ หองอาหารเดอะ คาเฟ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ควารางวัลดานนวัตกรรมบัตรดีเดนจากเวทีระดับภูมิภาค

อธิศ รุจิรวัฒน กรรมการผูจัดการ บริษัท เจเนอรัล คารด เซอรวิสเซส เปนตัวแทนบัตร

เครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ควารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมผลิตภัณฑบัตรธนาคารยอดเยี่ยม จาก

งาน Global Retail Banking Innovation Awards 2021 ที่จัดโดย The Digital Banker จาก

ความสําเร็จของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โดยตั้งแตป 2561 จนถึงปจจุบัน บัตรเครดิต 

เซ็นทรัล เดอะวัน ไดรับรางวัลระดับภูมิภาคอยางตอเน� องมาถึง 9 รางวัล อาทิ รางวัลชนะ

เลิศบัตรเครดิตยอดเยี่ยมแหงป, รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑทางการเงินเพ� อการคาปลีกแหงป 

ตอกย้ําความเปนผูนําในธุรกิจบัตรเครดิตในระดับสากลที่มุงพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ

ที่เปนเลิศ เพ� อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับสมาชิกบัตร ขอมูลเพิ่มเติม www.centralthe1

card.com

“เบเยอร” รับโลประกาศเกียรติคุณ องคกรที่ใหการสนับสนุน ภารกิจศูนยฉีดวัคซีนกลาง

บางซ� อ    อนุทิน ชาญวีระกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานมอบโล

ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย โดยสถาบันโรคผิวหนัง โดยมี 

อมรรัตน ชัยยศบูรณะ ท่ีปรึกษาประธานเจาหนาท่ีบริหารบริษัท เบเยอร เขารวมในพิธีรับมอบ 

ในฐานะที่กลุมบริษัทสีเบเยอรรวมใหการสนับสนุนภารกิจศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซ� อในการ

จัดหาวัคซีนสรางภูมิคุมกันโรคโควิด – 19 ใหประชาชนอยางเรงดวน ณ บริเวณประตู 1 ศูนย

ฉีดวัคซีนกลางบางซ� อ กรุงเทพฯ

เซ็นทรัลเวิลด แบงค็อก เคาทดาวน 2022 สุดยิ่งใหญ     ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา 

สรางปรากฏการณงานฉลองเคาทดาวนระดับโลก ดวยการนับถอยหลังขามปแบบ 3D Virtual 

เคาทดาวนในงาน “centralwOrld Bangkok Countdown 2022” ณ เซ็นทรัลเวิลด Times 

Square of Asia ย้ําภาพแลนดมารกเอ็นเตอรเทนเมนตเคาทดาวนระดับโลกที่ดีที่สุดของไทย 

และไฮไลทสุดพิเศษแหงปกับการสง ‘Message To The World’ ขอความจุดประกายแรงบันดาลใจ

แหงการเปลี่ยนแปลงเพ� อโลกของเรา โดยมี พลตํารวจตรี สรเสริญ ใชสถิต, อรดา เกิดหงส, 

พรวดี โรจนรุงสัตย, ชนะศักดิ์ นิยะถิรกุล, มณีจันทร สมิทธิสมบูรณ และ รุจิเรศ นีรปทมะ 

รวมงานดวย ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด
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ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมชุมชน

เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในท้องที่ตำาบลหานโพธิ์ ตำาบลควนขนุน ตำาบลจองถนน 

ตำาบลโคกม่วง และตำาบลเขาชัยสน อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยจะปิด

ประกาศแผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมและรายการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ณ ศาลากลาง

จังหวัดพัทลุง ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ที่ว่าการอำาเภอ

เขาชัยสน สำานักงานที่ดินอำาเภอเขาชัยสน สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 

สำานักงานเทศบาลตำาบลเขาชัยสน สำานักงานเทศบาลตำาบลจองถนน สำานักงาน

เทศบาลตำาบลโคกม่วง ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาชัยสน ที่ทำาการ

องค์การบริหารส่วนตำาบลหานโพธ์ิ และท่ีทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลควนขนุน 

สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง กรมโยธาธิการและผังเมือง และ

เผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) 

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และจะจัดประชุม   

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ศาลาประชาคมอำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจดูได้ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะปิดประกาศ

ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อได้มีการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวแล้ว 

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำาร้องแสดงความเห็นเก่ียวกับข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์ดังกล่าวเป็นหนังสือ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ณ สถานที่ตามที่กำาหนดไว้ในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง มิฉะนั้นจะ

ไม่สามารถใช้สิทธิในการยื่นคำาร้องดังกล่าวได้ในภายหลัง

  

       (นายพรพจน์  เพ็ญพาส)

                                  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ฟอรด ประเทศไทย พาส� อมวลชน

รวมเดินทางพิสูจนสมรรถนะ ‘ฟอรด เรนเจอร’ 

พรอมสัมผัสประสบการณการใชชีวิตภายใต

แนวคิด ‘Live The Ranger Life สรางเสน

ทางในแบบคุณ’ ในกิจกรรมสงมอบกระชัง

อนุบาลปลาน้ําจืดและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อ

เพิ่มความอุดมสมบูรณ ใหกับระบบนิเวศ 

ณ เข� อนแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ

รวมทําเวิรกช็อปแปรรูปเพ� อเพิ่มมูลคาใหแก

ผลผลิตทางการเกษตร รวมกับเกษตรกรหญิง

ที่ ไดรับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ ‘ฟอรด

เติมฝนเกษตรกรหญิงรุนใหม’ สะทอนนิยาม

การใชชีวิตที่แตกตางและสรางแรงบันดาลใจ

ใหแกผูอ� น โดยมีรถยนตฟอรด เรนเจอร เปน

คูหูที่ตอบโจทยทุกไลฟสไตลและการใชงาน 

กมลชนก ประเสริฐสม ผูอํานวยการ

ฝายส� อสารองคกร ฟอรด ประเทศไทย และ

ตลาดอาเซียน เปดเผยวา ฟอรดตั้งใจจัด

กิจกรรมที่สะทอนถึงนิยามการใชชีวิตอันเปน

เอกลักษณตามแนวคิด ‘Live The Ranger Life’

โดยมีรถฟอรด เรนเจอร เปนตัวชวยในการ

เดินทาง ไปรวมกันสรางแหลงอนุบาลปลา

น้ําจืดและปลอยพันธุปลาเพ� อเพิ่มความอุดม

สมบูรณใหกับระบบนิเวศ นับเปนการสาน

ตอสิ่งดีๆ ที่ชุมชนไดรวมมือกับหน�วยปองกัน

และปราบปรามประมงนํ้าจืดเข� อนแกงกระจาน

ไดริเริ่มไว  ซึ่งความอุดมสมบูรณของสัตวน้ํา

ปดฤดูกาลการแขงขัน สรุปผลแชมป

ประจําปไปเรียบรอยแลวกับการแขงขัน

รถยนตทางเรียบรายการ “โตโยตา กาซู เรซซ่ิง 

มอเตอรสปอรต 2021 … “Spirit to push 

the limits” สนามที่ 5 โดยมี นายสุรศักดิ์ 

สุทองวัน รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 

โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด พรอม

ดวย นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ กรรมการ

ผูอํานวยการ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล 

เซอรกิต และผูแทนจําหน�ายโตโยตาใน จ.บุรีรัมย 

ณ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต 

จ.บุรีรัมย ภายใตมาตรการปองกันและเฝา

ระวังการแพรกระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 

อยางเขมงวด

เริ่มตนการแขงขันรุนแรกของสนาม

สุดทายประจําป 2021 กับนักแขงทั้ง 10 คน 

โดยสนามนี้แชมปตกเปนของ “สิตาวีร 

ล้ิมนันทรักษ” หมายเลข 195 จากทีม NEXZTER 

PACO SINGHA SITTIPOL RACING TEAM  

และอันดับที่ 2 เปนของ “สาวิตรี กวางแกว” 

หมายเลข 138 จากทีม Idemitsu Racing 

ปดฤดูกาลการแขงขัน “โตโยตา กาซู เรซซิ่ง มอเตอรสปอรต 2021”

Team Thailand, ตามดวยอันดับท่ี 3 “สุดารักษ 

พงศอายุกูล” หมายเลข 155 จากทีม Nocnoc 

SCG BY WOOTBANGBON 3 โดย “กมลชนก 

บุญครํ่า” ท่ีมีคะแนนสะสมรวมสูงสุด 5 สนาม 

76 คะแนน สามารถครองแชมปประจําป 2021 

ไปได (ตรวจสอบอีกครั้ง)

มาลุนกันตอในรุน “วีออส วันเมคเรซ”  

งานนี้ขับเคี่ยวกันสุดมันสจนจบการแขงขัน 

โดยแชมปในสนามนี้ตกเปนของ “บัณฑิต 

ลัดดาแยม” หมายเลข 19 จากทีม WISE & 

TKS Motorsport  ตามดวยอันดับท่ี 2 “ภูริพรรธน 

เวชวงศาเตชาวัชร” หมายเลข 99 จากทีม 

นอกจากการสรางสรรคยนตรกรรม

คุณภาพเพ� อตอบสนองไลฟสไตลท่ีหลากหลาย

ของลูกคา บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

จํากัด พรอมสงมอบความมั่นใจใหแกลูกคา

รถยนตฮอนดาทุกรุน ดวยบริการหลังการขาย

ของโชวรูมและศูนยบริการฮอนดา ท่ีไดมาตรฐาน

และครบวงจร ดวยทีมงานที่เชี่ยวชาญและ

มากประสบการณ ซึ่งไดรับการฝกอบรมและ

พัฒนาทักษะอยางสม่ําเสมอ เพ� อสงมอบ

การบริการที่มีคุณภาพ และประสบการณที่

ดีใหแกลูกคา ซึ่งลูกคาจะไดรับความสะดวก

สบายและอุนใจ ทุกที่ทุกเวลา ดวยสาขา

ที่ครอบคลุมทั่วประเทศรวม 229 แหง เพ� อ

สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาที่มี

ไลฟสไตลที่หลากหลาย อีกทั้งยกระดับการ

บริการหลังการขาย เพ� อสงตอความมั่นใจให

คุณไปสูอนาคตที่ใชกับเรา

ฮอนดา ไดมีการปรับและเพิ่มเติม

การบริการรูปแบบใหมๆ เพ� อใหสอดรับกับ

วิถีชีวิตใหม หรือ New Normal ในหลายๆ ดาน 

ไมวาจะเปนการจองคิวเขารับบริการลวงหนา

ผาน “Online Service Booking” ที่ https:

//servicebooking.honda.co.th หรือทาง LINE 

Honda Thailand Official Account (@Honda-

Thailand)  สะดวกกับบริการท่ีหลากหลาย อาทิ 

งานซอมเช็กระยะ งานซอมทั่วไป งานซอม

ฮอนดา ตอกย้ําจุดเดน

การบริการหลังการขายที่เปนเลิศ

สีและตัวถัง หรือบริการพิเศษ ที่ตอบโจทย

ไลฟสไตลคนรุนใหม เชน “Honda Drop & 

Go” บริการเช็กระยะแบบฝากกุญแจ แลวไป

ทําธุระตอไดเลยไมตองรอ หรือ “Honda 

Quick Service” บริการเช็กระยะแบบเรงดวน

ที่รวดเร็วมั่นใจ รอรับรถไดเลย ฮอนดายังมี

แพ็กเกจบริการอ� นๆ เชน การขยายเวลารับ

ประกันคุณภาพรถยนตใหมเปน 5 ป* ใน

โปรแกรม “Honda Ultimate Care” และ 

“Honda PAYSAVE” แพ็กเกจการเช็กระยะ

แบบคุมๆ ที่รับสวนลดสูงสุดถึง 15%* ซึ่ง

ลูกคาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ

การบริการตางๆ และเลือกการบริการที่ใช

สําหรับคุณไดที่ www.honda.co.th/service  

นอกจากนี้  ฮอนดายังมีบริการชวยเหลือ

ฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง ฟรี 3 ป 

สําหรับรถใหม และขยายเพ่ิมเปน 5 ป สําหรับ

ลูกคาที่มี Honda Ultimate Care มั่นใจไดใน

ทุกการขับขี่ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด มุงมั่นเพ� อ

สงมอบการบริการที่ดีที่สุดใหแกลูกคา พรอมเดินหนาสรางความ

แข็งแกรงดวยการขยายเครือขายผูจําหน�ายอยางตอเน� อง โดยลาสุด

ไดรวมมือกับ บริษัท มิตซูไทยยนต นครศรี จํากัด เปดโชวรูมและ

ศูนยบริการแหงใหมภายใตช� อ “บริษัท มิตซูไทยยนต นครศรี จํากัด 

(ทาศาลา)” โดยมีเปาหมายสําคัญเพ� อสงมอบความพึงพอใจสูงสุดใหแก

ลูกคาในอําเภอทาศาลา และพ้ืนท่ีใกลเคียงในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พรอมการสงมอบยานยนตคุณภาพและการบริการท่ีดีท่ีสุดใหแกลูกคา 

เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส 

(ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ตลอดระยะเวลา 60 ป ของการ

ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย เรามุงมั่นขับเคล� อนธุรกิจไปพรอมการ

สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา พรอมสรางความแข็งแกรงท้ังในดานการ

ใหบริการ  และการขยายเครือขายผูจําหน�ายใหครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศไทย

เพ่ิมมากข้ึน เรามีความภาคภูมิใจเปนอยางย่ิงท่ีไดสงมอบการบริการ

ระดับพรีเมียม และประสบการณการท่ียอดเย่ียมใหแกลูกคา ซ่ึงเปน

เอกลักษณเฉพาะของ มิตซูบิชิ มอเตอรส โดยเรายังไดคํานึงถึงความ

สะดวกสบายในการเขาถึงศูนยบริการฯ ของลูกคาเปนสําคัญ ทั้งนี้

เรายังคงมุงมั่นและรวมมือกับเครือขายผูจําหน�ายของเราในการ

ดําเนินงานอยางใกลชิด เพ� อรวมกันพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ

และตอบโจทยทุกความตองการของลูกคา พรอมสงมอบการบริการท่ีดีท่ีสุด

เพ� อสรางความแตกตางท่ีเหนือระดับดวยการดูแลลูกคาทุกคนอยางใกลชิด

  นอกจากการสงมอบผลิตภัณฑและบริการท่ีดีมีคุณภาพแลว 

โชวรูมและศูนยบริการ มิตซูบิชิ ท่ัวประเทศ ยังไดคํานึงถึงสุขอนามัย

และความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

ดวยการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการ

แพรระบาดของโรคโควิด-19 อยางเครงครัด 

ไดแก การตรวจวัดอุณหภูมิลูกคากอนเขา

ศูนยบริการ พนักงานที่ใกลชิดลูกคาจะตอง

สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา เพ� อปองกัน

การแพรระบาดของเช้ือไวรัส หม่ันเช็ดทําความ

สะอาดภายในโชวรูมและศูนยบริการโดยเฉพาะ

จุดท่ีมีการสัมผัสบอยคร้ัง ตลอดจนการทําความ

สะอาดภายในหองโดยสารกอนสงมอบหลังเสร็จส้ิน

การซอมบํารุง เพ� อใหม่ันใจไดวาลูกคาทุกทาน

จะมีความปลอดภัยและมีสุขภาพท่ีดีเม� อมาใชบริการ

ท่ีโชวรูมและศูนยบริการ มิตซูบิชิ ท่ัวประเทศ

บริษัท มิตซูไทยยนต นครศรี จํากัด 

(ทาศาลา) ตั้งอยูบนถนนสุราษฎรธานี – 

มิตซูบิชิ เปดโชวรูมใหมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

‘Live The Ranger Life สรางเสนทางในแบบคุณ’ 

มอบกระชังปลาให 6 หมูบานรอบเข� อนแกงกระจาน

ยังเปนสวนสําคัญที่จะชวยเพิ่มรายไดใหแก

ชุมชนตอไปในอนาคต

ในกิจกรรม ‘Live The Ranger Life 

สรางเสนทางในแบบคุณ’ ครั้งนี้ ฟอรดมุง

ตอกย้ําการเพิ่มประสบการณ์เพื่อสะท้อน

เอกลักษณและตัวตนที่แตกตางของผูขับขี่รถ

ฟอรด เรนเจอร โดยเริ่มตนกิจกรรมดวยการ

เรียนรูเกี่ยวกับการรักษาพันธุสัตวน้ํา รวม

สรางกระชังอนุบาลปลา และนําไปติดตั้ง

ในตําแหน�งที่เหมาะสมในพื้นที่หมูบานรอบ

เข� อนแกงกระจานเพ� อเปนแหลงอนุบาลปลา

น้ําจืด พรอมปลอยพันธุปลารวมกับหน�วย

ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อน

แก่งกระจานเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้

กับระบบนิเวศ รวมทั้งเตรียมอุปกรณกิ่งไม

สําหรับทําแนวปองกันปลาใหญ ปกปองปลา

เล็กที่อาศัยอยู ในบริเวณรอบกระชังปลา 

นอกจากนี้ การติดตั้งกระชังอนุบาลพันธุปลา

เพ� อเพิปริมาณสัตวนํ้าจืดในเข� อนแกงกระจาน

ใหมีความอุดมสมบูรณ ยังเปนการสงเสริม

อาชีพทางการประมงเพ� อสรางรายได ใหแก

ผูคนในชุมชนอีกดวย  

ฟอรดยังไดนําคณะส� อมวลชนรวมทํา

เวิรกช็อปแปรรูปกลวยเพ� อเพิ่มมูลคาผลผลิต

ทางการเกษตร โดยมี คุณปนิดา มูลนานัด 

ประธานวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี ผูชนะจากโครงการ ‘ฟอรด

เติมฝนเกษตรกรหญิงรุนใหม’ เปนวิทยากร 

พรอมสาธิตการนําตนกลวยที่ถูกตัดทิ้งมา

ลอกกาบผลิตเปนเสนใยเพ� อนํามาผลิตเปนก

ระถางปลูกตนไม และแปรรูปกลวยหอมทอง

เปนเคกกลวยหอม สรางแรงบันดาลใจใหแก

ผูอ� นเพ� อเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสรางรายได ใหแกชุมชน ตามแนวคิด 

Bring Others Along the Journey ของ ‘Live 

The Ranger Life’  

ระหวางการเดินทางส� อมวลชนยังไดสัมผัส

เทคโนโลยีชวยในการขับข่ี ระบบความบันเทิง

และความปลอดภัยครบครันที่ตอบโจทยการ

ใชชีวิตของผูขับขี่ ไดอยางเหนือความคาด

หมายในรถกระบะฟอรด เรนเจอร ซึ่งมีรูปโฉม

สไตลสปอรต ดุดัน และมีสมรรถนะในการ

ขับขี่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะรถ ฟอรด เรนเจอร 

แร็พเตอร เอ็กซ รถกระบะออฟโรดสมรรถนะสูง 

อัดแน�นดวยดีเอ็นเอ ฟอรด เพอรฟอรแมนซ 

ท่ีไดรับการปรับโฉมใหมท้ังภายในและภายนอก

ใหสะกดทุกสายตา ติดตั้งขุมพลังเคร� องยนต

ดีเซล เทอร โบคู ขนาด 2.0 ลิตร ผสานกับ

เกียรอัตโนมัติ 10 สปด ใหพละกําลังสูงสุด 

213 แรงมา และแรงบิดสูงสุด 500 นิวตันเมตร 

พรอมพิชิตทุกเสนทางดวยระบบ Terrain 

Management System (TMS) กับโหมด

การขับขี่ถึง 6 รูปแบบ และ ฟอรด เรนเจอร 

เอ็กซแอล สตรีท สเปเชียล เอดิช่ัน รถกระบะ

ตอนคร่ึงรุนยอยลาสุดสําหรับลูกคาคนรุนใหม 

มาพรอมการตกแตงที่ ไดรับแรงบันดาลใจ

จากรถแขงของทีมฟอรด ไทยแลนด เรสซิ่ง 

โดดเดนเปนเอกลักษณ ผลิตเพ� อเฉลิมฉลอง

โอกาสครบรอบ 25 ป ฟอรด ประเทศไทย 

มาพรอมขุมพลังเคร� องยนตดีเซล 2.2 ลิตร 

ผสานเกียรธรรมดา 6 สปด ใหกําลังสูงสุด 

160 แรงมา แรงบิดสูงสุด 385 นิวตันเมตร 

ตอบโจทย ไลฟสไตลและการใชงานของ

ลูกค้าที่ชื่นชอบความแตกต่างอย่างลงตัว 

พรอมทั้ง ฟอรด เรนเจอร FX4 Max รถ

กระบะออฟโรดเปยมสมรรถนะที่ ไดรับการ

ออกแบบเพ� อรองรับทุกการใชงานพรอมลุย

ทุกสถานการณ ฟอรด เรนเจอร ไวลดแทรค 

ที่มาพรอมอุปกรณเสริม ฝาปดกระบะทาย

ควบคุมดวยไฟฟา ยกระดับความสะดวกสบาย 

และรถกระบะรุนยอดนิยมอยาง ฟอรด เรนเจอร 

XLT ที่ตอบโจทยการใชงานไดหลากหลาย

รูปแบบ 

Super Club Racing Team และอันดับที่ 3 

“ณัฐวุฒิ สิทธิ์คําทับ” หมายเลข 38 จาก

ทีม Nexzter TKSMOTORSPORT โดยเปน 

บัณฑิต ลัดดาแยม ที่สามารถครองแชมป

ประจําสนามนี้ และยังสามารถควาแชมประ

จําป 2021 ไปครองไดอีกดวย

  มันส์ต่อเนื่องกับการแข่งของนัก

ขับรุนใหญ “ไฮลักซ รีโว วันเมคเรซ” กับ

เคร� องยนตดีเซลคอมมอนเรล 2,400 ซีซี 

บทพิสูจนของกระบะสายพันธุแกรง กับชวง

ลางท่ีหนึบ และสมรรถนะท่ีแรงสุดขีด ผลการ

แขงขันอันดับที่ 1 ตกเปนของ “ประพจน 

ช� นวิจิตร” หมายเลข 31 จากทีม Vazoma-x 

motul nexzter racing by ruk team, ตาม

มาดวยอันดับที่ 2 “เขมรัช ขอนพุดซา” 

หมายเลข 95 และอันดับที่ 3 “สมร มะปะเข” 

หมายเลข 9 จากทีม GT. Residene & Mana 

Cafe Buriram โดย “เขมรัช ขอนพุดซา” ที่

พลาดควาแชมปสนามนี้ แตยังสามารถควา

แชมปประจําป 2021 มาครองไดสําเร็จดวย

คะแนนรวมสูงสุด

ปดทายการแขงขันวันเมคเรซสุดมันส

สนามสุดทายของป 2021 ดวยรุน “โคโรลลา 

อัลติส วันเมคเรซ” โดยแชมปตกเปนของ 

“ธีรุตม บุญอิต” หมายเลข 7 จากทีม Super 

Club Racing Team ตามดวยอันดับที่ 2 

“เพียว หงษปาน” หมายเลข 100 จากทีม 

Sittipol Group และอันดับที่ 3 Kentaro 

Chiba หมายเลข 3 โดย “เพียว หงษปาน” 

สามารถทําคะแนนรวมสูงสุด สงผลใหควา

แชมปประจําป 2021 ไปครอง และรับสิทธิ์

เขาสังกัดเปนนักแขง Toyota 

Gazoo Racing Team 

Thailand ประจําป 2022 

และโอกาสพิ เศษ

สําหรับนักแขงที่มีคะแนน

เก็บสะสมสูงสุดอันดับ 1-3 

ได ้ส ิทธ ิ ์ เข ้าแข่งข ันกับ 

Toyota Gazoo Racing 

Team Thailand ลงสนาม

ศึกรถยนตทางเรียบแบบ

มาราธอน “Idemitsu 12HR 

Super Endurance” ในวันอาทิตยที่ 19 

ธันวาคม ณ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล 

เซอรกิต ไดแก รุน Vios Lady One Make 

race กมลชนก บุญครํ่า สุดารักษ พงศอายุกุล 

สาวิตรี กวางแกว รุน Vios One Make race  

เมฆรัชคีฏาก กะลันตานนท บัณฑิต ลัดดา

แยม ภูริพรรธน เวชวงศาเตชาวัชร รุน 

Corolla Altis GR Sport One Make race 

เพียว หงษปาน พิมพพัณ หงษปาน สุรศักดิ์ 

ดาเก็ง

นครศรีธรรมราช ท่ีสะดวกในการเดินทางสําหรับ

ลูกคา และยังสามารถเย่ียมชมรถยนต มิตซูบิชิ 

รุนตางๆ ไดครบทุกรุน โดยศูนยบริการฯ แหง

ใหมน้ีมีขนาดพื้นที่รวม 1.3 ไร และตกแตง

ดวยดีไซนแบบใหมภายใตแนวคิดกลยุทธ

แบรนดระดับโลก ‘Drive your Ambition’ ที่

เปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศของ มิตซูบิชิ 

มอเตอรส ครบครันดวยอุปกรณและเคร� อง

มือท่ีทันสมัยท่ีพรอมใหบริการแกลูกคา ม่ันใจ

ย่ิงข้ึนดวยเจาหนาท่ีผูมีประสบการณสูงจํานวน 

17 ทานท่ีผานการฝกอบรมตามมาตรฐานของ 

มิตซูบิชิ มอเตอรส และพรอมสงมอบการบริการท่ี

ดีท่ีสุด รวมท้ังคําแนะนําสําหรับการซ้ือรถยนต 

มิตซูบิชิ คันใหม และการซอมบํารุงรถยนต 

มิตซูบิชิ คันปจจุบันใหแกลูกคาทุกทาน  
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ชาวพม่าประท้วง‘ฮุน เซน’เยือน

จังโก้พบรถขน 10 ศพจอดทิ้งหน้าศาลาว่าการ

เม็กซิโกซิตี • รายงานเอเอฟพีและรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่ 7 

มกราคม กล่าวว่า เจ้าหน้าที่เม็กซิโกพบรถเอสยูวียี่ห้อมาสด้า

คันนี้จอดอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองซากาเตกัส เมืองหลวงของรัฐ

ชื่อเดียวกัน เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี ดาวิด มอนเรอัล ผู้ว่าการ

รัฐ เปิดเผยในวิดีโอถ่ายที่จัตุรัสด้านนอกศาลาว่าการเมือง

แห่งนี้ว่า ภายในรถมีศพ 10 ศพ ที่มีร่องรอยของการโดน

ทุบตีและรอยฟกช้ำา “พวกนั้นเอาพวกเขามาทิ้งไว้ที่ด้านหน้า

ทำาเนียบฯ” เขากล่าวถึงสำานักงานของผู้ว่าการรัฐในอาคาร

เก่าแก่หลายศตวรรษที่จัตุรัสปลาซาเดอาร์มัส มอนเรอัลทวีต

ในเวลาต่อมาว่า ผู้ต้องสงสัย 2 คนโดนจับกุมตัวไว้ แต่เขาไม่

ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม กระทรวงความมั่นคงของเม็กซิโก

ซึ่งยืนยันว่ามีศพ 10 ศพอยู่ในรถเอสยูวีคันนี้ กล่าวว่า ได้

ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยสอบสวนเหตุการณ์นี้แล้ว ช่วงไม่กี่ปีมา

นี้ รัฐซากาเตกัสเกิดความรุนแรงระหว่างแก๊งค้ายาเพิ่มมาก

ขึ้น เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญกล่าวกันว่า สองแก๊งค้ายาชื่อ

กระฉ่อน ซีนาโลอากับแก๊งฮาลิสโกนิวเจเนอเรชัน กำาลังเปิด

ศึกแย่งชิงเส้นทางลักลอบขนส่งยาเสพติดเข้าสหรัฐ

รถบรรทุกผลไม้เวียดติดค้างด่านชายแดนจีน

หลั่งเซิน • เอเอฟพีรายงานว่า รถบรรทุกผลไม้ของเวียด 

นามหลายพันคันยังคงติดค้างที่ด่านชายแดนจีนในจังหวัด

หลั่งเซิน ภาคเหนือของเวียดนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 

เนื่องจากจีนมีกฎเข้มงวดกับสินค้านำาเข้าจากการระบาดของ

โควิด-19 รถบรรทุกเหล่านี้ขนส่งแก้วมังกร, ขนุน, มะม่วง 

และสินค้าอย่างอื่น คนขับรถบรรทุกขนขนุนคนหนึ่งจากจัง

หวัดเตี่ยนยางเผยว่า เขาต้องรอที่ด่านแห่งนี้มาแล้วถึง 40 

วัน ขนุนบนรถของเขากำาลังจะเน่าแล้ว ส่วนคนขับรถบรรทุก

แตงโมรายหนึ่งจากจังหวัดบั๊กนิญบอกว่า เขาต้องรอข้าม

ชายแดนมา 10 วัน ขณะนี้รอคิวรถบรรทุกถึง 800 คัน เมื่อ

วันพฤหัสบดีมีเพียงรถบรรทุกราว 100 คันที่ได้รับอนุญาต

ให้ผ่านด่านหูงิไปได้ เมื่อต้นสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่จังหวัดหลั่ง

เซินประกาศแนะนำาให้จังหวัดต่างๆ และภาคธุรกิจระงับการ

ขนส่งสินค้ามาที่ชายแดนจนถึงสิ้นเดือนมกราคม เนื่องจาก

เจ้าหน้าท่ีจีนมีมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ท่ีเข้ม

งวดขึ้น ทั้งกับประชาชนและยานพาหนะที่จะข้ามชายแดน

เข้าจีน

อาคารระเบิดที่นครฉงชิ่งดับ 3 ราย

ปักกิ่ง • เอเอฟพีอ้างรายงานของสำานักข่าวซินหัวของทาง 

การจีนเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคมว่า เกิดเหตุระเบิดที่สงสัยว่า

อาจเกิดจากแก๊สร่ัวท่ีอำาเภออูหลง นครฉงช่ิง เมื่อเวลา 12.10 น. 

วันเดียวกัน ทำาให้อาคารที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดระเบิดพังถล่ม

ลงมา ซึ่งอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโรงอาหาร ซากอาคารทับ

ร่างผู้คน 27 คน เมื่อเวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้า

หน้าที่ช่วยคนที่ติดอยู่ในซากอาคารได้แล้ว 13 คน พบผู้เสีย

ชีวิต 3 ราย และนำาผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล.

เนปยีดอ • นายกฯ ฮุน เซน ของกัมพูชาเริ่มเดินทางเยือนเมียน 

มานาน 2 วัน รัฐบาลทหารปูพรมแดงต้อนรับที่สนามบิน ขณะ

กลุ่มสิทธิประณามให้ความชอบธรรมรัฐบาลทหารที่มาจากการก่อ

รัฐประหาร ชาวเมียนมาประท้วงเผารูปผู้นำากัมพูชา

รายงานของสำานักข่าวเอ

เอฟพีและรอยเตอร์กล่าวว่า ฮุน

เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เดิน

ทางถึงกรุงเนปยีดอเมื่อวันศุกร์ท่ี 7 

มกราคม 2565 เพื่อเร่ิมการเดินทาง

เยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ

นาน 2 วัน โดยตามกำาหนดการ ฮุน 

เซนจะได้พบปะกับพลเอกอาวุโส

มิน อ่อง หล่าย ผู้นำาเมียนมา แต่

เรดิโอ ฟรีเอเชียท่ีได้ทุนสนับสนุน

จากสหรัฐ กล่าวว่า ผู้นำากัมพูชา

จะไม่ได้พบกับนางอองซาน ซูจี                 

อดีตผู้นำารัฐบาลพลเรือนเมียนมา                                                 

ซ่ึงถูกตัดสินจำาคุกและรอการพิ 

จารณาคดีอีกหลายคดีท่ีมีโทษจำา

คุกรวมกันมากกว่า 100 ปี

ภาพจากสถานีโทรทัศน์แห่ง                                         

ชาติกัมพูชาเผยให้เห็นว่า เมียน 

มาส่งรัฐมนตรีต่างประเทศ วันนะ                                             

หม่อง ลวิน มารอต้อนรับ พร้อม

ด้วยกองทหารเกียรติยศและปูพรม

แดง เอเอฟพีกล่าวว่า ฮุน เซน 

เดินทางมาพร้อมกับนำาหน้ากาก

อนามัย 3 ล้านช้ิน และอุปกรณ์

ทางการแพทย์อื่นๆ มามอบเป็น

ของขวัญแก่รัฐบาลเมียนมาด้วย

ผู้นำากัมพูชาบอกไว้ว่า เขา                                         

จะใช้โอกาสการพบปะกับพลเอก

อาวุโส มิน อ่อง หล่าย กดดัน

ให้ผู้นำาเมียนมายอมปฏิบัติตาม                                              

“ฉันทมติ 5 ข้อ” เพื่อคลี่คลาย

วิกฤตเมียนมา ท่ีผู้นำากลุ่มอาเซียน

เคยตกลงกันไว้ในการประชุมสุด                                                           

ยอดเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว 

เมื่อวันพุธ ฮุน เซน กล่าว

เรียกร้องให้หยุดยิง และขอให้ 

“ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง” ยุติความรุน 

แรงท่ีทำาลายประเทศน้ีมานานเกือบ 

1 ปี และขอให้อดทน โดยยืน

กรานว่าการเยือนของเขาคร้ังน้ีจะ

ก่อผลในเชิงบวก

กัมพูชาในฐานะประธานอา                                                  

เซียนวาระปัจจุบัน พยายามดึง                                                     

ผู้นำาเมียนมากลับเข้าสู่เวทีอาเซียน 

หลังจากชาติสมาชิกตัดสินใจคว่ำา

บาตร งดเชิญผู้นำาทหารนายนี้

เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเมื่อ

เดือนตุลาคมปีที่แล้ว เนื่องจาก

ไม่พอใจที่โรดแมปสันติภาพไม่มี

ความคืบหน้า 

ก่อนการเดินทางฮุน เซน ได้

โทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดี                                                                

โจโก วิโดโด แห่งอินโดนีเซีย และ

วิโดโดยืนกรานผ่านข้อความทาง

ทวิตเตอร์หลังจากน้ันว่า หากไม่                                             

มีความคืบหน้าท่ีมีนัยสำาคัญ คง

มีแต่ผู้แทนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการ 

เมืองของเมียนมาเท่าน้ันท่ีควรได้

รับอนุญาตเข้าร่วมประชุมอาเซียน

บรรดากลุ่มสิทธิและนัก

เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหาร

เรียกร้องให้ผู้นำากัมพูชายกเลิก

การเยือนครั้งนี้ โดยกล่าวว่าจะ

เป็นการสร้างความชอบธรรมต่อ

ระบอบทหาร มิน โก ไนง์ นัก

เคลื่อนไหวในเมียนมา โพสต์ทาง

โซเชียลมีเดียว่า ฮุน เซน จะ

เผชิญการประท้วงคร้ังใหญ่ซ่ึงจะ

ไม่เป็นผลดีต่ออาเซียน

รอยเตอร์กล่าวว่า มีชาว

เมียนมาชุมนุมประท้วงการเยือน 

ของฮุน เซน ในหลายเมือง ที่

เมืองเตปายินซึ่งอยู่ทิศเหนือของ 

กรุงเนปยีดอราว 300 กิโลเมตร 

มีภาพถ่ายเผยแพร่ทางโซเชียลมี

เดียที่ผู้ประท้วงเผาโปสเตอร์รูป

นายกฯ กัมพูชา และร้องตะโกน

ว่า “ฮุน เซน อย่ามาเมียนมา 

เราไม่ต้องการเผด็จการฮุน เซน” 

นอกจากน้ียังมีรายงานการ

ประท้วงในเมืองมัณฑะเลย์ เมือง

ใหญ่อันดับสองของเมียนมา และ

ท่ีเขตตะนาวศรีและโมนยวาด้วย 

อีเมอร์ลีนน์ กิล รองผู้อำา    

นวยการภูมิภาคฝ่ายวิจัยของแอม                                                   

เนสตี อินเตอร์เนชันแนล ประ 

ณามการเยือนครั้งนี้ โดยกล่าว

ว่า หากฮุน เซน อยากช่วยจริงๆ 

เขาควรนำาอาเซียนดำาเนินการอย่าง                                                      

เข้มแข็งเพื่อจัดการกับสถานการณ์

ด้านสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายของ

เมียนมา.

ฮ่องกง • ชาวฮ่องกงอย่างน้อย 

100 คนที่ไปร่วมปาร์ตี้วันเกิด

ของสมาชิกสภาประชาชนแห่ง                                        

ชาติของจีน ต้องเข้าศูนย์กักตัว

เนื่องจากเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโร 

นา โดยมีทั้งรัฐมนตรีมหาดไทย, 

ผู้บัญชาการสำานักตรวจคนเข้า

เมืองและสมาชิกสภานิติบัญญัติ

ฮ่องกง 4 คน

เอเอฟพีและบีบีซีรายงาน

เมื่อวันศุกร์ท่ี 7 มกราคมว่า ผู้เข้า

ร่วมงานปาร์ต้ีฉลองวันคล้ายวัน

เกิดของสมาชิกสภาประชาชน

แห่งชาติของจีนรายหนึ่ง เมื่อ

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม อย่าง

น้อย 100 คน ต้องเข้าศูนย์กักตัว

เพนนีส์เบย์เป็นเวลา 21 วันใน

จำานวนผู้ท่ีต้องกักตัว รวมถึง แค

สปาร์ จุ่ย รัฐมนตรีมหาดไทย ท่ี

สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เส่ียงสูงที่จะ

เป็นพาหะของเช้ือไวรัสโคโรนา ท่ี

เข้าสถานกักตัวไปเมื่อวันพฤหัสบดี  

ในวันศุกร์มีรายช่ือของผู้

ต้องเข้าศูนย์กักตัวเพิ่มคือ อู๋ กา                                         

หวัง ผู้บัญชาการสำานักงานตรวจ

คนเข้าเมืองฮ่องกง และสมาชิก

สภานิติบัญญัติฮ่องกง 4 คน 

อู๋แถลงเมื่อวันศุกร์ขอโทษ

อย่างจริงใจต่อชาวฮ่องกงทุกคน 

เขาได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนและจะระมัดระวังมาก 

กว่านี้ในอนาคต ยืนยันว่าอยู่ที่

งานวันเกิดในร้านอาหารแค่ช่วง

ส้ันๆ หลังจากแสดงความยินดี

ในวันเกิดของเพื่อนแล้วก็ออกจาก                                                  

ร้านโดยไม่ได้น่ังรับประทานอาหาร

แคร์รี แลม ผู้บริหารสูง 

สุดฮ่องกง แถลงว่า ผิดหวังอย่าง

มากที่มีเจ้าหน้าที่ฮ่องกงจำานวน

มากไปร่วมงานวันเกิดนี้ รวมถึง

เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคน

สื่อท้องถ่ินรายงานว่า งาน

วันเกิดอ้ือฉาวคร้ังน้ีเป็นวันคล้าย

วันเกิดของวิตแมน ฮุง สมาชิก

สภาประชาชนแห่งชาติของจีน 

งานปาร์ต้ีท่ีจัดข้ึนไม่ผิดกฎหมาย 

แต่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขฮ่องกง

ประกาศเตือนก่อนหน้าน้ัน 3 วัน 

ขอให้ประชาชนอย่ารวมตัวกันจำา 

นวนมาก

รัฐบาลฮ่องกงเริ่มบังคับ

ใช้มาตรการเข้มงวดควบคุมการ

ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วัน

ศุกร์นี้ หลังพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ 

โอมิครอนกลุ่มเล็กๆ ที่เชื่อมโยง

กับลูกเรือของสายการบิน โดย

ห้ามรับประทานอาหารในร้าน

หลังเวลา 18.00 น. และปิด

สถานบริการหลายแห่ง เช่น บาร์

และฟิตเนส

ส่ือฮ่องกงหลายสำานักเผย                                        

แพร่ภาพของฮุง เจ้าของวันเกิด

ร้องเพลงหน้าไมโครโฟนโดยมือ

โอบไหล่หญิงผู้หนึ่ง ทั้งคู่ไม่ได้                                              

สวมหน้ากาก สื่อท้องถิ่นราย 

งานว่า ฮุงแถลงขอโทษเมื่อค่ำา

วันพฤหัสบดีและเขาถูกส่งเข้า

ศูนย์กักตัวด้วย.

ฮ่องกงกักตัว100คนร่วมงานปาร์ตี้วันเกิด

เยือนเมียนมา • สถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชาเผยแพร่ภาพนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน กำาหมัดแตะทักทายกับพลเอกอาวุโส มิน อ่อง 

หล่าย ผู้นำารัฐบาลทหารเมียนมา ระหว่างเข้าพบที่กรุงเนปยีดอ เมื่อวันที่ 7 มกราคม. 

2565:ปีแห่งการ

แก้หนี้ครัวเรือนคนไทย?

มื่อวานเขียนถึงเรื่องโควิด-19 ทำาให้จำานวน “คนจน” 

ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

วันนี้คงต้องเขียนถึงคำาประกาศจากรัฐบาลว่าตั้งเป้าให้

ปี 2565 เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” อย่างจริงจัง

ผมสนใจว่าจะทำาอย่างไรและมีแผนจริงจังเพียงใด

เพราะแบงก์ชาติมีตัวเลขบอกว่าหนี้ครัวเรือนได้เพิ่ม

สูงกว่าหลายประเทศแล้ว

ไตรมาสแรกตัวเลขนี้อยู่ที่ 90.5% ของจีดีพีของ

ประเทศ

และยังไม่มีทีท่าว่าจะมีมาตรการอะไรที่จะทำาให้หนี้

ครัวเรือนของคนไทยลดลงได้เลย

รัฐบาลตั้งเป้าปี 2565 “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัว

เรือน” กางโรดแมปแก้หนี้ข้าราชการ นำาร่องครูและตำารวจ

ตรงกันข้ามจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นผลจากรายได้

ประชาชนหดตัว ขณะที่ภาระหนี้เดิมที่มีอยู่เพิ่มสูงขึ้น

รายงานนี้พบว่า หนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อที่

อยู่อาศัย 34% สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต 28% และมี

ความซับซ้อนมากขึ้น  

เพราะมีเจ้าหนี้หลากหลาย  

ทั้งหนี้จากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจของรัฐ ที่มีสัดส่วน 72% คิดเป็น 3 ใน 4 

ส่วนที่เหลืออยู่นอกการกำากับดูแลของ ธปท.

มาตรการจึงต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ไม่ใช่เฉพาะ 

ธปท. เพียงอย่างเดียว

ที่ผ่านมา ธปท.เร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งต้นน้ำา 

คือ ให้ความรู้ทางการเงินแก่ภาคประชาชน ไม่ก่อหนี้เกินตัว 

กลางน้ำา คือ ออกมาตรการกำากับดูแล และวางกฎ

เกณฑ์ ควบคุมดูแลเจ้าหนี้  

และปลายน้ำา คือ วางโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเครื่องมือ 

กลไกในการแก้ปัญหาหนี้ เช่น คลินิกแก้หนี้ ทางด่วนแก้หนี้ 

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ เป็นต้น 

รวมทั้งมาตรการลดเพดานดอกเบี้ย สินเชื่อบัตรเครดิต 

และสินเชื่อส่วนบุคคล ลงอีก 2-4%  

และมาตรการดูแลในสถานการณ์ โควิด-19 ตั้งแต่ปี 

2563 จนล่าสุดมาตรการระยะ 3 ในช่วง พ.ค.2564

ที่ผ่านมา ธปท.เข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้แล้วกว่า 1.66 ล้าน

ล้านบาท หรือ 4.4 ล้านบัญชี 

เช่น โครงการคลินิกแก้หนี้ ช่วยไปแล้วกว่า 1.9 หมื่นคน 

6 หมื่นบัญชี วงเงิน 5 พันล้านบาท 

ทางด่วนแก้หนี้ กว่า 2.8 แสนราย 

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ กว่า 2.67 แสนบัญชี 

และล่าสุดสินเชื่อเช่าซื้อ กว่า 2.2 หมื่นราย

ในระยะต่อไป ธปท.จะดำาเนินการใน 4 เรื่อง คือ 

1.วางโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งมี

เครดิตบูโรดำาเนินการอยู่ ก็จะดึงข้อมูลเจ้าหนี้ให้ครอบคลุมมาก

ขึ้น เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ 

2.ผลักดันให้เจ้าหนี้ ให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบและ

เป็นธรรม ไม่ให้ลูกค้ามีหนี้เกินตัว ต้องมีความสามารถในการ

ชำาระหนี้ 

3.ให้ความรู้การบริหารหน้ี กับประชาชนครบวงจรและ  

4.ส่งเสริมให้มีช่องทางการกู้ยืมเงินที่มีความหลากหลาย 

และเหมาะสม เช่น ที่ดำาเนินการอยู่คือ พีทูพี เลนดิ้ง เป็นต้น

ทางการบอกว่า นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 นายก

รัฐมนตรีได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ มีการดำาเนินการ

ครอบคลุม 8 ประเด็น คือ  

1.การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

2.การกำาหนดให้การไกล่เกลี่ยและการปรับโครงสร้างหนี้

เป็นวาระของประเทศ ผ่านกลไกธนาคารแห่งประเทศไทยและ

สถาบันการเงินของรัฐ 

3.การแก้ปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

4.การแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการ โดยเฉพาะ

ข้าราชการครูและข้าราชการตำารวจ  

5.การปรับลดและทบทวนโครงสร้างและเพดานอัตรา 

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และการออกมาตรการคุ้มครอง

สิทธิ์ของลูกหนี้ 

6.การแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 

7.การแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน

รายย่อยและ SMEs 

8.การปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม 

ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการดำาเนินการเพิ่มเติม เพื่อ

ในปี 2565 จะสามารถขยายผลสัมฤทธิ์ของการแก้ปัญหา

หนี้สิน และคลี่คลายภาระหนี้ครัวเรือนได้มากขึ้น

ในส่วนของการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการ การขับ

เคลื่อนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

คือ บุคลากรครู และเจ้าหน้าที่ตำารวจ โดยกระทรวง

ศึกษาธิการได้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินบุคลากรครู 

มีแนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่

1.ยุบยอดหนี้ โดยใช้ทรัพย์สินและรายได้ในอนาคต

ของครู เพื่อให้ยอดหนี้ลดลง และสามารถชำาระคืนได้จาก

เงินเดือน เช่น ใช้เงินบำาเหน็จตกทอดมาชำาระหนี้บางส่วน

2.ปรับดอกเบ้ียเงินกู้ให้ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อให้

สอดคล้องกับสินเชื่อ หักเงินเดือนข้าราชการท่ีมีความเส่ียงต่ำา

3.ปรับลดค่าธรรมเนียมทำาประกันชีวิตและการค้ำาประ 

กันโดยบุคคลที่ไม่จำาเป็น 

4.ยกระดับระบบการตัดเงินเดือนข้าราชการให้มี 

ประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีสหกรณ์ครู

จำานวน 20 แห่ง ครอบคลุมครูทั่วประเทศกว่า 200,000 

คน สมัครเข้าร่วมดำาเนินการตามแนวทางที่กระทรวง

กำาหนด และคาดว่าจะมีเพิ่มในระยะต่อไป

ขณะที่การแก้ปัญหาหนี้ตำารวจ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 

4,600 ราย (ข้อมูล ณ กันยายน 2564)  

ได้รับการแก้ปัญหาหนี้แล้ว 2,100 ราย อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการ 2,500 ราย 

และทางสำานักงานตำารวจแห่งชาติได้ขอความร่วมมือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่เป็น

สมาชิกสหกรณ์ในช่วงสถานการณ์ โควิดในการพักชำาระหนี้

เงินต้น การจัดทำาโครงการปล่อยเงินกู้ระยะสั้นดอกเบี้ยต่ำา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกในครอบครัว และการลด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกที่มีหนี้

เรื่อง “หนี้” เป็นเรื่องใหญ่ เป็นการบั่นทอนการ

ทำางานของคนไทยจำานวนมาก และเป็นปัญหาที่เกิดจาก

นโยบายหลักของรัฐบาล ตลอดไปถึงเศรษฐกิจระดับปาก

ท้องของประชาชนทุกระดับ

จะตั้งคณะกรรมการกี่ชุดกี่รัฐบาลก็แก้ไม่ได้ หากยัง

ไม่แก้ที่ “ปลายเหตุ” อย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้.
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พิษโควิดหนุ่ม จยย.รับจ้างผูกคอดับ

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 ม.ค.65 พ.ต.ต.ชนินทร์ 

เพชรคำา สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ รับแจ้งเหตุชาย

ผูกคอเสียชีวิตภายในห้องเช่าชั้น 2 ห้องที่ 211 อพาร์ตเมนต์

ไม่มีชื่อ เลขที่ 1795/3 ม.3 ซอยตรากบ ต.ท้ายบ้านใหม่ 

อ.เมืองสมุทรปราการ จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศล

สมุทรปราการเดินทางไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นอพาร์ตเมนต์

สูง 4 ชั้น ภายในห้องชั้น 2 พบศพนายอนุพล จุลพันธ์ อายุ 32 ปี 

ใช้เชือกผ้าสีแดงผูกคอตัวเองกับที่จับประตูตู้เสื้อผ้านั่งเสียชีวิตอยู่

กลางห้อง ในสภาพมีเลือดไหลออกมาจากเบ้าตา สภาพเนื้อตัวเริ่ม

พอง คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำากว่า 2 วัน ตรวจสอบตามร่างกาย

ไม่พบร่องรอยหรือบาดแผลการถูกทำาร้ายแต่อย่างใด จึงได้มอบ

ศพให้มูลนิธินำาส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลรามาสมุทรปราการ เบื้อง

ต้นคาดว่าน่าจะเครียดปัญหาส่วนตัว โดยเฉพาะเรื่องเงินที่จะต้อง

จ่ายค่าเช่าห้องให้แม่และใช้หนี้สิน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด

ทำาให้หาเงินยากขึ้น ผู้ โดยสารไม่ค่อยนั่งวินเหมือนแต่ก่อน ทั้งนี้

จะสอบสวนเพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป ด้าน น.ส.อรุณ 

สงเคราะห์ อายุ 51 ปี แม่ของผู้ตายเล่าว่า ก่อนหน้านี้ลูกชาย

เคยบ่นให้ฟังว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องให้แม่และยังเป็นหนี้อีก

ประมาณหมื่นกว่าบาท เลยเกิดอาการเครียด แต่ไม่คิดว่าจะมา

หนีปัญหาด้วยวิธีนี้

จับแรงงานต่างด้าวเด็กชายแดน อ.ฝาง

เชียงใหม่  • วันที่ 7 ม.ค.65 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กอง

กำาลังผาเมือง สกัดจับแรงงานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

แนวชายแดน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้อีก 44 คน  พร้อมผู้นำาพา

อีก 1 คน ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองร้อยทหาร

ม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ร่วมกับกองร้อยสกัดกั้น

ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่  1 กองกำาลังผาเมือง จับกุม

ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมาระหว่างเฝ้า

ระวังแนวชายแดนได้ 44 คน เป็นชาย 23 คน หญิง 17 คน 

และเด็กอีก 4 คน  ขณะออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณช่อง

ทางกังตี๋ บ้านหลวง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พื้นที่สุ่มเสี่ยง

หลักและตรวจพบกลุ่มบุคคลเดินลัดเลาะป่าเข้ามาในพื้นที่ฝั่ง

ไทย โดยมีผู้นำาพาเป็นชาวเมียนมาชื่อ นายอาเหวิ่ง แซ่โต๋ว อายุ  

45 ปี จากการสอบถามทราบว่าเดินทางมาจากเมืองปางโหลง, 

เมืองสี่แส่ง, เมืองน้ำาจ๋าง และเมืองลาเชียว ประเทศเมียนมา 

เพื่อไปหางานทำาในตัวเมืองเชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยยอมเสีย

ค่าดำาเนินการให้ผู้นำาพาคนละประมาณ 20,000-25,000 บาท 

จึงควบคุมตัวส่งให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.อ่างขาง ตรวจคัดกรองหา

เชื้อโควิด-19 ก่อนส่งตัวให้ตำารวจภูธรฝางดำาเนินคดีต่อไป  พร้อม

กำาชับทุกหน่วย เฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะทราบว่ายังมีการเตรียม

เข้ามาอีกจำานวนมาก.

ปรับพ้ืนท่ี

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ท่ีประชุม ศบค.ได้

มีมติให้ขยายเวลาเวิร์กฟรอมโฮมท่ัวประเทศ

จนถึงวันท่ี 31 ม.ค. ส่วนสถานประกอบการ

ท่ีมีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง 

ผับ บาร์ และคาราโอเกะ ให้ปรับไปเปิดใน

รูปแบบของร้านอาหาร โดยต้องขออนุญาต

จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนวัน

ท่ี 15 ม.ค. พร้อมกันน้ี ศบค.มีมติปรับระดับ

พ้ืนท่ีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ัวราช

อาณาจักร โดยยกระดับของท้ังประเทศเป็น

พ้ืนท่ีควบคุม (สีส้ม) จากเดิม 39 จังหวัด เป็น 

69 จังหวัด โดยกิจการและกิจกรรมในพ้ืนท่ีสี

ส้มน้ันทำาได้ทุกอย่าง เพียงแต่ห้ามจัดกิจกรรม

รวมคนมากกว่า 500 คน ร้านอาหารเปิดได้

ตามปกติ แต่ห้ามบริโภคสุราและแอลกอฮอล์

ในร้าน ส่วนพ้ืนท่ีนำาร่องท่องเท่ียว (สีฟ้า) ยัง

คงไว้ 8 จังหวัด ได้แก่ กทม., กาญจนบุรี, 

กระบ่ี, ชลบุรี, นนทบุรี, ปทุมธานี, พังงา และ

ภูเก็ต รวมถึงบางอำาเภอใน 18 จังหวัดพ้ืนท่ี

สีส้ม โดยมาตรการมาตรการพ้ืนท่ีสีฟ้าจะทำา

กิจกรรมต่างๆ ได้เหมือนพ้ืนท่ีสีเขียว แต่ดื่ม

สุราในร้านอาหารได้ไม่เกิน 21.00 น. ส่วน 

5 จังหวัดท่ีมีขอเพ่ิมเป็นพ้ืนท่ีสีฟ้าน้ัน ขอให้

เลื่อนไปก่อน เพื่อรอประเมินสถานการณ์อีก

คร้ัง และให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์

ฉุกเฉินด้านความม่ันคง (ศปม.) ร่วมกับหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องคือ ศบค.มท. และ ศบค.สธ. 

ตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆ อย่าง

จริงจัง หากทำาไม่ถูกหลัก สธ.ให้ดำาเนินคดี 

หรือส่ังพัก ส่ังปิด พักใบอนุญาตอย่างจริงจัง 

ต้องปราบปรามไม่ให้มีการกระทำาความผิด 

โดยมาตรการดังกล่าวจะเร่ิมบังคับใช้ ใน 

วันท่ี 9 ม.ค. 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ท่ีประชุม ศบค.

ได้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคใน

การเดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยเฉพาะ 

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ

ท่ีมาในระบบเทสต์แอนด์โก ซ่ึงพบผู้ติดเช้ือ

พอสมควร ซ่ึงท่ีประชุมอภิปรายประเด็นน้ี

พอสมควร ก่อนสรุปให้ยกเลิกการกำาหนด

กลุ่มประเทศเส่ียง 8 ประเทศจากแอฟริกา

ออกไป เพราะเช้ือโอมิครอนได้กระจายไป

ท่ัวโลกแล้ว และเห็นชอบเพ่ิมพ้ืนท่ีแซนด์ 

บ็อกซ์อีก 3 จังหวัด จากเดิมมีเพียง จ.ภูเก็ต 

โดยเพ่ิม จ.สุราษฎร์ธานี เฉพาะเกาะสมุย 

เกาะพะงัน และเกาะเต่า รวมถึง จ.พังงา

และ จ.กระบ่ีท้ังจังหวัด

“ส่วนระบบเทสต์แอนด์ โกท่ียังเป็น

ช่องว่างนำาเช้ือเข้ามา ได้ขอระงับการลง

ทะเบียนเทสต์แอนด์ โกออกไปก่อน โดยท่ี

ประชุมมีการมองกันหลายด้าน ท้ังมิติของ

เศรษฐกิจและสุขภาพประชาชน จึงให้ระงับ

การเทสต์แอนด์ โกสำาหรับผู้ท่ีได้รับอนุมัติ

และจะเดินทางเข้ามาภายหลังวันท่ี 15 ม.ค. 

โดยนายกฯ ระบุว่าหากสถานการณ์ดีข้ึน 

จะปรับเปล่ียนมาตรการได้อีก ตอนน้ีขอดู

สถานการณ์ก่อน” นพ.ทวีศิลป์กล่าว 

นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวถึงแผนการให้

บริการฉีดวัคซีนของปี 2565 โดยท่ีปี 64 

ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินการไป

แล้วรวม 105 ล้านโดส ดังน้ันในปี 2565 

กรมควบคุมโรคได้เสนอแผน โดยมี 3 เป้า

หมายคือ 1.ผู้ท่ีมีอายุ 12 ปีข้ึนไปท่ียังไม่ได้

ฉีดวัคซีนเลยให้สามารถเข้าวอล์กอินได้ 2.ผู้

ท่ีได้รับวัคซีนครบเกณฑ์แล้วหรือผู้ท่ีเคยติด 

เช้ือแล้วให้ได้รับเข็มกระตุ้นตามแนวทาง 

ของ สธ. และ 3.กลุ่มอายุ 5-12 ปี ซ่ึงเดิม

ยังไม่มีวัคซีนโดสเด็กน้ัน ตอนน้ีให้ฉีดได้ตาม

ความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง 

“กลุ่มผู้ท่ีต้องได้รับเข็ม 4 คือบุคลากร

ทางการแพทย์และกลุ่มเส่ียง คือประชาชน

กลุ่มโรคเร้ือรัง โดยเป็นไปตามสูตรท่ี สธ. 

กำาหนด ส่วนผู้ประสงค์จะฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

ให้เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์และความ

สมัครใจของผู้รับวัคซีน ขณะเดียวกัน การ

ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มท่ี 4 ในกลุ่มเป้าหมายท่ี

ได้รับวัคซีน สูตรอื่นๆ ให้เป็นไปตามดุลพินิจ

ของแพทย์และความสมัครใจของผู้ได้รับ

วัคซีน เรียกได้เปิดกว้างมากข้ึน ส่วนเป้า

หมายของแผนการฉีดวัคซีนปี 2565 ต้ังเป้า

ไว้ในเดือน ม.ค. ประมาณ 9.3 ล้านคน โดย

เตรียมไว้ท้ังเข็ม 1, 2, 3 และ 4”  

สำาหรับแผนการจัดหายารักษาโควิด-19 

คือยาต้านไวรัสแพกซ์โลวิด (Paxlovid) ซ่ึง

เป็นยาท่ีมีคุณสมบัติใช้ในผู้ติดเช้ือท่ีมีอาการ

เล็กน้อย ปานกลาง สธ.ได้ขออนุมัติในการ

จัดซ้ือจาก ศบค.จำานวน 50,000 ชุด ถือเป็น

ความม่ันคงทางยา โดยนายอนุทินระบุว่าไม่

ต้องการให้ซ้ือไว้จำานวนมาก เพราะยาหลัก

ยังอยู่ท่ีฟาวิพิราเวียร์ ส่วนแพกซ์โลวิดจะมา

เสริม ซ่ึง ศบค.อนุมัติให้ใช้เงินกู้มาซ้ือยาดัง

กล่าวตามต้องการ 

เมื่อถามถึงกรณี สธ.เสนอให้งดเดิน

ทางข้ามจังหวัด มีมาตรการชัดเจนอย่างไร 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ท่ีประชุม ศบค.หารือ

ว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ต้ังข้อสังเกตมา

ว่าข้อเสนอดังกล่าวของ สธ.เป็นระดับการ

เตือนภัย และเป็นข้อแนะนำาให้ประชาชน 

ส่วนข้อปฏิบัติหรือข้อกำาหนดต้องเกิดข้ึน

จาก ศบค.เท่าน้ัน และส่ังให้ดำาเนินการใน

ภาพรวมของท้ังประเทศ ซ่ึงท่ีประชุม ศบค.

ไม่ได้มีข้อกำาหนด หรือข้อคำาส่ัง หรือมติท่ี

ประชุมใดๆ ท่ีจะเป็นการปิดกิจการกิจกรรม

ใดๆ นอกน้ันการเดินทางยังเหมือนเดิม ขอ

ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำาของ สธ.สำาหรับผู้ท่ี

ไม่จำาเป็นต้องเดินทางใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ดูแลตัวเอง ใช้เป็นข้อเตือนภัย เช่นเดียวกับ

การเตือนภัยต่างๆ อาทิ วาตภัยและอุทกภัย  

รายงานข่าวจากทำาเนียบรัฐบาลแจ้ง

ว่า ในท่ีประชุม ศบค.ได้ใช้เวลาในการหารือ

เรื่องเทสต์แอนด์ โกยาวนาน และค่อนข้าง

ตึงเครียด โดย สธ.ได้เสนอขอให้ใช้ช่องทาง

น้ีถึงวันท่ี 15 ม.ค. เนื่องจากพบผู้ติดเช้ือจาก

ช่องทางดังกล่าวค่อนข้างมาก แต่ปรากฏว่า

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และ 

รมว.พลังงาน ไม่เห็นด้วยระบุว่าประเทศอื่น

ไม่มีการเทสต์ด้วยซ้ำา มีเพียงผลยืนยันว่า

ตรวจไม่พบเช้ือก็ท่องเท่ียวได้เลย ไม่อยากให้

ยกเลิกเทสต์แอนด์โก นอกจากน้ี นายสุพัฒน

พงษ์ยังเสนอให้แถลงข่าวสื่อสารประชาชน

ว่าเช้ือโอมิครอนไม่ได้รุนแรง ประชาชนจะ

ได้เข้าใจ ไม่ตื่นตระหนกมากเกินไป เพื่อให้

มีการเปิดประเทศอย่างย่ังยืน นักท่องเท่ียว

จะได้เข้ามา เศรษฐกิจจะได้ขับเคลื่อน ทำาให้

นายอนุทินแจงว่าเข้าใจในความห่วงใยด้าน

เศรษฐกิจของนายสุพัฒนพงษ์ แต่เรื่องน้ีเป็น

เพราะหมอเขากังวล บางทีตรวจหาเช้ือไม่

เจอคร้ังแรกแล้วเดินทางไปท่ัว และขณะน้ี

ในยุโรประบาดหนักมาก แม้โอมิครอนไม่มี

อาการรุนแรง แต่อย่าลืมว่าคนท่ียังไม่ได้ฉีด

วัคซีนยังเป็นอันตรายอยู่ รวมถึงขณะน้ีเทสต์

แอนด์โกเองก็มีการยกเลิกไปเยอะเหมือนกัน 

ทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องกล่าวค่ันพร้อม

กับพูดกับนายสุพัฒนพงษ์และนายอนุทินว่า 

“ผมเข้าใจรองนายกฯ ท้ังสองคน อีกคนฝ่าย

เศรษฐกิจ อีกคนฝ่ายสุขภาพ อย่างไรขอให้ดู

ยอดติดเช้ือจะเป็นอย่างไร 

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ในท่ีประชุม

ยังมีแพทย์รายหน่ึงเสนอให้ปิดร้านเหล้าใน 

กทม.และชลบุรี เพราะมีผู้ติดเช้ือจำานวน

มาก และตัวเลขผู้ติดเช้ือท่ีพุ่งข้ึนมาส่วน

ใหญ่มาจากร้านเหล้า แต่ พล.อ.ประยุทธ์

ไม่เห็นด้วย โดยระบุว่าจะดูเป็นพ้ืนท่ีๆ ไป 

ให้แต่ละพ้ืนท่ีตัดสินใจเอง เหมือนการปิด

โรงเรียนก็ไม่ได้กำาหนดเปิด-ปิด แต่ให้พ้ืนท่ี

ประเมินสถานการณ์ความรุนแรง 

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ

สำานักงานประกันสังคม (สปส.) เผยว่า สปส.

และสถานพยาบาลได้เตรียมความพร้อม

รับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ุ

โอมิครอน ท่ีมีแนวโน้มระบาดมากข้ึนแล้ว 

โดยจะให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกัน

ตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ท่ีติดเช้ือได้

เข้ารับการดูแล และรักษาทันที โดยได้เตรียม

ความพร้อมสถานพยาบาล ท้ัง Hospitel กว่า 

20,000-30,000 เตียง โรงพยาบาล 254 แห่ง

ท่ัวประเทศ ซ่ึงรวมแล้วมีเตียงรองรับผู้ป่วย

กว่า 50,000 เตียง และพร้อมขยายเตียงมาก

ข้ึน หากสถานการณ์ผู้ติดเช้ือเพ่ิมข้ึนมาก โดย

ผู้ประกันตนท่ีติดเช้ือโควิด ให้ โทร.สายด่วน 

โควิด 1506 กด 6 และกด 7 มีคู่สายรวม 

350 คู่สาย โทร.ได้ต้ังแต่ 08.00-18.00 น. เร่ิม

ต้ังแต่ 7 ม.ค.เป็นต้นไป โดยจะมีคณะทำางาน

คอยรับเรื่องแล้วประสานไปยังสถานพยาบาล

ในทันที จากน้ันไม่เกิน 3 ช่ัวโมงจะมีรถโรง

พยาบาลมารับไปรักษา ซ่ึงทุกอย่างจะรักษา

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน.

วางบ้ึม!

ทำาให้รถของเจ้าหน้าท่ีถูกแรงระเบิด

บริเวณด้านซ้ายและรถเสียการทรงตัว แต่

เจ้าหน้าท่ีก็พยายามขับต่อไปให้พ้นระยะ

ระเบิด ก่อนจะจอดริมถนนเพ่ือวิทยุขอ

ความช่วยเหลือ ขณะท่ีรถยนต์เจ้าของคลิป

ซ่ึงขับตามหลังถูกเศษดินและก้อนหินตกลง

หลังคารถจำานวนมาก แต่คนภายในรถ

ปลอดภัยและได้ขับต่อไปข้างหน้า

ภายหลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.คมกฤช ศรี

สงค์ ผกก.สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี ได้นำา

กำาลังพร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้า

ตรวจสอบ พร้อมด้วย พล.ต.คมกฤช รัตน

ฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี, พ.อ.ทวีพร คณะ

ทอง ผบ.ฉก.ทพ.43 ไปถึง ได้ทำาการปิด

เส้นทางทันทีเพ่ือความปลอดภัยก่อนจะ

เข้าตรวจสอบ พบรถบรรทุกหกล้อของเจ้า

หน้าท่ีจอดข้างทาง สภาพถูกแรงระเบิด

ทำาให้ตัวรถด้านซ้ายมีรูสะเก็ดระเบิดหลาย

แห่ง ผ้าใบหลังคารถขาด และมีผู้ได้รับบาด

เจ็บ 5 นาย ประกอบด้วย 1.อส.ทพ.สุรศักด์ิ 

อุไรรักษ์ มีบาดแผลบริเวณดวงตาข้างซ้าย 

ส่งต่อโรงพยาบาลปัตตานี 2.อส.ทพ.ธีระ  

ลิมปสกุล มีอาการแน่นหน้าอกและหูอ้ือ 

3.อส.ทพ.กรีฑาพล พรหมประดู่ มีอาการ

แน่นหน้าอกและหูอ้ือ 4.อส.ทพ.ปิยณัฐ 

พรรณดวง มีอาการแน่นหน้าอกและหูอ้ือ 

และ 5.อส.ทพ.คีรีรัฐ ตินตะชาติ ได้รับบาด

เจ็บเล็กน้อย ซ่ึงกำาลังพลท่ีได้รับบาดเจ็บ

ท้ังหมดได้ถูกส่งตัวไปสังเกตอาการท่ีโรง

พยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารเรียบร้อยแล้ว

จากการสอบสวน ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ี

ทหารดังกล่าวเดินทางออกมาจากฐานปฏิบัติ

การในพ้ืนท่ี อ.แม่ลาน และกำาลังเดินทาง

เพื่อไปรับน้ำามันเช้ือเพลิงท่ีหน่วยในค่ายอิงค

ยุทธบริหารปัตตานี ซ่ึงอยู่ห่างจากจุดเกิด

เหตุประมาณ 6 กิโลเมตร ปรากฏว่าเมื่อมา

ถึงท่ีเกิดเหตุ คนร้ายไม่ทราบจำานวน คาดว่า

น่าจะหลบซ่อนตัวในป่าข้างทาง ก่อนจะกด

ชนวนระเบิดแสวงเครื่องน้ำาหนักประมาณ 

15 กิโลกรัม บรรจุในถังแก๊สปิคนิคท่ีฝังไว้ใน

กองดินข้างถนน เพื่อสร้างสถานการณ์ความ

รุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายหลังเกิดเหตุการณ์ พล.ท.เกรียง

ไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4/ผู้อำานวยการ

รักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ได้ส่ังการให้

หน่วยเฉพาะกิจประจำาพ้ืนท่ีเร่งเข้าคล่ีคลาย

สถานการณ์ ตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ และ

รวบรวมวัตถุพยานต่างๆ เพื่อติดตามจับกุม

คนร้ายมาดำาเนินคดีตามกฎหมาย พร้อม

เน้นย้ำาทุกพ้ืนท่ีให้เพ่ิมความระมัดระวังใน

การออกปฏิบัติภารกิจนอกท่ีต้ัง โดยเฉพาะ

เส้นทางซ่อมแซมปรับปรุง รวมท้ังบูรณา

การกำาลังทุกภาคส่วนในการรักษาความ

ปลอดภัยพ้ืนท่ีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

และจากพฤติกรรมดังกล่าว คาดว่ากลุ่มผู้ก่อ

เหตุรุนแรงมุ่งหวังก่อกวน สร้างสถานการณ์

เพื่อสร้างความสูญเสียให้เจ้าหน้าท่ีรัฐ และ

ทรัพย์สินของทางราชการเป็นสำาคัญ.

ตามคาด

ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทย

เมื่อวันท่ี 6 ม.ค. มีการฉีดวัคซีนเพ่ิมเติม 

874,435 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ.64 ท้ังส้ิน 105,419,287 

โดส ขณะท่ีสถานการณ์โลก มียอดผู้ติดเช้ือ

สะสม 300,800,312 ราย เสียชีวิตสะสม 

5,489,717 ราย

ส่วน 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือสูงสุด 

ได้แก่ 1.ชลบุรี 1,342 ราย 2.สมุทรปราการ 

561 ราย 3.กรุงเทพมหานคร 456 ราย 

4.อุบลราชธานี 431 ราย 5.ขอนแก่น 305 

ราย 6.เชียงใหม่ 292 ราย 7.นนทบุรี 282 

ราย 8.ภูเก็ต 256 ราย 9.นครศรีธรรมราช 

214 ราย 10.ระยอง 191 ราย

จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทร 

ปราการมีประกาศแจ้งว่า เนื่องจากขณะ

น้ีมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเช้ือโคโรนา 

ไวรัส 2019 สายพันธ์ุ OMICRON (โอมิ 

ครอน) เพ่ือป้องกันและยับย้ังการแพร่

ระบาดสู่คนไข้ท่ีมารับบริการตรวจตา ทาง

โรงพยาบาลสมุทรปราการขอปิดบริการ

แผนกตา ต้ังแต่วันท่ี 10-12 ม.ค.2565 

ยกเว้นกรณีฉุกเฉินยังสามารถให้บริการได้

จ.ตราด นายชาญชัย พชระวรางกูร 

รักษาการนายอำาเภอเกาะช้าง กล่าวว่า ได้

รับแจ้งจากทางโรงแรมแห่งหน่ึงในอำาเภอ

เกาะช้างว่า นักท่องเท่ียวต่างชาติจำานวน 

6 คน เดินทางมาแบบ Test & Go เพื่อมา

ท่องเท่ียวในอำาเภอเกาะช้าง และได้เข้ามา

ทำาการตรวจหาเช้ือโควิดท่ีโรงพยาบาลเกาะ

ช้าง เมื่อวันท่ี 4 ม.ค. ปรากฏว่าท้ังหมดหาย

ไปและไม่สามารถติดต่อได้ ซ่ึงนักท่องเท่ียว

ท้ัง 6 คน ผลการตรวจหาเช้ือโควิด ทุกคน

ติดเช้ือท้ังหมด แต่เมื่อจะติดต่อเพื่อนำาตัวมา

รักษาปรากฏว่าหายตัวไป และติดต่อไม่ได้

เป็นเวลา 2-3 วันแล้ว จึงได้ตัดสินใจให้นาย

เดชา ประโลมริมย์ ปลัดอำาเภอเกาะช้าง เข้า

มาทำาการแจ้งลงบันทึกประจำาวันท่ี สภ.เกาะ

ช้างไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามหาตัวต่อไป 

สำาหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ัง 6 คน 

ประกอบด้วย 1.Mr.Arnaud Cachia อายุ 

32 ปี ชาวฝร่ังเศส 2.Mr.Romain, Thiauld 

Gretten อายุ 32 ปี ชาวฝร่ังเศส 3.Mr.Marek 

Zbignien Bonleckl อายุ 65 ปี ชาวโปแลนด์ 

4.Mr.Oleheming Borgem kolstad อายุ 38 ปี 

ชาวนอร์เวย์ 5.Mr.krause Dariusz Tomasz 

อายุ 51 ปี ชาวโปแลนด์ และ 6.Mr.Johan 

Debernardi อายุ 31 ปี ชาวสวิตเซอร์แลนด์

ล่าสุดเจ้าหน้าท่ีได้เดินทางไปพบผู้

ประกอบการท้ังรายใหญ่และรายเล็กใน

พ้ืนท่ีอำาเภอเกาะช้างเพื่อขอความร่วมมือ 

เน่ืองจากนักท่องเท่ียวท้ังหมดได้หลบหนี

การกักตัว เพราะเกรงจะถูกควบคุมตัวมา

รักษา จากการสอบถามน่าจะออกจากพ้ืนท่ี

ไปแล้ว คาดว่าจะไปท่ีพัทยาหรือกรุงเทพฯ 

มากกว่าแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆ 

จ.เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอ

ความร่วมมือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัด

เชียงใหม่ และได้เดินทางออกไปต่างจังหวัด 

หรือมีการรวมกลุ่มสังสรรค์ช่วงปีใหม่ ท้ัง

หน่วยงานราชการต่างๆ และเอกชน ร่วม

มือใช้มาตรการ Work Form Home เป็น

ระยะเวลา 14 วัน  

จ.ขอนแก่น นายสมศักด์ิ จังตระกุล 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลัง

จาก ศบค.ประกาศยกระดับมาตรการท่ีเข้ม

ข้นและเข้มงวด จังหวัดได้เรียกประชุมด่วน

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อทันที เพื่อ

ประเมินและติดตามสถานการณ์ในภาพ

รวม โดยเฉพาะการหารือในการท่ีจะขยาย

ระยะเวลาการงดจำาหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ในร้านอาหารออกไปอีก 7 วัน 

การเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ออกไปใน

ระยะน้ี เพื่อลดการรวมกลุ่มคนจำานวนมาก

ส่วน พล.ต.สมบัติ จินดาศรี โฆษก

กองทัพภาคท่ี 2 ช้ีแจงกรณีทหารในค่าย

มหาศักดิพลเสพ กองพันทหารราบท่ี 2 กรม

ทหารราบท่ี 8 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ติดเช้ือ

โควิดว่า เกิดข้ึนจากกำาลังพลไปมีกิจกรรม

นอกค่าย ได้รับเช้ือโควิด-19 ในช่วงส่งท้าย

ปีเก่า ซ่ึงหน่วยต้นสังกัดได้ทำาการตรวจ

หาเช้ือเชิงรุก (RT-PCR) พบการติดเช้ือ 

โควิด-19 สายพันธ์ุเดลตา จำานวน 129 นาย 

ประกอบด้วย กำาลังพล 124 นาย, ครอบครัว 

5 นาย ซ่ึงปัจจุบันผู้ติดเช้ืออยู่ในกลุ่มสีเขียว 

ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ เนื่องจากกำาลังพลมี

ร่างกายแข็งแรงและได้รับการฉีดวัคซีน

ครบทุกคนแล้ว แต่ได้ปิดค่าย จำากัดพ้ืนท่ี

อย่างเคร่งครัด เป็นระยะเวลา 14 วัน. 

ภูเก็ต • พ่อค้ากุ้งตลาดเกษตร

เมื องภู เก็ ตสุ ดทน คว้ าปืน

ยิงแม่ค้ากุ้งแผงติดกันพร้อม 

ครอบครัวเสียชีวิต 2 ศพ บาด

เจ็บอีก 3 คน คาดขัดแย้งราคา

ขายกุ้งก่อนหลบหนี ตำารวจเร่ง

ติดตาม

เมื่อเวลา 10.00 น. วัน

ที่ 7 ม.ค.65 เกิดเหตุแม่ค้าขาย

กุ้งและครอบครัวถูกยิงในตลาด

เกษตร เขตเทศบาลนครภูเก็ต 

อ.เมืองภูเก็ต โดยผู้ก่อเหตุเป็น

พ่อค้าขายกุ้งซึ่งมีแผงขายอยู่ติด

กัน หลังเกิดเหตุ พ.ต.ท.หญิง  

นุชรี ล่องแก้ว สารวัตร (สอบ 

สวน) สภ.เมืองภูเก็ต เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องและกองพิสูจน์หลัก

ฐาน พร้อมมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

ลงพื้นที่ตรวจสอบ 

ในที่เกิดเหตุพบร่างผู้ถูก

ยิงทั้งหมด 5 ราย เป็นบุคคล

ในครอบครัวของแม่ค้าขายกุ้ง

นอนกระจายอยู่บริเวณแผงขาย

กุ้งด้านข้างห้องน้ำาของตลาด 

เบื้ อ งต้ นมี ผู้ บ าด เจ็ บสาหั ส  

2 ราย เป็นชาย 1 คน หญิง  

รัวสนั่นกลางตลาดเมืองภูเก็ต

1 คน ทีมกู้ชีพเข้าให้การช่วย

เหลือปั๊มหัวใจอย่างเร่งด่วน

ก่อนนำาส่ง รพ.วชิระภูเก็ต แต่

เสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อ

คือ นายศรายุธ ถิ่นสถาน อายุ 

57 ปี ถูกยิงด้วยกระสุนปืนไม่

ทราบขนาดเข้าที่ศีรษะและหลัง  

ส่วนนางต้อย ลิมปนานุรักษ์ 

อายุ 51 ปี ถูกยิงด้วยกระสุนปืน

ไม่ทราบขนาดเข้าบริเวณศีรษะ

ในจุดเดียวกันยังพบผู้

บาดเจ็บอีก 3 ราย เป็นชาย  

2 คน หญิง 1 คน ถูกนำาตัวส่ง 

รพ.วชิระภูเก็ต และ รพ.อบจ.

ภูเก็ต ทราบชื่อต่อมาคือ นางอา

พร ถิ่นสถาน อายุ 52 ปี นาย

เกรียงไกร ลิมปนานุรักษ์ อายุ 

56 ปี และนายพรชัย ลิมปนานุ

รักษ์ บาดเจ็บเล็กน้อย 

จากนั้นกองพิสูจน์หลัก

ฐานได้ เข้ าตรวจสอบพบหัว

กระสุนปืนขนาด 9 มม.จำานวน  

2 หัวตกอยู่ที่พื้นถนน จึงเก็บไว้

เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ก่อเหตุเป็น

ชายอายุระหว่าง 40-45 ปี ใส่เสื้อ

ยืดสีดำา นุ่งกางเกงขาสั้นไม่ทราบ

สี หลังก่อเหตุได้ขับรถยนต์ โตโย

ต้าฟอร์จูนเนอร์ สีดำา ทะเบียน 

กอ 1631 ภูเก็ต หลบหนีไป ตรวจ

สอบผู้ครอบครองรถคันดังกล่าว

คือ นายมณีนพ หมีทอง อายุ  

49 ปี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต 

ซึ่งเป็นสามีของแม่ค้าขายกุ้ง

ใกล้จุดเกิดเหตุ อยู่ระหว่างการ

ติดตามตัวมาสอบสวน

ผู้ เห็นเหตุการณ์เล่าว่า 

ก่อนเกิดเหตุพ่อค้าแม่ค้ากุ้ ง

ทั้ง 2 แผงมีปากเสียงกันเกี่ยว

กับลูกค้า โดยพูดจากระแนะ

กระแหนกัน หลังจากนั้นผู้ก่อ

เหตุได้ขับรถกลับบ้านและกลับ

มาที่แผงพร้อมอาวุธปืน เมื่อมา

ถึงแผงได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงคู่

กรณีทั้งครอบครัว ทำาให้มีผู้ ได้

รับบาดเจ็บดังกล่าว ล่าสุดแหล่ง

ข่าวรายงานว่าญาติได้ติดต่อจะ

นำามือยิงมาเข้ามอบตัว.

กระบี่ • เวลา 15.00 น. วันที่ 

7 ม.ค.65 นายศิวฤกษ์ หนูฤทธิ์  

หน.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 

สำานักงานอุตสาหกรรม จ.กระบี่  

นายอรุณ ภูมิภมร นายก อบต.

เขาคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข กำานัน ผู้นำาชุมชน 

และชาวบ้าน ได้เข้าตรวจสอบ

โรงงานยางพารา บ.ไทยแมค

เอสทีอาร์ จำากัด สาขากระบี่ 2 

หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าโรงงาน

ปล่อยน้ำาเสียและส่งกลิ่นเหม็น

จากการตรวจสอบภายใน

โรงงานพบว่า มีการผลิตทั้งฝ่าย

น้ำายางและยางแผ่น ทำาให้กลิ่น

จากสารเคมีฟุ้งกระจายค่อนข้าง

รุนแรง นอกจากจากนี้ในส่วนที่

เป็นบ่อบำาบัดน้ำาเสีย มีการต่อท่อ

ระบายน้ำาขนาดใหญ่ลงคลองที่

อยู่ด้านหลังโรงงาน  และยังได้

สูบน้ำาเสียจากบ่อบำาบัดมารด

ต้นยางในสวนยางของโรงงาน

ด้วย ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์เด็กเล็ก

ของ อบต.เขาคราม ประมาณ 

100 เมตร จากการสอบถามครู

ในศูนย์เด็กเล็ก ทราบว่า ช่วง

ที่มีการล้างบ่อหรือดูดน้ำามารด

สวนยางทำาให้กลิ่นจากน้ำาเสียฟุ้ง

กระจายเหม็นมาก แต่โชคดีใน

ช่วงนี้เด็กไม่ได้มาเรียน 

ด้านนายคมเพชร คงเส้ง 

กล่าวว่า เมื่อ 5 วันก่อนตนได้

รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า 

โรงงานปล่อยน้ำาเสียลงคลอง  

และส่งกลิ่นเหม็นจึงเข้ามาตรวจ

สอบ พบว่าน้ำาที่ออกมาจากท่อ

ระบายน้ำาที่ป้ายเขียนว่าเป็นน้ำา

ฝน มีน้ำาสีดำาและเศษยางปนมา

ด้วยจำานวนมาก แต่ที่เห็นในวัน

นี้น้ำาค่อนข้างใสไม่มีเศษยางปน 

ตนจึงขอท้าให้ โรงงานรื้อท่อออก 

เชื่อว่าอาจมีการหมกเม็ดท่อน้ำา

เสียอยู่ ซึ่งปัญหากลิ่นและน้ำาเสีย

หลังจากนี้จะต้องได้รับการแก้ไข

ด้านผู้จัดการโรงงานให้

ข้อมูลว่า ที่ผ่านมาโรงงานพยายาม

แก้ไขปัญหาให้ตลอดทุกครั้งที่ชาว

บ้านร้องเรียน และที่สำาคัญเป็น

โรงงานแบบปิด มีการจัดการตาม

ที่กฎหมายกำาหนด อย่างไรก็ตาม

จะเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ

หลายปีก่อนโรงงานแห่งนี้ ได้ทำา 

การปล่อยน้ำาเสียลงคลอง ทำาให้

น้ำาเน่าเสียทั้งคลองจนถูกชาวบ้าน

รวมตัวประท้วง แต่ได้มีการแก้ไข

จนเป็นที่พอใจ แต่ในช่วง 6 เดือน

มานี้เริ่มมีกลิ่นเหม็นและน้ำาเสีย

ไหลออกมาจากโรงงานอีก ถึงแม้

จะอ้างว่าไม่ได้ปล่อยก็ตาม.

ร้องรง.ปล่อยน้ำาเสียกระทบศูนย์เด็กเล็ก

พิษณุโลก • เมื่อเวลา 12.00 น. 

วันที่  7 ม.ค.65 เกิดเหตุชาย

คลุ้มคลั่งยิงปืนพกสั้นขณะดื่มเบียร์

ภายในบ้านพักของตนเอง และ

ยิงใส่ตำารวจสายตรวจ สภ.เมือง

พิษณุโลกขณะเข้าตรวจสอบระงับ

เหตุ แต่ โชคดีที่ ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

เหตุการณ์นี้สร้างความแตกตื่น

ให้ชาวบ้านละแวกข้างเคียง ก่อน

รายงานผู้บังคับบัญชาเข้าตรวจ

สอบที่เกิดเหตุ พร้อมกำาลังตำารวจ

หน่วยสวาท ตำารวจภูธรภาค 6 

ตำารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.

พิษณุโลก ตำารวจชุดสืบสวนและ

ตำารวจสายตรวจอีกกว่า 100  นาย 

อาวุธครบมือ เนื่องจากผู้ก่อเหตุมี

อาวุธและเครื่องกระสุนปืนจำานวน

มาก

ที่เกิดเหตุบ้านเลขที่ 93/23 

ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก  ผู้ก่อ

เหตุคือ นายวุฒิชัย วรวุฒิเวคิน อายุ

ประมาณ 53 ปี อดีตนายก อบต.

สมอแข ระหว่างปี 2544-2545 

อำาเภอเมืองพิษณุโลก กำาลังนั่งดื่ม

เบียร์และยิงปืนพกสั้นแบบออโตเม

ติกขึ้นฟ้าและยิงผนังหน้าบ้านหลาย

นัด โดยเพื่อนบ้านเล่าว่าได้ดื่มเบียร์

ตั้งแต่ 09.00-10.00 น. และทยอย

ยิงปืนมาเรื่อยๆ ทีละนัดไม่ต่ำากว่า 

10 นัด มีเสียงปืนดังต่อเนื่องเป็น

ระยะๆ สร้างความหวาดกลัวให้ชาว

บ้านเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะเมาหลับ

ไปและเจ้าหน้าที่เข้าไปรวบตัวได้

ด้าน พ.ต.อ.ทรงพล สังข์

เกษม รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 

เผยว่า เบื้องต้นแจ้ง 2 ข้อหาคือ 

ข้อหาแรกพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน

ตำารวจ เนื่องจากขณะที่ตำารวจสาย

ตรวจเข้าไประงับเหตุ มีการใช้อาวุธ

ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ และกระทำาผิด 

พ.ร.บ.อาวุธปืน ยิงปืนในที่สาธารณะ

โดยไม่มีเหตุอันควร ไม่ได้รับอนุญาต

ให้ครอบครองอาวุธปืน นอกจากนั้น

จะได้นำาตัวส่งตรวจหาสารเสพติดใน

ร่างกาย หากพบสารเสพติดร่วมด้วย

จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่ม.

อดีตนายกอบต.

ดื่มหนักจนเมา

ยิงปืนใส่ตำารวจ
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